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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 

DYDD MERCHER 20fed MAI 2020 
 

Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru) 
 

PRESENNOL: 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson; 
 
Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Ms B. Hughes, Mrs. A. Gaffey.   
 
Yn bresennol 
Mr. Nick Selwyn, Mr. Euros Lake and Ms. Philippa Dixon – Wales Audit Office. 
 
Ymddiheuriad 
Cyng. Judith Humphreys. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

(i) Cynghorodd y Cadeirydd, er bod Rhybudd o'r Cyfarfod wedi'i gyhoeddi a bod 
yr Agenda a'r adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod, nad oedd y cyfarfod 
yn agored i'r cyhoedd. Adroddodd fod y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn 
cynorthwyo i gyda’r gwaith o wirio'r cofnodion a dywedodd hefyd, yn dilyn y 
penderfyniad i ohirio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod, a ddylai fod 
wedi digwydd ar y 3ydd o Fehefin, y byddai trafodaethau pellach ar benodi 
aelodau ar amrywiol Bwyllgorau, yn cael ei gynnal yn y Gweithgor Aelodau ar 
1 Gorffennaf 2020. 

(ii) Croesawodd y Cadeirydd Mr Tim Jones, yr Aelod newydd o Lywodraeth 
Cymru, i'w gyfarfod cyntaf o'r Awdurdod a llongyfarchodd Ms Tracey Evans 
hefyd ar ei hailbenodiad ar yr Awdurdod am dymor pellach o 4 blynedd.   

(iii) Roedd y Cadeirydd yn falch o groesawu Mr Brian Angell a Mr. Dafydd 
Edwards, a oedd ill dau yn parhau i wella yn dilyn salwch diweddar, i'r 
cyfarfod.  

(iv) Cofid-19 
 Nid oedd y Cadeirydd am ailadrodd y diweddariad manwl a ddarparwyd gan y 

Prif Weithredwr yng nghyfarfod diweddar y Gweithgor ond rhoddodd 
amlinelliad o'r prif bwyntiau:- 
- Mae Rheoliadau: Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 

2020, wedi caniatáu i'r Awdurdod gymryd camau i gau meysydd parcio a 
chyfyngu mynediad i'r Wyddfa, Ogwen, Cadair Idris, Aran Benllyn ac Aran 
Fawddwy, sy'n cynrychioli 11% o ardal Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd y 
rheoliadau yn aros ar waith tan 26 Medi 2020.  
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- Ni wnaeth adolygiad diweddar gan swyddogion ymestyn y cyfyngiadau 

presennol yn Llyn Tegid, sy'n parhau i fod ar agor i bobl sy'n gallu ei 
gyrraedd. 

- nid oes gan Barciau Cenedlaethol Lloegr unrhyw ddeddfwriaeth o'r fath ac 
roedd llacio'r rheolau yn Lloegr yn ddiweddar wedi achosi problemau i'r 
Parciau Cenedlaethol yn y Peak District, Yorkshire Dales, North York 
Moors ac Ardal y Llynnoedd. 

- Diolchodd y Cadeirydd i'r staff o'r 3 Pharc Cenedlaethol yng Nghymru am 
eu gwaith. Roedd ymgyrch y cyfryngau wedi bod yn effeithiol gyda dim 
ond ychydig o ddigwyddiadau wedi cael eu hadrodd, a hynny y tu allan i 
ffiniau'r Parc Cenedlaethol yn bennaf. Byddai datganiad ar y cyd yn cael ei 
gyhoeddi gan Awdurdodau Parc Cenedlaethol Cymru cyn penwythnos 
Gŵyl y Banc nesaf.   

- Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am wirfoddoli a chefnogi eu cymunedau 
lleol a diolchodd i staff yr Awdurdod am eu gwaith. 

- Cyfeiriodd y Cadeirydd at ddatganiad y Prif Weinidog ar “Ddatgloi ein 
cymdeithas a’n heconomi: parhau â’r sgwrs” a ryddhawyd ddydd Gwener 
15 Mai 2020 ac amlinellodd y prif bwyntiau fel a ganlyn:- 
 dim ond gyda gofal y gallwn symud ymlaen 
 roedd y dewisiadau'n gyfyngedig ar gyfer llacio'r cyfyngiadau cyfredol, 

felly mae angen gwneud penderfyniadau anodd 
 bydd system goleuadau traffig yn diffinio sut y gellir dechrau lleddfu 

cyfyngiadau ar wahanol agweddau ar fywyd a bydd yn amlinellu 
camau ar sut i lacio'r cyfyngiadau o goch, i oren i wyrdd. 

 bydd y system goleuadau traffig yn seiliedig ar wahanol gategorïau, a 
fydd yn cynnwys gweld teulu a ffrindiau, ailagor ysgolion a gofal plant, 
gweithio neu redeg busnes, chwarae gemau / chwaraeon ac ymlacio. 

 bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud fesul cam yn ddarostyngedig 
i’r dystiolaeth bod y firws yn cael ei reoli 

 Bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu cyngor pellach yn ystod y 10 
diwrnod nesaf mewn ymgynghoriad â phartneriaid, er na 
chynhwyswyd Awdurdodau Parc Cenedlaethol Cymru yn y 
trafodaethau hyn ar hyn o bryd. 

 bydd arweiniad pellach ar amaethyddiaeth a choetiroedd yn cael ei 
ystyried maes o law. 
 

- cadarnhaodd y Cadeirydd y byddai'r Prif Weinidog yn rhyddhau ei 
ddatganiad nesaf ar 29 Mai 2020. 

- gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelodau i roi eu barn ar ddau gwestiwn cyn 
iddo gyflwyno papur trafod i’r Aelodau ar heriau Cofid-19 i Eryri.  

  Cwestiwn 1 – beth, yn eich barn chi, fydd y newidiadau tebygol yn 
agwedd, ymddygiad a gweithgareddau pobl, p'un a ydyn nhw'n byw ym 
Mharc Cenedlaethol Eryri neu'n ymweld ag o a'r heriau y mae hyn yn eu 
cyflwyno yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd? 

 Cwestiwn 2 – sut y gall yr Awdurdod ymateb i oblygiadau tymor hir y  
 “Normal Newydd” wrth:- 

 gyflawni ein pwrpasau a'n dyletswydd statudol. 
 gwarchod a gwella ein naw rhinwedd arbennig. 
 adolygu ein nodau a'n blaenoriaethau corfforaethol a'n ffyrdd o weithio. 
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- bydd y Cadeirydd yn cylchredeg y papur trafod erbyn diwedd yr wythnos, 

er mwyn hwyluso naill ai trafodaethau ar-lein neu sylwadau trwy e-bost, er 
mwyn paratoi adroddiad i gyfarfod nesaf Gweithgor yr Aelodau ar 1 
Gorffennaf 2020. 

- croesawodd y Cadeirydd y papur a gylchredwyd gan Neil Martinson a 
oedd wedi codi nifer o gwestiynau a materion ar gyfer codi'r cyfyngiadau. 
Dywedodd y byddai'r Prif Weithredwr yn cylchredeg diweddariad i’r 
aelodau, staff a'r gymuned ar oblygiadau papur Llywodraeth Cymru 
“Datgloi ein Cymdeithas a'n Economi” i fynd i'r afael â rhai, os nad y 
mwyafrif, o'r cwestiynau hyn. Dywedodd y Cadeirydd nad oedd gan 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru fawr o ddylanwad, os o gwbl, ar 
yr amserlen ac y dylai'r Aelodau ganolbwyntio eu sylw ar gwestiynau 
tymor hwy. 

 
 Nododd yr aelodau adroddiad y Cadeirydd a thrafod y canlynol yn fanwl:- 
 - nododd Aelod, yn ôl Offerynnau Statudol, bod Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol wedi'u hawdurdodi i wneud y penderfyniad ynghylch pryd i godi'r 
cyfyngiadau. Gofynnodd i'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol egluro'r 
mater hwn. Hefyd, gan nad oedd hyn yn amlwg yn fusnes fel arfer, bydd 
angen i brosesau cyfredol, gan gynnwys sut mae'r Awdurdod yn cyfathrebu, 
newid i ymdrin â sefyllfaoedd a fydd yn dod i'r amlwg dros y misoedd a'r 
blynyddoedd nesaf. 

 -  mewn ymateb, eglurodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y 
Rheoliadau sy'n nodi y dylai'r cyfyngiadau aros yn eu lle nes bod yr Awdurdod 
yn teimlo nad oes eu hangen mwyach. Byddai unrhyw benderfyniad a wneir 
gan yr Awdurdod yn y dyfodol i godi cyfyngiadau, mewn ymgynghoriad â 
Chyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyfoeth Naturiol Cymru 
a Llywodraeth Cymru. 

 - gofynnodd Aelod a oedd staff yn gweithio ar gynllun adfer mewnol ar ôl Cofid-
19 ac a ofynnir i'r Aelodau am eu mewnbwn? Roedd gan lawer o sefydliadau 
gynlluniau adfer unigol ac roedd angen i'r Awdurdod fod yn barod ar gyfer y 
datganiadau gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. 

 -  mewn ymateb, eglurodd y Prif Weithredwr fod sawl lefel i Gynllun Adfer yr 
Awdurdod. Roedd yr Awdurdod yn bwrw ymlaen yn rhanbarthol ac roedd 
gweithdrefn asesu risg dechnegol ar waith hefyd i swyddogion gwrdd yn 
wythnosol i ystyried y dystiolaeth. Dywedodd y Prif Weithredwr fod Cyfoeth 
Naturiol Cymru, sydd â rôl statudol wrth gynghori Llywodraeth Cymru ar 
fynediad i gefn gwlad, hefyd yn paratoi dogfen, a bydd copi ohoni yn cael ei 
chylchredeg i'r Aelodau pan fydd ar gael. 

 - awgrymodd Aelod y dylid sefydlu proses glir i sicrhau bod mewnbwn Aelodau i 
bapur trafod y Cadeirydd yn gysylltiedig â'r gwaith a wnaed gan staff, a oedd 
yn edrych ar adferiad yn eu meysydd arbenigol eu hunain, er mwyn tynnu pob 
ffynhonnell dystiolaeth at ei gilydd. Mewn ymateb, gofynnodd y Cadeirydd i’r 
Aelodau ganolbwyntio ar y tymor hir, sef y “normal newydd”, a fydd yn rhoi 
cyfle i fwydo arbenigedd staff i mewn iddo. Cytunodd y Prif Weithredwr, ond 
roedd yn pryderu y gallai cyngor newid ar unrhyw adeg, fel oedd wedi 
digwydd i'r Parciau Cenedlaethol yn Lloegr, a bod swyddogion ar hyn o bryd 
yn gweithio ar faterion ymarferol yn y tymor byr, wrth barhau i gronni'r holl 
wybodaeth angenrheidiol ar gyfer y dyfodol. 
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- gofynnodd Aelod a oedd Awdurdodau'r Heddlu yn cymryd rhan mewn 
trafodaethau mewn perthynas â chodi cyfyngiadau, a gofynnodd hefyd am 
amserlen i'r Awdurdod roi ei flaenoriaethau ar waith ar gyfer y dyfodol wrth 
nodi y gallai oedi beri i'r Awdurdod golli momentwm wrth gyflawni symudiad 
cyfeiriadol.  

 Mewn ymateb, cadarnhaodd y Prif Weithredwr ei bod yn hanfodol bod 
Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a chysylltiadau’r Awdurdod ym maes 
Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cymryd rhan mewn unrhyw benderfyniadau i 
godi cyfyngiadau a dywedodd y Cadeirydd fod yr amserlen yn gysylltiedig ag 
Aelodau yn ymateb i’w bapur trafod gan 15fed Mehefin er mwyn cyflwyno 
adroddiad i Weithgor yr Aelodau ar 1 Gorffennaf 2020.  

 
2. Datgan Budd 
 Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw 

eitem. 
 
3. Adolygiad o Gyfranogiad - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan Archwilio Cymru. 
 
 Adroddwyd - Croesawodd y Cadeirydd Nick Selwyn, Philippa Dixon ac Euros Lake, o 

Archwilio Cymru, i'r cyfarfod. Rhoddodd Mr Selwyn gyflwyniad byr i'r adroddiad i'r 
Aelodau a chynghorodd fod Archwilio Cymru yn gyfrifol am adolygu sut mae cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru yn ystyried effaith hirdymor eu penderfyniadau ar eu 
cymunedau, fel sy'n ofynnol o dan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r  Dyfodol 2015. 
Mae'r Adolygiad o Ymglymiad yn canolbwyntio ar sut mae'r Awdurdod yn llunio ei 
flaenoriaethau yn seiliedig ar gyfathrebu lleol, a oedd yn ofyniad heriol, ond ar y 
cyfan, daeth canfyddiadau Archwilio Cymru i'r casgliad bod yr Awdurdod wedi 
sefydlu dull effeithiol a arweinir gan bartneriaeth wrth ddatblygu Cynllun Eryri ac 
mewn sefyllfa dda i adeiladu ar hyn wrth symud ymlaen.  

 
 Cyflwynodd Euros Lake, ganfyddiadau ar feysydd lle gallai’r Awdurdod wella a 

thynnodd sylw’r Aelodau at rai meysydd allweddol:- 
- roedd y canfyddiadau cyffredinol yn gadarnhaol ond wrth symud ymlaen 

byddai angen i'r Awdurdod fynd i'r afael â heriau ariannol a chapasiti. 
- roedd yr Awdurdod wedi cwrdd â'r her o ymglymu trwy ganiatáu i bartneriaid 

arwain wrth gynhyrchu Cynllun Eryri ac roedd y matrics ymgynghori a 
ddatblygwyd i nodi a blaenoriaethu rhanddeiliaid allweddol a phartïon â 
diddordeb wedi bod yn llwyddiant. Fodd bynnag, roedd angen i'r Awdurdod 
wella ei gyfathrebu â'r cyhoedd yn gyffredinol, a allai fod yn lleol, yn 
genedlaethol neu'n rhyngwladol ac yn cynnwys yr ystod lawn o ddarpar 
ddefnyddwyr a rhanddeiliaid. 

- mae para. Mae 24 o'r adroddiad yn amlinellu'r heriau y mae gwaith prosiect 
tymor byr yn eu creu i staff sy'n ymgymryd â gweithgaredd ymglymu a bod yr 
Awdurdod yn rhedeg y risg o golli ei hunaniaeth gorfforaethol trwy gael ei 
arwain yn ormodol gan brosiectau. 

- her arall i'r Awdurdod oedd sut i gynnal ei berfformiad cyfredol. 
 
Crynhodd Nick Selwyn:- 

- mae effaith cyni ariannol yn parhau i fod yn her sylweddol, ochr yn ochr â 
newid deddfwriaeth a'r gallu i gynllunio yn y tymor hir oherwydd natur tymor 
byr cyllid Llywodraeth Cymru a dyrannu arian ychwanegol yn agos at 
ddiwedd y flwyddyn. 
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- roedd materion capasiti staff, a chynllunio olyniaeth i fynd i'r afael ag 
anawsterau recriwtio, yn cael sylw gan yr Awdurdod trwy fuddsoddi yn ei 
staff a'i ddatblygu ac roedd yn ffordd gadarnhaol ymlaen. 

- roedd llwyddiannau'r Awdurdod i ennill cyllid prosiect i'w ganmol hefyd. 
- mae Cynllun Rheoli'r Parc (Cynllun Eryri) yn darparu fframwaith i'r 

Awdurdod symud ymlaen a chryfhau ei edefyn euraidd er gwaethaf risgiau a 
heriau allanol. 

- Mae Archwilio Cymru, yn hytrach na rhestru cynigion ar gyfer gwella, wedi 
cynhyrchu ffurflen hunanasesu i staff ac aelodau’r Awdurdod ei defnyddio i 
werthuso perfformiad cyfredol a nodi sut i wella a sicrhau bod cyfranogiad 
yn cael ei brif ffrydio ac yn gynaliadwy. 

 
 Ystyriodd yr aelodau a swyddogion yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 

-    Trafododd yr aelodau gyfryngau cymdeithasol a pha mor gyflym yr oedd y 
dechnoleg yn newid. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol fod gan yr Awdurdod strategaeth cyfryngau cymdeithasol ac y 
byddai'r Pennaeth Ymgysylltu yn gallu darparu manylion pellach ar sut 
mae'r Awdurdod yn eu defnyddio. 

-    diolchodd Aelod i Archwilio Cymru am eu hasesiad gwrthrychol a'u 
hadroddiad cadarnhaol a oedd hefyd wedi arwain at nifer o heriau i'r 
Awdurdod wella ymhellach a chael dealltwriaeth o beth yw cyfranogiad da. 
Mae un o'r camau yn y tabl matrics hunanasesu ar dudalen 15 yn nodi “mae 
gennym berthynas aeddfed sy’n cynnwys ymddiriedaeth gyda'n holl 
randdeiliaid”. Sut y gall yr Awdurdod sicrhau fod pawb, yn fewnol ac yn 
allanol, yn deall y cysyniad hwn ac a fyddai Archwilio Cymru yn gallu 
darparu enghreifftiau o sefydliadau a oedd wedi llwyddo i wella eu 
hymglymiad? 

-     mewn ymateb, dywedodd Nick Selwyn fod cyhoeddiad diweddar a 
gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, 
yn darparu gwybodaeth helaeth am sefydliadau y nodwyd eu bod yn 
ymgysylltu'n dda â rhanddeiliaid. Argymhellodd y Cadeirydd y dylid cynnwys 
hyn pan fydd yr Awdurdod yn ystyried ei “normal newydd”. 

-    Cynigion ar gyfer Gwella (para. 28) - roedd Aelod yn teimlo bod y matrics 
hunanasesu yn heriol iawn a gofynnodd a ellid ei gynnwys mewn Gweithdy 
Aelodau i gynorthwyo cynllunio tymor hwy ar gyfer y dyfodol.  

 
 PENDERFYNWYD croesawu'r adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
4. Effaith Ariannol COFID-19 ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i hysbysu Aelodau o effaith bosibl 

yr argyfwng ar gyllideb 2020/21 yr Awdurdod, i hwyluso llywodraethu cyfrifol. 
 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid ei adroddiad a rhoi cyflwyniad Power 

Point.   
 
 Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid, o ganlyniad i'r cyfnod “llwyrloi” bod Canolfannau 

Croeso yr Awdurdod, Plas Tan y Bwlch, Yr Ysgwrn a'r meysydd parcio bellach ar 
gau i'r cyhoedd. Roedd y rhain yn cynrychioli prif ffynonellau cynhyrchu incwm yr 
Awdurdod ac roedd amcangyfrifon wedi'u paratoi o effaith ariannol bosibl yr argyfwng 
ar yr Awdurdod, bob chwarter, yn 2020/21. Yn y chwarter cyntaf, byddai'r effaith net 
yn golled bosibl o oddeutu £500k a phe bai'r cyfnod llwyrgloi yn parhau tan ddiwedd 
mis Medi, byddai'r diffyg yn agosach at £1 miliwn.  
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 Pe bai'n para tan ddiwedd y flwyddyn ariannol, gan ystyried gostyngiad tymhorol 
mewn incwm, gall yr Awdurdod wynebu colled bosibl o oddeutu £1.3 miliwn. Fel 
canran, roedd y golled net yr oedd yr Awdurdod yn ei hwynebu oddeutu 20% o'r 
gyllideb gyffredinol, o'i chymharu â Chyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, sy'n wynebu colledion o tua 10%.  

 
 Cynghorodd fod y Cadeirydd a'r swyddogion yn ceisio cael arian ychwanegol gan 

Lywodraeth Cymru, er bod rhai arwyddion cadarnhaol, ni roddwyd unrhyw sicrwydd y 
byddent yn cyfrannu tuag at y bwlch cyllido. Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid, os na 
dderbynnir grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, roedd gan yr Awdurdod 
gronfeydd wrth gefn heb eu hymrwymo o oddeutu £800k ar gael yn y lle cyntaf, ond 
ar ôl i hyn gael ei ymrwymo byddai angen ystyried toriadau i wasanaethau a 
blaenoriaethau yn y dyfodol. 

 
 Hefyd, cafodd yr aelodau fanylion am y cynllun Seibiant cyfredol, sy'n berthnasol i 37 

o staff yr Awdurdod, ac mae'n caniatáu i'r Awdurdod adennill hyd at 80% o gostau 
cyflogaeth staff ar seibiant gan Gyllid a Thollau EM tra bo’ staff yn derbyn 100% o'u 
cyflogau. Fodd bynnag, dim ond 3% o'r costau pensiwn y mae'r cynllun yn eu talu, 
sy'n lleihau'r cyfraniad gwirioneddol i 67%. Bydd y ffigur pennawd o 80% yn cael ei 
ostwng i 60% ddiwedd mis Mehefin, sy'n golygu y bydd yn rhaid i'r Awdurdod 
ysgwyddo hyd yn oed mwy o'r gost. 

 
 Dywedodd y Prif Weithredwr fod gan Awdurdodau Parc Cenedlaethol Cymru 

berthynas waith dda â staff presennol Llywodraeth Cymru, ac er ei fod yn obeithiol y 
gellid adennill rhai colledion, nid oedd mewn sefyllfa i gadarnhau unrhyw beth ar hyn 
o bryd.  

 
 Cododd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch bryderon nad oedd y “Normal 

Newydd” yn debygol o fod yn newyddion da i Blas Tan y Bwlch, ac na fyddai'r 
Cynllun Busnes cyfredol yn berthnasol am beth amser, os o gwbl. Roedd angen 
edrych ar opsiynau ar gyfer y Ganolfan yn y dyfodol, a chytunodd y Prif Weithredwr 
fod penderfyniadau anodd o'n blaenau a fydd yn cael eu cymryd mewn 
ymgynghoriad â Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch. 

 
 Gofynnodd Cadeirydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau i’r Prif Weithredwr 

drosglwyddo'r neges ynghylch gwerthfawrogiad yr Aelodau i staff yr Awdurdod am eu 
gwaith. Nododd hefyd nad oedd y cynllun cadw staff yn gynaliadwy dros y tymor hir, 
a gofynnodd a oedd yr Awdurdod wedi ceisio cefnogaeth yr Undebau Llafur i roi 
pwysau ar y Llywodraeth? Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y bu ymgynghori â'r 
Undebau Llafur ond dywedodd wrth i'r cynllun seibiant gael ei leihau, y bydd yr achos 
busnes yn gwanhau ac na fydd sefyllfa'r Awdurdod yn gwella oni warantir iawndal 
am golli incwm. 

 
 PENDERFYNWYD  
 1. nodi'r adroddiad a'r bwlch cyllido disgwyliedig sy'n deillio o argyfwng 

Cofid-19 yn 2020/21. 
 2. cefnogi holl ymdrechion y Cadeirydd a'r Swyddogion i sicrhau opsiynau 

cyllido priodol gan Lywodraeth Cymru.   
 
5. Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2019/20 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer i gymeradwyo'r 
Datganiad Llywodraethu Blynyddol i'w lofnodi gan y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr. 
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 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad a 
gofyn i'r Aelodau nodi:- 

 
 Darlledu Pwyllgorau (tudalen 47): bydd llinell gyntaf y 3ydd paragraff yn cael ei 

diwygio i ddarllen “Fel rhan o adolygiad llywodraethu’r Cadeirydd, ac yn dilyn 
trafodaethau cynharach yn y Gweithgor Aelodau, cytunodd yr Aelodau yn y Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau ar y 24ain o Orffennaf 2019 i beidio bwrw ymlaen â 
darlledu pwyllgorau”. 

 
 Dywedodd y Pennaeth Gofal Cwsmer Gweinyddol y byddai hi hefyd yn diweddaru y 

canlynol:- 
 Para. 6. Materion Llywodraethu Sylweddol:  

1.  (tudalen 48) os yn bosibl, - cynnwys Adroddiad Gwella Blynyddol 2019/20 pan 
ddaw i law gan Swyddfa Archwilio Cymru. 

2. (tudalen 49) i ychwanegu paragraff ar Archwiliad o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 i adlewyrchu adroddiad Swyddfa Archwilio 
Cymru a gyflwynwyd i’r Awdurdod heddiw. 

3.  (tudalen 50) bydd y Proffil Risg yn cael ei ddiwygio i adlewyrchu'r sefyllfa 
bresennol gan fod yr adroddiad yn cyfeirio at y risgiau yr adroddwyd 
amdanynt i'r Awdurdod ar 5 Chwefror 2020. 

 
Yn codi yn sgil hynny, gwnaeth yr Aelodau'r sylwadau a ganlyn: - 
- gofynnodd Aelod a ellid cryfhau'r adroddiad yn y dyfodol yn y ffordd y mae'n 

ymateb i'r prif egwyddor o lywodraethu da. Roedd angen clymu'r cyd-destun 
strategol wrth ymateb i'r penawdau. 

- mewn ymateb, esboniodd swyddogion mai datganiad blynyddol oedd hwn, 
ond cytunwyd bod y rhain yn feysydd y byddai adroddiadau yn y dyfodol yn 
edrych arnynt. 

- Nododd yr aelodau, er y cytunwyd na fyddai'r Awdurdod yn darlledu ei 
Bwyllgorau ar hyn o bryd, roedd swyddogion yn parhau i ystyried yr holl 
opsiynau sydd ar gael. 

- fel mater o ddiddordeb, dywedodd Aelod fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
wedi ffrydio eu Pwyllgor Cynllunio ar Zoom yn ddiweddar. Efallai ei fod yn 
fersiwn wahanol o'r feddalwedd, ond cytunodd swyddogion i drafod hyn â'u 
cymheiriaid yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  

 
 PENDERFYNWYD  
 1. nodi'r adroddiad. 
 2.  yn ddarostyngedig bod y diwygiadau fel yr amlinellwyd yn cael eu  

 cynnwys, - cymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol sy'n 
ymgorffori Datganiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar Reoli Mewnol 
ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. 

 
6. Calendr Cyfarfodydd 2020/21 

Cyflwynwyd - Amserlen cyfarfodydd ar gyfer y cyfnod 2020/2021. 
 
Yn codi yn sgil hynny, cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
amserlen cyfarfodydd 2020/21 i'w mabwysiadu, gyda chafeat y gallai fod angen 
gwneud rhai newidiadau i amserlen y cyfarfod o dan yr amgylchiadau presennol.  
  
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r amserlen ar gyfer 2020/21 a allai fod yn 
destun diwygiad pellach. 
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7. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i drafod 

Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 
chadarnhaodd nad oedd y Panel Cydnabyddiaeth Annibynnol wedi newid unrhyw 
agwedd ar yr adroddiad drafft, a gyflwynwyd yn flaenorol i'r Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau ar 20fed Tachwedd 2019, i'r graddau yr oedd yn ymwneud ag 
Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a derbyn yr argymhellion, fel y'u 
cyflwynwyd. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 15.25 
  



 

9 
 

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 3ydd MEHEFIN 2020 

Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Mrs. A. Gaffey.  
 

Yn mynychu 
Mr. Matthew Edwards, Mr. Alan Hughes – Archwilio Cymru. 
 

Ymddiheuriad 
Cyng Freya Bentham. 
 

1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
(1) Cydymdeimlodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, â'r Cyng John Pughe Roberts, 

- roedd ei bartner yn ddifrifol wael.  
(2) Mynegodd y Cadeirydd ddymuniadau gorau i’r Cyng Freya Bentham a oedd yn 

disgwyl babi yn fuan iawn. 
(3) Dywedodd y Cadeirydd, er bod cyfarfod heddiw wedi’i drefnu yn y calendr o 

gyfarfodydd, ei fod yn ddarostyngedig i’r Rheoliadau Cofid-19 newydd ar sut 
mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac : - 
- roedd Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda a’r 

adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo gyda’r gwaith o wirio'r 

cofnodion yn unig. 
(4) Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau ynghylch y prif reolau trafod:- 

  - Gofynnwyd i'r aelodau gadw eu sylwadau'n gryno ac i'r pwynt. 
  - Dylai aelodau wneud pob ymdrech i siarad unwaith yn unig ar unrhyw     
                                eitem benodol ar yr agenda, ac eithrio gyda chydsyniad y Cadeirydd.   

(5) Amlinellodd y Cadeirydd brif bwyntiau adolygiad diweddar y Prif Weinidog (28 
Mai 2020). 
- mae’r gyfradd ‘R’ yn parhau i fod yn rhy agos at 1, sy’n cyfyngu ar y 

gallu i wneud llawer o newidiadau. 
- bu rhai mân newidiadau i weithgareddau awyr agored e.e. cwrdd ag 

aelodau o aelwydydd eraill ac "aros yn lleol" yn hytrach nag "aros adref"  
- rhybudd cynnar wedi cael ei roi i fanwerthwyr an-hanfodol i wneud 

defnydd o'r tair wythnos nesaf i ddechrau ar y broses o baratoi i ail-agor.   
- roedd llacio mynediad i rai ardaloedd yn debygol ac roedd Cyfoeth 

Naturiol Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar sut y gallai hyn ddigwydd. 
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(6) Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi dosbarthu ei bapur trafod, “Eryri a’r Normal 
Newydd” i’r Aelodau, a byddai’n ddiolchgar o dderbyn unrhyw gyflwyniadau 
erbyn 15 Mehefin 2020. Gofynnodd y papur 3 chwestiwn penodol ac anogwyd 
yr Aelodau i ganolbwyntio ar yr effaith o Cofid-19 ar 3 chynllun tymor hir yr 
Awdurdod, Cynllun Eryri, Cynllun Datblygu Lleol Eryri a'r Cynllun Corfforaethol.  

(7) Dywedwyd wrth yr aelodau bod y Prif Weithredwr a'i staff yn parhau i gynllunio 
ac ymateb i'r sefyllfa sy'n newid yn gyflym ochr yn ochr â phartneriaid 
allweddol. 

(8) Roedd staff yr Awdurdod (cynllunio, cadwraeth, coedwigaeth ac 
amaethyddiaeth) bellach wedi ail-ddechrau cynnal ymweliadau safle ac ati. 

(9) Roedd holl staff prosiect y Carneddau bellach wedi cael eu penodi, gyda'r olaf 
o'r rhain yn dechrau yn eu swyddi ar 22 Mehefin 2020. 

(10) Dywedwyd wrth yr aelodau, yng Nghyfarfod arbennig yr Awdurdod ar 20 Mai, 
bod cais am gymorth ariannol wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar ran y 3 
Awdurdod Parciau Cenedlaethol Cymru, yn ceisio iawndal am golli incwm 
masnachol. Roedd y Prif Weithredwr bellach wedi cael gwybod bod y cais (am 
y chwarter cyntaf) heb gael cefnogaeth. Gofynnodd y Cadeirydd i'r Prif 
Weithredwr ddarparu mwy o fanylion am yr anhawster hwn.  

 
 Cadarnhaodd y Prif Weithredwr nad oedd y cais wedi'i gymeradwyo gan nad 

oedd wedi cyrraedd y trothwy o £1 miliwn ar gyfer y chwarter. Mewn cyfarfod 
diweddar â swyddogion o Lywodraeth Cymru gofynnwyd i'r Prif Weithredwr 
pam nad oedd yr Awdurdod wedi rhoi mwy o staff ar y cynllun seibiant a pha 
fesurau arbed arian a oedd yn eu lle. Dywedodd y Prif Weithredwr fod yr 
Awdurdod wedi cadarnhau 37 aelod o staff a'i fod wedi nodi  £800k o arbedion 
trwy gau elfen fasnachol ei fusnes. Cadarnhaodd fod ceisiadau pellach yn cael 
eu paratoi a bod cyfarfod wedi'i drefnu rhwng Cadeiryddion a Phrif Weithredwyr 
3 Awdurdod Parciau Cenedlaethol Cymru a'r Dirprwy Weinidog, a oedd yn 
ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa. Nododd yr aelodau fod Llywodraeth Cymru 
eisoes wedi gwario £2 biliwn mewn ymateb i Cofid-19 ac y byddai cyllid yn y 
dyfodol yn gyfyngedig. Esboniodd y Prif Weithredwr ei fod wedi atgoffa 
swyddogion Llywodraeth Cymru fod cyllideb waelodlin yr Awdurdod eisoes -5% 
yn llai nag y dylai fod ac roeddent wedi cytuno i adolygu'r mater.   

 
Dywedodd y Prif Weithredwr hefyd nad oedd y canllawiau cyhoeddedig gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru i ganiatáu mynediad i gefn gwlad ar gael yn Gymraeg 
tan yfory, ac y byddai Aelodau'n cael copïau o'r ddogfen unwaith y byddai ar 
gael. 

 
Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid nad oedd y cais am gymorth ariannol wedi'i 
wrthod yn llwyr a bod trafodaethau pellach ar y gweill. Ail adroddodd, fel 
canran, fod y golled incwm net a wynebai'r Awdurdod oddeutu 20% o'r gyllideb 
gyffredinol o'i chymharu ag Awdurdodau Lleol, sy'n wynebu colledion o tua 
10%. Mae Awdurdodau Lleol bellach wedi derbyn £78m a fydd yn cwrdd â thua 
60% o'u colledion. Pe bai Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol yn derbyn swm 
tebyg, byddai hyn yn sicr yn ysgafnhau'r baich ariannol. 

 
 Yn codi ar hynny, argymhellodd y Prif Weithredwr, gan nad oedd unrhyw 

sicrwydd y byddai'r Awdurdod yn cael iawndal am golli incwm, y byddai 
cyfarfod o Fwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch yn cael ei gynnull.  
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Esboniodd fod yr Awdurdod yn cynhyrchu incwm o bum prif faes, y 
Gwasanaeth Cynllunio, Canolfannau Croeso, Meysydd Parcio, Yr Ysgwrn a 
Phlas Tan y Bwlch, a chan fod disgwyl i'r tri maes cyntaf wella ymhen amser a 
bod gan Yr Ysgwrn fodel staffio gwahanol ac y gallai wneud arbedion trwy 
beidio â chyflogi staff tymhorol, roedd bellach wedi dod i'r amlwg y byddai 
angen gwneud penderfyniadau brys ar sut i symud ymlaen ym Mhlas Tan y 
Bwlch.  

 
 Roedd yr aelodau'n siomedig nad oedd y swm o arian oedd ei angen i gefnogi 

Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol ar ddod oherwydd byddai'n swm gymharol 
fach i Lywodraeth Cymru. 

 

2. Datgan Budd 
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 5 Chwefror 2020 a 
llofnododd y Cadeirydd nhw (yn electronig) fel gwir gofnod. 

 
4. Cynllun Archwilio 2020 

Cyflwynwyd - Cynllun Archwilio - Archwilio Cymru 2020. 
 
Adroddwyd - Croesawodd y Cadeirydd Mr Matthew Edwards a Mr. Alan Hughes o 
Archwilio Cymru i'r cyfarfod i gyflwyno eu hadroddiad. 
 
Anerchodd Mr. Matthew Edwards y cyfarfod a dywedodd fod Swyddfa Archwilio 
Cymru wedi cael ei hail-frandio, ac yn y dyfodol y byddai'n cael ei alw'n Archwilio 
Cymru. Dywedodd fod Cynllun Archwilio 2020 yn cyfeirio at effaith Cofid-19 drwyddo 
draw. 
 
Cyflwynodd Mr. Alan Hughes Gynllun Archwilio 2020 a'r Archwiliad o Ddatganiadau 
Ariannol yn fanwl. Cadarnhaodd nad oedd unrhyw ffactorau a oedd yn benodol i 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a bod y datganiadau yn berthnasol i bob corff 
cyhoeddus. 
 
Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid fod rhybudd wedi’i roi ar wefan yr Awdurdod yn rhoi 
gwybod am yr oedi cyn cwblhau datganiad cyfrifon 2019/20 oherwydd Cofid-19 yr 
oedd yn rhagweld y byddai’n cael ei gwblhau erbyn diwedd y mis. 
 
Mynegodd y Prif Weithredwr ei siom fod gwaith archwilio perfformiad, a drefnwyd ar 
gyfer eleni, wedi'i ohirio. Roedd Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol, fel 
mabwysiadwyr cynnar Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), wedi cytuno 
y dylai Rhaglen Archwilio perfformiad 2020 ganolbwyntio ar werthuso perfformiad yn 
unol â’r elfen “Pum Ffordd o Weithio” datblygu cynaliadwy. Nid adolygu 
“Cydnerthedd Gwasanaeth” oedd yr Awdurdod, fel cwsmer sy'n talu ffioedd, wedi 
cytuno arno yn 2018. Trafodwyd lefel y ffioedd ymhellach a nododd Archwilio Cymru 
fod y ffi wedi aros yr un fath ag yr oedd o'r blaen - nid oedd unrhyw elfen o elw, ac 
roedd yn heriol cyflawni'r gwaith am y pris hwn. 
 
Rhoddodd y Prif Swyddog Cyllid fanylion pellach i'r Aelodau am ddyfarniad McCloud 
a oedd wedi gofyn am adolygiad o bensiynau'r sector cyhoeddus.  
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Cadarnhaodd nad oedd yn bryder mwyach gan ei fod eisoes wedi’i ymgorffori yn 
ffigurau’r Actiwarïaid. 
 
Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Awdurdod, i Matthew Edwards ac Alan Hughes am 
ddod i gyflwyno Cynllun Archwilio 2020. Diolchodd y Cadeirydd hefyd i Bennaeth 
Cyllid yr Awdurdod a'i dîm am eu gwaith. 
 
PENDERFYNWYD nodi cynnwys Cynllun Archwilio 2020. 
 

5. Adroddiad Allbwn Refeniw a Chyfalaf 2019/20 
Gohiriwyd yr eitem hon a bydd yn cael ei chyflwyno i gyfarfod nesaf yr Awdurdod i'w 
chymeradwyo. 
 

6. Cynllun Corfforaethol 2020/21 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ynghyd â 
chopi o'r Cynllun Corfforaethol 2020/21, i'w mabwysiadu. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a'r 
Cynllun Corfforaethol 2020/21 a chynghorodd fod yr adroddiad fel arfer yn cael ei 
gyflwyno i'r Aelodau cyn diwedd mis Ebrill bob blwyddyn, ond ei fod yn cael ei gyflwyno 
yn ddiweddarach eleni oherwydd Cofid-19. 
 
Darparodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y cefndir a chynghorodd, er 
bod amcanion lles craidd yr Awdurdod yn aros yr un fath, roedd pandemig Cofid-19 
wedi arwain at yr angen i wneud newidiadau i flaenoriaethau gwasanaeth a rhai o'r 
amcanion llesiant a gweithgareddau cyfatebol ac fe amlinellodd hynny'n fanwl ar gyfer 
yr Aelodau. 
 
Ystyriodd yr aelodau Gynllun Corfforaethol 2020/21 a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Corfforaethol ei bod yn ofynnol i'r Awdurdod fabwysiadu'r Cynllun Corfforaethol 
yn flynyddol 

- pwysleisiodd Aelod y dylai'r Cynllun daro cydbwysedd rhwng amddiffyn ei staff 
a'r cyhoedd, gyda'r manteision o fod yn gallu mynd allan i wneud defnydd diogel 
o'r Parc Cenedlaethol yn y dyfodol. Esboniodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol mai'r bwriad wrth gyfeirio yn y Cynllun Corfforaethol at y nod o 
amddiffyn staff a thrigolion, defnyddwyr hamdden a'r GIG rhag lledaenu Cofid-
19 adlewyrchu nad 'busnes fel arfer' yw hyn a bod angen dull gwahanol o 
weithredu. Roedd yr angen i weithio gyda phartneriaid allweddol i reoli'r ardal i 
fynd i'r afael â Cofid-19 bellach wedi'i gynnwys fel rhan o'r Cynllun ar gyfer y 
dyfodol. 

- dywedodd Aelod fod angen i'r Awdurdod gofio tensiynau sydd wedi datblygu 
mewn cymunedau ar draws y Parc Cenedlaethol wrth lacio  
o'r cyfnod llwyrgloi. 

- canmolwyd ymateb yr Awdurdod i’r firws gan yr Aelodau, a’r her rwan oedd 
cynllunio’n ofalus ar gyfer dyfodol newydd ac nid dim ond adlewyrchu’r hen 
drefn. Lle mae yna heriau mae cyfleoedd hefyd ac roedd bioamrywiaeth yn un 
maes a oedd wedi elwa. 

- nododd y Prif Weithredwr y rhoddir cyfle i’r Aelodau gyflwyno eu dyheadau a 
chynghori swyddogion ar eu blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol yng nghyfarfod 
nesaf Gweithgor yr Aelodau pan fyddant yn ystyried papur trafod y Cadeirydd 
“Eryri a'r Norm Newydd”.   
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- rhoddodd y Prif Weithredwr sicrwydd i'r Aelodau nad oedd gwaith i ddenu cyllid 
allanol yn amcan newydd a'i fod eisoes yn cael ei wneud, ond cytunodd fod hwn 
yn faes y bydd angen ailedrych arno yn y dyfodol. 

-  cododd Aelod bwynt cyffredinol yn ymwneud â dod o hyd i ffrydiau incwm 
newydd a oedd yn cyd-fynd â sut mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
marchnata ei hun. Teimlai fod aelodau unigol o staff sy'n gwneud gwaith 
marchnata yn arfer gwael ac y dylai'r Awdurdod fabwysiadu un fframwaith 
marchnata. 

-  atgoffodd y Prif Weithredwr yr Aelodau fod angen i'r Awdurdod hefyd gwrdd â'r 
heriau a gyflwynir gan Brexit. 

- cytunodd y Prif Weithredwr y dylai’r amcanion a'r blaenoriaethau gwasanaeth 
newydd sy'n cael eu datblygu adlewyrchu amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer 
tirweddau dynodedig yn well. 

- Gofynnwyd i'r aelodau nodi y byddai'r Amcanion Gwella a Lles drafft a'r Cynllun 
Corfforaethol drafft yn cael eu mabwysiadu gan yr “Awdurdod” ac nid gan 
“Bwyllgor” fel y nodwyd yn yr adroddiad Cymraeg. 

 
 PENDERFYNWYD  

1. mabwysiadu'r Amcanion Gwella a Lles drafft, fel y'u cyflwynwyd. 
2.  mabwysiadu'r Cynllun Corfforaethol 2020/21 a chymeradwyo ei gyhoeddi. 

 
7. Rhaglen Waith Gorfforaethol 2020/21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i gyflwyno 

Rhaglen Gwaith Corfforaethol yr Awdurdod ar gyfer 2020-21.  
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a'r 
Rhaglen Waith Gorfforaethol sy'n amlinellu'r prosiectau, y mentrau a'r camau penodol 
a gymerir er mwyn cyflawni Amcanion a Blaenoriaethau Gwasanaeth Gwella a Lles yr 
Awdurdod. Atgoffodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr Aelodau eu bod 
wedi cytuno i ymestyn yr amcanion cyfredol gyda rhai diwygiadau'n cael eu gwneud i'r 
rhaglen waith i liniaru goblygiadau Cofid-19 ar waith yr Awdurdod. 
 
Ystyriodd yr aelodau Raglen Gwaith Corfforaethol 2020/21 yn fanwl a gwneud y 
sylwadau a ganlyn: - 
- cynghorodd Aelod am rai cyfleoedd lleol sydd ar gael sy'n cyfrannu at iechyd a 

lles fel “Go Gwynedd Girls” sy'n annog gweithgaredd corfforol i ferched, a bod 
cyrsiau “Gloywi Iaith” hefyd ar gael yn lleol i wella'r defnydd o'r Gymraeg. 

- nododd Aelod fod dull gwirfoddoli’r Awdurdod yn debyg i’w ddull marchnata, lle 
roedd yn ymddangos bod ystod o wahanol ffyrdd i wirfoddolwyr ryngweithio 
hefo’r Awdurdod - dylid cymryd dull gweithredu mwy integredig gydag un pwynt 
mynediad ar gyfer pob ffurf o wirfoddoli. 

- ar yr un pwynt, nododd Aelod fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dioddef yr un 
anawsterau ond ers hynny wedi creu system gyswllt unffordd lwyddiannus a 
allai hefyd fod o fudd i'r Awdurdod. Awgrymwyd y gallai swyddogion drafod hyn 
ymhellach gyda CNC. 

- gofynnodd Aelod a oedd yr Awdurdod wedi ystyried yr hyn na fyddai'n gallu ei 
gyflawni mwyach? 

- wrth nodi y byddai'n mynd i fod yn flwyddyn anodd i graffu ac o ran cyflawni, 
gofynnodd Aelod a allai'r Rhaglen Waith Gorfforaethol, yn y dyfodol, fod yn fwy 
penodol, gan fod amrywiad mawr yn y ffordd y disgrifiwyd gwaith, a hefyd, y 
dylai'r aelodau dderbyn copi o'r Rhaglen Waith Gorfforaethol ddrafft yn llawer 
cynharach yn y flwyddyn i gael gwell teimlad o raglenni gwaith blynyddol a sut 
mae adnoddau'n cael eu dyrannu. 
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 PENDERFYNWYD  
1. nodi’r adroddiad. 
2. mabwysiadu'r Rhaglen Waith Gorfforaethol yn ffurfiol fel dogfen waith ar 

gyfer 2020-21. 
 
8.  Adroddiad Blynyddol ar Wir Weithgaredd Rheoli'r Trysorlys 2019/20 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn manylu ar weithgaredd Rheoli 

Trysorlys yr Awdurdod yn ystod 2019/2020, er gwybodaeth. 
 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a chadarnhaodd fod 

cronfeydd a buddsoddiadau'r Awdurdod yn parhau i fod yn ddiogel.  
  

 Yn codi yn sgil hynny, gofynnodd Aelod am eglurhad ar y broses awdurdodi pe bai 
angen benthyca. Amlinellodd y Prif Swyddog Cyllid y weithdrefn, a gymeradwywyd 
gan yr Awdurdod yn ei gyfarfod ym mis Chwefror 2020 pan fabwysiadwyd terfynau. 
Ar hyn o bryd, nid oedd unrhyw ddisgwyliad y byddai angen i'r Awdurdod fenthyca, 
ond pe bai Cofid-19 yn parhau ac nad yw Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid 
ychwanegol, yna byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod naill ai ym mis 
Gorffennaf neu fis Medi i gynghori am unrhyw fwriad i fenthyca. 

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth. 

 
9. Proffil Risg yr Awdurdod 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
ddiweddaru Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod gan ystyried effaith COFID-19, ac i 
dynnu un risg wedi'i chwblhau o'r gofrestr. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r gofrestr risg ac amlinellu'r prif newidiadau.   
 
Trafododd yr aelodau a'r swyddogion y canlynol yn fanwl:-  
- Cyf Risg 2 - Targed Cynhyrchu Incwm (Plas Tan y Bwlch) roedd y risg yn 

parhau i fod yn Uchel ond roedd y sgôr bellach wedi cynyddu ymhellach o 
ganlyniad i gau'r Ganolfan oherwydd Pandemig Cofid-19. Dywedwyd wrth yr 
aelodau bod trefniadau ar waith i Fwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch gwrdd ar y 
1af o Orffennaf, a byddai adroddiad gydag opsiynau a argymhellir ar gyfer y 
dyfodol yn cael ei gyflwyno naill i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau neu yr 
Awdurdod ar 15 Gorffennaf 2020. 

  
Gofynnodd Cadeirydd Bwrdd Plas Tan y Bwlch a oedd Ymgynghorwyr wedi 
cael eu cyflogi i baratoi Cynllun Busnes ar gyfer Plas Tan y Bwlch gyda'r nod 
o fantoli'r gyllideb ar ddiwedd dwy flynedd. Teimlai nad oedd hyn yn ymarferol 
bellach gan gofio effaith y pandemig ar letai, addysg a'r sectorau dysgu. 
Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol nad 
oedd Ymgynghorwyr wedi'u penodi ac y byddai'r Bwrdd yn cael gwybodaeth 
fanwl ar 1 Gorffennaf i ystyried opsiynau ar gyfer Plas Tan y Bwlch dros y 6 
mis, 12 mis a 2 flynedd nesaf. Yna byddai adroddiad, gydag argymhellion, yn 
cael ei gyflwyno naill i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau neu’r Awdurdod ar 
15 Gorffennaf 2020. 
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Yn codi ar hynny, nododd yr Aelodau fod y problemau yr oedd Yr Ysgwrn yn 
eu wynebu yn haws i'w rheoli oherwydd y gellid lleihau'r baich staff yn y tymor 
byr, ond roeddent yn dal i deimlo y dylid cynnwys yr Ysgwrn, y Canolfannau 
Croeso a'r Gwasanaeth Cynllunio yn y dyfodol ar y gofrestr risg gan fod eu 
ffrydiau incwm hefyd yn mynd i gael ei lleihau gan bandemig Cofid-19. 
 

- Cyf risg 3 – Targed Cynhyrchu Incwm (Meysydd Parcio). Nododd yr aelodau 
fod y risg wedi codi o Isel i Uchel wrth i'r holl feysydd parcio aros ar gau yn 
dilyn mesurau cloi Cofid-19 a weithredwyd gan Lywodraethau'r DU a Chymru. 

 
- Cyf risg 7 - Partneriaeth Tirwedd y Carneddau. Nododd Aelod bryder am fod y 

risg yn cael ei dangos fel llai tra mai prif nod y bartneriaeth oedd cysylltu pobl 
leol â'r dirwedd. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod hyn wedi 
cael ei ystyried o safbwynt ariannol yn unig ac nad oedd yr elfen ddehongli ac 
ymgysylltu wedi'i chynnwys fel risg. Cytunodd i drafod y mater ymhellach gyda 
swyddogion. 

 
-         Cyf risg 14 – Effaith Cofid-19 ar Waith yr Awdurdod. 

Mewn ymateb i bryder gan Aelod, dywedodd y Prif Weithredwr fod mesurau ar 
waith i gefnogi lles a chydnerthedd staff yr Awdurdod. Dywedodd fod 
cyfarfodydd Timau Microsoft Teams a chyfarfodydd un i un yn cael eu cynnal 
yn rheolaidd, bod grwpiau What’s App wedi’u sefydlu, a bod swyddogion yn 
cael sgyrsiau ffôn gyda staff allanol. Mae'r Awdurdod yn darparu gwasanaeth 
cwnsela am ddim (Medra), y caniateir trefniadau gweithio mwy hyblyg, a bod 
staff yn rhyngweithio'n gymdeithasol ac yn darparu cefnogaeth i'w gilydd. 
 

PENDERFYNWYD  
1. nodi’r adroddiad. 
2. i gael gwared ar y risg “wedi'i chwblhau” sy'n ymwneud â chwblhau'r 

Cytundeb Partneriaeth ar gyfer prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd 
LIFE oddi ar y Gofrestr. 

3.  yn ddarostyngedig bod Yr Ysgwrn, y Canolfannau Croeso a'r 
Gwasanaeth Cynllunio yn cael eu cynnwys ar y gofrestr, - cymeradwyo 
Proffil Risg yr Awdurdod, fel y'i cyflwynwyd.   

 
10. Adroddiadau’r Gweithgor Aelodau 
  Cyflwynwyd - Adroddiadau o gyfarfodydd Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 22 

Ionawr a 4 Mawrth 2020. 
 
 Yn codi yn sgil hynny, 
 Cofnodion dyddiedig 22 Ionawr 2020 
 4. Amcanion Llesiant 

 Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n darparu copi o'r adroddiadau a 
baratowyd gan Grant Peisley ac Abigail Tweed i'r Aelodau, a hefyd yr 
adroddiad a baratowyd gan Dafydd Thomas. Yn ogystal, bydd y Prif 
Weithredwr yn cyflwyno adroddiad byr i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 
ar 15 Gorffennaf i nodi 5 neu 6 maes y gellir eu cyflwyno ar gyfer ymgynghori 
arnynt. Yna gallai aelodau ystyried amcanion llesiant ymhellach tuag at 
ddiwedd y flwyddyn, yn ddarostyngedig y ceir dealltwriaeth gliriach o safbwynt 
yr Awdurdod o ran Brexit a Cofid-19. 

 
  PENDERFYNWYD nodi’r adroddiadau. 
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11.  Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
 Cyflwynwyd - Diweddariad llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau y mae'r 

Aelodau wedi'u mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
 

 Mr. Owain Wyn – Gweminar Europarc  
Yn ddiweddar, roedd y Cadeirydd wedi ymuno â Gweminar Europarc ac wedi annog 
Aelodau i gymryd rhan mewn digwyddiadau tebyg, gan fod cyfleoedd datblygu 
bellach yn gyfyngedig erbyn hyn. 
 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 15fed GORFFENNAF 2020 

 

Mr. Owain Wyn (Cadeirydd) (Llywodraeth Cymru) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Mrs. A. Gaffey.  
 

Ymddiheuriadau 
Cyng Freya Bentham, Judith Humphreys, Ifor Glyn Lloyd; Ms. Elinor Gwynn. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

(1) Dywedodd y Cadeirydd, fod cyfarfod heddiw yn ddarostyngedig i’r Rheoliadau 
Covid-19 newydd ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a:- 
- bod Rhybudd o’r Cyfarfod Arbennig wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda 

a’r adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo gyda gwirio'r cofnodion. 

 
(2) Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau o brif reolau trafod:- 

  - Gofynnwyd i'r aelodau gadw eu sylwadau'n fyr ac i'r pwynt. 
- Dylai aelodau wneud pob ymdrech i siarad unwaith yn unig ar unrhyw 

eitem benodol ar yr agenda, ac eithrio gyda chydsyniad y Cadeirydd.   
 
(3) Amlinellodd y Cadeirydd brif bwyntiau adolygiad diweddar y Prif Weinidog 

(10fed Gorffennaf 2020). 
-  mae’r gyfradd ‘R’ yn parhau i fod o dan 1 ac yn parhau i ostwng. 
-  llaciwyd y cyfyngiadau ar aros yn lleol ac agor cyfleusterau awyr 

agored ar 7 Gorffennaf 2020. 
-  caniatawyd i letai hunangynhwysol, heb gyfleusterau a rennir ailagor o 

11 Gorffennaf, 2020. 
-  roedd y sector lletygarwch (tafarndai, bariau, bwytai a chaffis) yn gallu 

agor yn yr awyr agored, a chaniatawyd i atyniadau ymwelwyr dan do, 
ac eithrio'r rhai sy'n gweithredu o danddaear i agor o'r 13eg Gorffennaf 
2020. 

-  bydd amgueddfeydd, orielau ac ati, a'r llety i dwristiaid sy'n weddill, a 
gaewyd oherwydd y risgiau ychwanegol o gyfleusterau a rennir, yn 
agor o 25 Gorffennaf 2020. Roedd lletygarwch dan do, a all weithredu 
mewn ffordd ddiogel i goronafirws, yn cael ei ystyried ar gyfer ailagor 
o'r 3ydd Awst 2020. 

 
 



 

18 
 

(4) Rhoddodd y Cadeirydd amlinelliad o'r materion a drafodwyd gyda Hannah 
Blythyn MS, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, gyda Phwyllgor Gwaith 
Parciau Cenedlaethol Cymru (PCC) a gynhaliwyd ddydd Llun 13eg Gorffennaf 
2020:-. 

  - diweddariadau ar brofiadau llacio'r cyfyngiadau dros y penwythnos. 
-  derbyniwyd ceisiadau cyllid gan y Parciau Cenedlaethol i wneud iawn 

am golli incwm masnachol mewn egwyddor ar gyfer y chwarter ariannol 
1af, yn ddarostyngedig i gais ffurfiol. 

-  Rhoddodd PCC rybudd o fwriad i gyfrannu at y Cynllun Adferiad. 
-  rhoddodd y Cadeirydd fanylion y trafodaethau a gynhaliwyd gan 

aelodau APCE yn eu cyfarfod Gweithgor diweddar a soniodd am rai o'r 
syniadau a gyflwynwyd gan Aelodau mewn ymateb i'r normal newydd. 

 
 (5) Mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 

yn nodi y dylai'r Cadeirydd, mewn ymgynghoriad â'r Swyddog “Priodol”, bennu 
dyddiad ac amser y CCB, y mae'n rhaid ei gynnal cyn diwedd 2020. 
Cynghorodd y Cadeirydd fod ei dymor o 8 mlynedd fel Aelod o Lywodraeth 
Cymru yn dod i ben ar 31 Mai 2021, ac oni bai bod amgylchiadau Covid-19 
wedi newid yn sylweddol o hyn tan y CCB, rhoddodd rybudd ffurfiol na 
fyddai’n sefyll i’w ailethol yn Gadeirydd a gofynnodd i'r Aelodau ystyried pwy 
yr hoffent ei gynnig fel ei olynydd. Yna rhoddodd y Cadeirydd rybudd ffurfiol y 
byddai'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal am 10.00 yb ddydd 
Mercher 23 Medi 2020. 

 
 (6) Adroddodd y Cadeirydd, yn dilyn trafodaethau gyda’r Swyddog Monitro 

(Swyddog Priodol), y daethpwyd i’r casgliad y gellid cynnal y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol o bell heb yr angen i newid Rheolau Sefydlog yr 
Awdurdod. Y pryder oedd yr angen i gynnal pleidlais gudd ar gyfer 
penodiadau i rolau Cadeirydd ac Is-gadeirydd, ac a fyddai angen dau gyfarfod 
o'r Awdurdod i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog.  

 
Amlinellodd y Swyddog Monitro'r weithdrefn newydd ar gyfer ethol Cadeirydd 
ac Is-Gadeirydd yr Awdurdod:- 
- cynghorodd y byddai'r Aelodau’n derbyn llythyr yn egluro’r broses, ynghyd 

â ffurflen enwebu, i’w dychwelyd i’r Prif Weithredwr erbyn 5 yp fan bellaf ar 
y diwrnod cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 

- yna cysylltid â'r Aelodau perthnasol a'u hysbysu am eu henwebiad, i roi 
cyfle iddynt baratoi anerchiad byr pe baent yn penderfynu derbyn y 
gwahoddiad. 

- unwaith y byddai ymgeiswyr ar gyfer Cadeirydd yr Awdurdod wedi traddodi 
eu hanerchiad, byddai'r cyfarfod yn cael ei ohirio (am 15 munud), a 
gofynnid i'r holl Aelodau anfon e-bost at y Swyddog Monitro, i gofrestru 
enw'r ymgeisydd a ffefrir ganddynt. 

- yna byddai'r cyfarfod yn cael ei ail-ymgynnull a byddai'r Swyddog Monitro 
yn cyhoeddi'r ymgeisydd llwyddiannus. 

- byddai'r broses yn cael ei hailadrodd yn briodol er mwyn ethol Is-
gadeirydd. 
 

 (7) Adroddodd y Cadeirydd fod Cynhadledd Ffederasiwn Europarc, a oedd i fod i 
gael ei chynnal rhwng 27 a 30 Hydref 2020, ym Mharc Cenedlaethol 
Seewinkel, Awstria bellach wedi’i gohirio.   
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  Roedd Cynhadledd ar-lein yn cael ei threfnu i gael ei chynnal o bell ar yr 8fed 
a’r 9fed o Fedi yn seiliedig ar y thema “Pa sgiliau a gallu sydd eu hangen ar 
Ardaloedd Gwarchodedig i weithredu Strategaeth Bioamrywiaeth 2030 mewn 
byd ôl-Covid-19?”. Awgrymodd y Cadeirydd y gallai un Aelod ac un aelod o 
staff gymryd rhan, gan fod dau le ar gael ar gyfer Eryri, ac os oedd gan 
unrhyw Aelod ddiddordeb, dylent gysylltu â'r Prif Weithredwr cyn gynted â 
phosibl.  

  
 (8) Roedd y Seminar Tirweddau Dynodedig sydd i fod i gael ei gynnal ym Mharc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym mis Hydref, hefyd wedi'i ohirio. 
 
 (9) Atgoffwyd yr aelodau i anfon unrhyw sylwadau ar y cynigion i ddiwygio 

Cynllun Gweithredu Cynllun Eryri at Angela Jones, y Rheolwr Partneriaethau, 
cyn diwedd y mis. 

 
 (10) Yn olaf, manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i'r staff am eu gwaith yn 

monitro'r ardaloedd sydd ar gau i'r cyhoedd, yr ailagor, a'r gwaith ymgysylltu 
a’r cyfathrebu cyhoeddus rhagorol a wnaed dros yr wythnosau diwethaf. 
Diolchodd y Cadeirydd hefyd i'r gwirfoddolwyr hynny a oedd wedi cynorthwyo 
gyda'r gwaith ar yr Wyddfa dros y penwythnos. 

 

2. Datgan Buddiant 
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfodydd yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 20 Mai a 3 
Mehefin 2020 a llofnododd y Cadeirydd nhw (yn electronig) fel cofnod cywir. 

 
4. Refeniw a Chyfalaf Alldro 2019/20 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn cymharu, ar lefel maes 

gwasanaeth, cynlluniau gwariant cyfalaf a chyfalaf cyllidebol yr Awdurdod ar gyfer 
2019/2020 a'r gwariant alldro gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn.  

  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad yn manylu ar y 
symudiadau ariannol, y trosglwyddiadau a symudiadau yn y cyllidebau refeniw a 
chyfalaf, i'w cymeradwyo'n ffurfiol. Dywedodd, er bod sefyllfa ariannol yr Awdurdod 
ar gyfer 2020/21 yn parhau i fod yn aneglur, bod Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol 
wedi derbyn cadarnhad y byddai Llywodraeth Cymru yn ad-dalu elfen o'r golled 
mewn incwm masnachol am y chwarter cyntaf, a fyddai, gobeithio, yn gwneud y 
bwlch a ragwelir yn y cyllid yn hylaw. 
 

 Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid nad oedd yn ddelfrydol i'r Awdurdod gario drosodd 
swm mor sylweddol (para. 3.2) ond sicrhaodd yr Aelodau fod yr adroddiad a'r 
atodiadau yn rhoi adlewyrchiad cywir o sefyllfa ariannol yr Awdurdod. Mewn ymateb i 
awgrym blaenorol gan Aelod, nid oedd y Prif Swyddog Cyllid yn cytuno bod angen 
adroddiad archwilio mewnol, o ystyried bod gweithdrefnau grant Llywodraeth Cymru 
y tu hwnt i reolaeth yr Awdurdod. 

 
 Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad yn fanwl a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 

- gofynnodd Aelod i'r Prif Swyddog Cyllid: - 
- egluro faint o'r trosglwyddiadau a oedd yn danwariant o wahanol 

brosiectau? 
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- pam nad oedd nifer o swyddi gwag wedi'u llenwi, a 
- bod gan yr Awdurdod swm sylweddol o arian a fyddai'n helpu'r economi 

leol pe bai'n cael ei ddefnyddio'n effeithiol. 
- dywedodd y Prif Swyddog Cyllid fod ffigurau manwl ar gyfer prosiectau 

unigol wedi'u hamlinellu yn Atodiad 3, tudalen 35 o'r adroddiad, ac os oedd 
angen manylion pellach ar unrhyw Aelod yn hyn o beth, dylent gysylltu â'r 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth perthnasol. 

- cynghorodd y Prif Weithredwr fod sawl rheswm pam na lenwyd rhai o'r 
swyddi gwag, ac un rheswm oedd rhagweld gostyngiad o -5% yng 
nghyllideb yr Awdurdod. 

- yng ngoleuni'r sefyllfa ddigynsail gyda phandemig Covid-19, a'r golled 
incwm sylweddol i'r Awdurdod, cytunodd yr Aelodau y dylid ychwanegu'r 
gwarged o £350,882 at gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod. 

- o ran nifer bresennol y staff ar y cynllun seibiant, roedd y Prif Weithredwr 
yn disgwyl y byddai'r rhan fwyaf o'r staff wedi dychwelyd i'w swyddi erbyn 
diwedd mis Awst, ar wahân i staff ym Mhlas Tan y Bwlch.  

 
 PENDERFYNWYD 
 1. nodi cynnwys yr adroddiad alldro a chymeradwyo'r symudiadau ariannol 

yn y cyllidebau refeniw a chyfalaf a amlinellir yn rhan 3 (fel y manylir yn 
atodiad 1). 

 2.  cymeradwyo'r trosglwyddiadau i ac o'r cronfeydd wrth gefn wedi'u 
clustnodi (£3,294,522 symudiad net) fel yr amlinellir yn y tabl o dan 
baragraff 3.2. 

 3.  nodi sefyllfa derfynol cyfarwyddiaethau a gwasanaethau mewn 
perthynas â rheolaeth gyllidebol (paragraffau 3.3 i 3.7 ac atodiad 2). 

 4.  cymeradwyo dyrannu llithriad ac ymrwymiadau (£354,166) yn atodiad 4. 
 5. cymeradwyo dyrannu balans incwm ychwanegol a thanwariant o 

flwyddyn ariannol 2019/20 (£350,882) i gynyddu Balansau Cyffredinol yr 
Awdurdod (paragraff 4.2). 

 6.  cymeradwyo'r Datganiad Ariannu Cyfalaf (rhan 5). 
 7.  cymeradwyo y gwerthiannau cyllideb o £100,000 (paragraff 6.3) yn ôl-

weithredol. 
 
5. Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Prif Weithredwr ar sut mae'r  
 Awdurdod yn ymgymryd â'i gyfrifoldebau mewn perthynas â'r Rheoliadau.  
 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad yn fanwl a chynghori bod y 
 rheoliadau bellach yn eu lle tan ddechrau mis Ionawr 2021. Dywedodd, yn ei farn 
 ef, mai'r terfyn teithio 5 milltir oedd yr offeryn mwyaf effeithiol i amddiffyn 
 Eryri, a mynegodd y Prif Weithredwr ei fod yn ddiolchgar i Heddlu Gogledd Cymru 
 am eu gwaith wrth orfodi'r cyfyngiadau. 
 
 Trafododd aelodau a swyddogion y defnydd o gyfleusterau toiled o amgylch Yr 

Wyddfa a Llyn Tegid ymhellach a chadarnhaodd swyddogion hefyd fod capasiti 
sbwriel wedi cynyddu er mwyn atal problemau posibl. Ar hyn o bryd, roedd nifer yr 
ymwelwyr yn weddol isel oherwydd y tywydd ac roedd swyddogion yn parhau i 
fonitro patrymau ymddygiad. 

 
 Yn codi yn sgil hynny, gofynnodd Aelod iddo gael ei gofnodi yn y cofnodion bod yr 
 Awdurdod yn diolch i'r Prif Weinidog am ei ymateb cadarn a digynnwrf i'r pandemig, 
 safiad a gymerwyd gyda meddylfryd annibynnol.  
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 Mynegodd yr aelodau eu gwerthfawrogiad i Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru am  
 eu cymorth amhrisiadwy ac i staff yr Awdurdod am weithio'n ddiflino trwy gydol yr  
 argyfwng.    

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
6. Amcanion Strategol a Lles a'r Cynllun Corfforaethol 2021-26 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r aelodau ystyried a chymeradwyo 
amcanion strategol / lles at ddibenion ymgynghoriad anffurfiol.  
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r atodiadau a rhoi cyngor 
ar yr oedi bach i'r llinell amser. Gofynnwyd i'r aelodau gytuno ar y tri maes canlyniad, 
a amlinellwyd yn yr adroddiad, fel sail ar gyfer ymgynghori anffurfiol dros gyfnod yr 
haf. Byddai'r Gweithgor Aelodau wedyn yn ystyried canlyniadau'r ymgynghoriad ar 
21 Hydref 2020 a gofynnodd y Prif Weithredwr i'r Aelodau ddirprwyo awdurdod i'r 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau gymeradwyo'r blaenoriaethau a'r amcanion yn eu 
cyfarfod ar 18fed Tachwedd 2020, cyn ymgynghori'n ffurfiol â rhanddeiliaid. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- roedd yr adroddiad yn adlewyrchu'r hyn a drafodwyd, a chefnogwyd 

ychwanegu pwynt 2.1.3 gan yr Aelodau. 
- gofynnodd Aelod a oedd gorgyffwrdd rhwng adroddiad “Normal Newydd” y 

Cadeirydd a’r amcanion strategol a lles newydd a Chynllun Corfforaethol 
2021-26. Dywedodd y Cadeirydd fod ei adroddiad yn canolbwyntio ar y 
Normal Newydd o ran 3 dogfen allweddol yr Awdurdod. Yn codi yn sgil hynny, 
nododd y Prif Weithredwr fod yr Amcanion Strategol a Lles a Chynllun 
Corfforaethol 2021-26 yn canolbwyntio ar sut mae'r Awdurdod yn gosod ei 
flaenoriaethau ac yn gwario ei arian, tra bod canlyniad y trafodaethau ar 
Normal Newydd y Cadeirydd wedi canolbwyntio ar faterion mwy strategol fel 
adroddiad Marsden, treth twristiaeth ac ati 

 
PENDERFYNWYD 
1. nodi cynnwys yr adroddiad a chyfranogiad yr Aelodau hyd yma. 
2. derbyn cofnodion y grŵp tasg a gorffen dyddiedig 11 Rhagfyr 2019 

(atodiad 2). 
3. cymeradwyo'r 3 maes canlyniad fel y'u nodwyd ym mharagraff 1.7 yr 

adroddiad. 
4. cymeradwyo'r canlyniadau fel sail ymgynghori anffurfiol â rhanddeiliaid 

dros gyfnod yr haf. 
5. hefyd i geisio barn rhanddeiliaid ynghylch sut olwg sydd ar lwyddiant ar 

faterion o'r fath. 
6. dirprwyo awdurdod i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau i gytuno ar y 

blaenoriaethau a'r amcanion yn eu cyfarfod ym mis Tachwedd, cyn 
ymgynghori'n ffurfiol â rhanddeiliaid. 

 
7. Adroddiad Gweithgor yr Aelodau 
 Cyflwynwyd - Adroddiad o gyfarfod Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 11 Mai 

2020. 
 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
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8. Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
 Cyflwynwyd - Diweddariad llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau yr oedd 

Aelodau wedi eu mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
 

 Dywedodd Ms Tracey Evans ei bod wedi cadeirio dau gyfarfod yn ddiweddar rhwng 
Parc Cenedlaethol Eryri a'r Sector Awyr Agored. Roedd swyddogion o'r Adran 
Ymgysylltu wedi rhoi diweddariad ar eu gwaith ac ar lwyddiant y cynllun gwirfoddoli, 
a oedd wedi bod yn rhagorol. Roedd y cyfarfodydd wedi cryfhau'r berthynas rhwng y 
Parc Cenedlaethol a'r Sector Awyr Agored ac roedd yr adborth wedi bod yn 
gadarnhaol iawn. 

 
 PENDERFYNWYD diolch i'r Aelod a nodi'r adroddiad. 
 
9. Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972: Eithriad rhag datgelu dogfennau 
 Opsiynau Plas Tan y Bwlch 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gofyn 
am gymeradwyaeth yr Awdurdod i eithrio'r adroddiad dilynol. 

 
 PENDERFYNWYD y dylid eithrio adroddiad “Opsiynau Plas Tan y Bwlch” rhag 
cael ei ddatgelu am y rhesymau a amlinellwyd. 

 
10.      Opsiynau Plas Tan y Bwlch  
  Cyflwynwyd - Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i gynnal 

ymgynghoriad ffurfiol ar opsiynau ar gyfer Plas Tan y Bwlch yn y dyfodol. 
 

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad, 
ac amlinellodd y prif bwyntiau. Rhoddodd y cefndir i'r Aelodau ac adroddodd ar 
drafodaethau diweddar Bwrdd Plas Tan y Bwlch ar 1 Gorffennaf 2020. Gofynnodd y 
Bwrdd iddo roi eglurhad ar ddau gwestiwn allweddol. Yn gyntaf, cadarnhaodd y 
byddai'r Awdurdod, yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth ffurfiol i'r cais, yn gallu 
adennill rhywfaint o golled incwm gan Lywodraeth Cymru am y chwarter ariannol 1af. 
Yn ail, os bydd yr Awdurdod yn penderfynu bwrw ymlaen â'r prosiect a ariennir gan 
grant i ailddatblygu ac uwchraddio'r Ganolfan, ar yr amod bod y grant yn cael ei 
ddefnyddio'n fras at ddibenion y Parc Cenedlaethol, mae'n annhebygol y byddai 
unrhyw adfachu’r cyllid yn ôl gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. 
  

 Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a thrafod y sylwadau a'r awgrymiadau canlynol yn 
fanwl:- 
- ystyried modelau busnes newydd ac na ddylid gwneud penderfyniad ar 

ddyfodol Plas Tan y Bwlch heddiw. 
- dylid ystyried pob opsiwn gyfochrog, e.e. gweithio mewn partneriaeth, 

prydlesu tymor hir, sefydlu gwerth y farchnad, edrych ar gystadleuwyr, nawdd 
ac ati. 

- er mwyn osgoi unrhyw ansicrwydd i staff, dylai'r Awdurdod ddechrau'r broses 
o ymgynghori'n ffurfiol â staff a'r Undebau Llafur ar ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 

- nad yw rheoli Plas Tan y Bwlch fel lleoliad priodas neu gyfleuster gwely a 
brecwast yn cwrdd â phwrpasau statudol, ac nid oedd yr Awdurdod erioed 
wedi sefydlu'n llawn pa werth yr oedd Plas yn ei ddarparu o ran addysg. 

- roedd buddion ei leoliad, y gerddi, y coed a hanes y tŷ i gyd yn gadarnhaol a 
chodwyd pryderon bod penderfyniad yn cael ei wneud yn ystod ansicrwydd 
pandemig Covid-19. 

- mae llawer o fusnesau yn derbyn elfen o gymhorthdal a dylid cefnogi a 
chynnal Plas Tan y Bwlch yn y tymor byr. 
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- adleoli staff o Benrhyndeudraeth i Blas Tan y Bwlch ac ail-bwrpasu  adeilad y 
pencadlys. Roedd Plas Tan y Bwlch yn dŷ eiconig ac yn adnodd lleol 
gwerthfawr. 

- roedd yna lawer o resymau pam nad oedd yr Awdurdod wedi gallu rhedeg y 
Ganolfan ar sail fasnachol ddichonadwy, megis diffyg mentergarwch, 
addewidion a wnaed ac na chyflawnwyd, diffyg sgiliau angenrheidiol, a dros y 
blynyddoedd bu defnydd sylweddol o amser swyddogion i geisio gwella'r 
busnes. 

- effeithiwyd yn ddifrifol ar fusnesau o fath hostel gan y pandemig ac nid oedd 
creu byncws yn y Ganolfan yn ymarferol ar hyn o bryd. 

- ystyried adleoli staff i wahanol rolau yn yr Awdurdod i geisio arbed swyddi. 
- Cynghorwyd yr aelodau ar ganlyniad y broses dendro a bod caniatâd adeilad 

rhestredig bellach wedi'i roi. 
- diolchodd y Prif Weithredwr i'r Aelodau am eu mewnbwn. Cefnogodd y 

penderfyniad i gynnal model busnes syml nes bod gan yr Awdurdod fwy o 
wybodaeth, ac i wneud rhywfaint o'r gwaith ailddatblygu. Byddai syniadau gan 
staff yn cael eu bwydo i mewn i unrhyw gynigion yn y dyfodol. 

 
 PENDERFYNWYD 
 1. nodi’r adroddiad a’r argymhellion gan Fwrdd Plas Tan y Bwlch. 
 2. o ystyried nifer y staff a allai o bosibl gael eu heffeithio, y dylai'r 

awdurdod ddechrau'r broses o ymgynghori'n ffurfiol â staff a'r Undebau 
Llafur ar ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 

 3.  bod Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch, ynghyd â Chadeiryddion ac Is-
gadeirydd yr Awdurdod, yn ystyried modelau busnes amgen dros y tri 
mis nesaf (gan gynnwys gweithio gyda sefydliadau eraill), i asesu faint o 
swyddi y gellir eu harbed. 

 4.  y dylai'r Awdurdod ystyried y mater ymhellach yn ei gyfarfod ym mis 
Medi, oni bai bod cyfarfod Awdurdod arbennig yn cael ei alw cyn y 
dyddiad hwnnw 

 5.     yn y cyfamser, y dylid cytuno mewn egwyddor, y dylai'r gwelliannau 
arfaethedig, a gymeradwywyd yn flaenorol gan yr Awdurdod, fynd yn eu 
blaenau, er mwyn gosod y ganolfan yn y sefyllfa orau bosibl i barhau â 
rhyw fath o fodel busnes amgen neu ar gyfer partneru gydag eraill. Mae 
hyn yn destun penderfyniad gan Fwrdd Plas Tan y Bwlch ynghyd â'r 
Cadeiryddion a'r Is-gadeirydd o ran pa elfennau o'r gwaith ailddatblygu 
ddylai fynd ymlaen. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.55 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 

DYDD MERCHER 23 MEDI 2020 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Hannah Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,  
Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts,  
Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Mrs. Jo Worrall, Ms. Helen Pye, Ms. Angela Jones, Mrs. A. Gaffey.   
 

Ymddiheuriad 
Mr. Neil Martinson. 
 
Gan fod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal o bell, amlinellodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y weithdrefn ar gyfer ethol Cadeirydd ac 
Is-Gadeirydd yr Awdurdod. 
 
1. Cadeirydd 
  Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol wrth yr Aelodau ei fod, yn 

unol â Rheolau Sefydlog 5.2 a 5.3, wedi derbyn enwebiadau yn cynnig y Cyng Wyn 
Ellis Jones fel Cadeirydd.   

 
 Etholwyd Cyng Wyn Ellis Jones fel Cadeirydd ar yr Awdurdod. 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
2. Is-gadeirydd 
 Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol wrth yr Aelodau ei fod, yn 

unol â Rheolau Sefydlog 5.2 a 5.3, wedi derbyn enwebiadau yn cynnig pedwar Aelod 
ar gyfer Is-Gadeirydd, yr oedd un ohonynt wedi tynnu ei enwebiad yn ôl. 
Gwahoddwyd y Cyng Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes a Mr. Owain Wyn i annerch y 
cyfarfod.  

 
 Llongyfarchodd y Cyng Alwyn Gruffydd a'r Cyng Annwen Hughes y Cyng Wyn Ellis 

Jones ar ei benodiad fel Cadeirydd a chymryd y gwahoddiad i annerch y cyfarfod, 
cyflwyno eu hunain i'r Aelodau a darparu manylion eu cefndir, eu profiad a'u 
dyheadau.  

 
Dywedodd Mr Owain Wyn wrth y cyfarfod ei fod hefyd am dynnu ei enwebiad yn ôl  
a chymryd y cyfle i longyfarch Cyng Wyn Ellis Jones ar ei benodiad fel Cadeirydd.  
Dywedodd y bu’n fraint cael gwasanaethu fel Aelod o’r Awdurdod am y 7 mlynedd  
diwethaf ac fel Cadeirydd am y 3 blynedd diwethaf. Talodd deyrnged hefyd i'r Prif  
Weithredwr a holl staff yr Awdurdod a mynegodd ei fod ar gael i gynorthwyo a 
chefnogi'r Cadeirydd newydd ar unrhyw adeg. 
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 Etholwyd y Cyng Annwen Hughes fel Is-gadeirydd yr Awdurdod. 
Diolchodd yr Is-gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 

 
3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

(1) Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth a manteisiodd ar y cyfle i 
ddiolch i'r cyn-Gadeirydd, Mr Owain Wyn am ei ymroddiad a'i ymrwymiad i 
waith yr Awdurdod yn ystod ei amser fel Cadeirydd. Sicrhaodd y Cyng Jones 
yr Aelodau, fel Aelod o’r Awdurdod, ac fel Is-gadeirydd dros y flwyddyn 
ddiwethaf, y byddai’n cyflawni’r dyletswyddau fel Cadeirydd hyd eithaf ei allu 
a’i fod yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd y rôl yn hyn o beth yn ystod adeg 
heriol iawn.  

(2) Cynadleddau a Seminarau 
Dywedwyd wrth yr aelodau, oherwydd Covid-19, bod Cynhadledd Europarc 
wedi cael ei chynnal o bell a bod Mr Brian Angell a Mr. Tim Jones yn 
bresennol. Yn ogystal, roedd y Seminar Tirweddau Dynodedig a'r Gynhadledd 
Parciau Cenedlaethol wedi'u canslo ac roeddent i'w hail-ymgynnull, yn 2021, 
gobeithio.  

(3) Dywedodd y Prif Weithredwr fod dau gyfraniad cyfalaf ychwanegol o £830k a 
£710k wedi'u derbyn a rhoddodd amlinelliad byr o sut roedd yr arian newydd 
wedi'i ddyrannu. Cadarnhaodd y byddai adroddiad manwl ar ddyraniad yr holl 
grantiau yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Perfformiad ac 
Adnoddau ar 18fed Tachwedd 2020.   

(4) Cadarnhaodd y Cadeirydd fod y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, 
Hannah Blythyn AC, wedi cynghori ynghylch penodiad Mrs. Sarah Hattle fel 
Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am y cyfnod 1 Hydref 2020 i 30 
Medi 2024.   

(5) cyfeiriodd y Cadeirydd gyda thristwch at farwolaeth ddiweddar yr arlunydd a'r 
cerflunydd amlwg, Mr John Meirion Morris. 

(6) Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai Cadeiryddion a Phrif Weithredwyr 
Parciau Cenedlaethol Cymru yn cyfarfod â'r Dirprwy Weinidog Tai a 
Llywodraeth Leol ar 1 Hydref 2020. 

(7) yn ddiweddar roedd y Cadeirydd wedi gwrando ar erthygl ddiddorol iawn gan 
Helen Pye, Pennaeth Ymgysylltu’r Awdurdod ar “Lleisiau / Voices of 
Ceridwen” a byddai’n anfon dolen at yr Aelodau, er gwybodaeth. 

 
4. Hawl i'r Cyhoedd Holi 
 Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau cyhoeddus. 
 
5. Datgan Buddiannau 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
6. Aelodaeth o'r Awdurdod  
 Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Weithredwr ar aelodaeth gyfredol yr Awdurdod. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a gofynnodd i'r Aelodau 
gadarnhau bod eu gwybodaeth gyswllt yn gywir.   
 
Yn codi ar hynny:- 
1. cytunwyd y byddai'r Technegydd Systemau Gwybodaeth yn cysylltu â'r holl 

Aelodau yn unigol i gynnig cymorth iddynt wrth actifadu eu cyfeiriad e-bost 
corfforaethol. 
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2.  Byddai'r Cyng Freya Bentham yn rhoi ei chyfeiriad cartref newydd i’r Swyddog 
Gwasanaethau Aelodau. 

 
  PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
7. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf 2020 a 
llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 
Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion 
Eitem Rhif 4 - Refeniw a Chyfalaf Alldro 2019/20 
Ar gyfer dibenion atgoffa, gofynnodd y Prif Swyddog Cyllid i'r Aelodau nodi bod yr 
Awdurdod eisoes wedi ystyried a chymeradwyo'r trosglwyddiadau i ac o gronfeydd wrth 
gefn a glustnodwyd yn eu cyfarfod ar 15fed Gorffennaf 2020. (Fel y penderfynwyd ar 
dudalen 9 o'r cofnodion). 

 
8 (1) Rhybudd o Gynnig 

Cyflwynwyd - Rhybudd o Gynnig gan y Cyng Elwyn Edwards yn argymell y dylai'r 
Awdurdod gymeradwyo ei ddatganiad fel y'i cyflwynwyd.    
 
Ystyriodd yr aelodau'r datganiad yn fanwl a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- Croesawodd yr aelodau'r datganiad a chefnogi ei gynnwys yn llawn. 
- Diolchodd yr Aelodau i'r Prif Weithredwr am ei arweinyddiaeth a'i ymateb i 

bandemig Covid-19 a chymeradwyo'r gwaith, dealltwriaeth ac ymrwymiad holl 
staff yr Awdurdod dros gyfnod anodd iawn. 

- Diolchodd yr aelodau hefyd i'r cyn-Gadeirydd am ei waith yn ystod yr amser hwn. 
- Diolchodd yr aelodau i'r Cyng Elwyn Edwards am y Rhybudd o Gynnig. 
- mynegodd y Prif Weithredwr ei werthfawrogiad i'r Aelodau ar ran holl staff yr 

Awdurdod, a nododd fod pawb wedi dysgu llawer o'r profiad. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r datganiad, fel y'i cyflwynwyd. 

 
8 (2) Rhybudd o Gynnig 

Cyflwynwyd - Rhybudd o Gynnig gan y Cyng John Pughe Roberts yn gofyn pa 
gamau y mae'r Awdurdod yn bwriadu eu cymryd, cyn gwyliau'r Pasg yn 2021, i 
leddfu pryderon a godwyd gan breswylwyr sy'n byw ac yn gweithio yn y Parc 
Cenedlaethol, o ran delio â pharcio, gwersylla, campyr faniau a charafanau ar 
ochrau ffyrdd, a'r sbwriel sy'n cael ei adael ar ôl gan wersyllwyr anghyfreithlon. 
Argymhellodd y Cyng Roberts y dylai’r mater gael ei ystyried gan Weithgor o'r 
Aelodau.   
 
Trafododd yr aelodau a'r swyddogion y cynnig a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- dywedodd y Prif Weithredwr fod pob ardal o'r Parc Cenedlaethol yn wahanol a 

bod problemau a gafwyd yn y Gogledd yn wahanol iawn i'r rhai a wynebir yn y 
De. 

- cytunwyd y byddai angen i'r Awdurdod weithio gyda'i bartneriaid i fynd i'r afael â'r 
materion hyn. Roedd hwn hefyd yn fater polisi cynllunio ar gyfer y dyfodol. 

- byddai’r Prif Weithredwr yn trafod y mater ymhellach gyda'r Cyng Roberts a 
byddai swyddogion yn paratoi adroddiadau i’w cyflwyno i Weithgor yr Aelodau ar 
gyfer craffu ac i gael  mewnbwn gan yr Aelodau. 
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- roedd Aelod yn teimlo y dylid ei ystyried yn rhan o'r dull gweithredu twristiaeth 
gynaliadwy a gefnogwyd yn ddiweddar mewn cyfarfod o'r Gweithgor.  

 
PENDERFYNWYD y dylid cyflwyno adroddiad i gyfarfod o Weithgor yr Aelodau 
i'w gynnal yn gynnar ym mis Rhagfyr 2020. 

 
9. Cofnod Gweithredu 
 Cyflwynwyd - Cofnod o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd yn 

ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth ac i weithredu arnynt. 
 
  Cyfarfod yr Awdurdod 25.09.19 

Eitem Gweithredu 7 - Swyddi Gwag y Pwyllgor 
Roedd y camau hyn bellach wedi’u cwblhau a gellid eu tynnu o’r Cofnod Gweithredu. 
 
Cyfarfod yr Awdurdod 03.06.20 
Eitem Gweithredu 9 - Proffil Risg yr Awdurdod 
Roedd y camau hyn bellach wedi’u cwblhau a gellid eu tynnu o’r Cofnod Gweithredu. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a chael gwared ar y camau 

gweithredu fel yr amlinellwyd. 
 
10. Archwiliad o Gynllun Gwella Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 2020-21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, er gwybodaeth. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
ar ran Archwilio Cymru. 
 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
11. Penodi Aelodau i wasanaethu ar Bwyllgorau, Paneli, Gweithgorau a 

Chynrychiolaeth Allanol 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i benodi Aelodau i wasanaethu ar y 

Pwyllgorau, Paneli, Gweithgorau a Chynrychiolaeth Allanol a ganlyn. 
 

Yn codi ar hynny, dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr holl Bwyllgorau, Gweithgorau ac 
ati, yn wag a bod enwau aelodaeth flaenorol wedi'u cynnwys er gwybodaeth yn unig. 
Gofynnwyd i'r aelodau hefyd, lle bo hynny'n bosibl, geisio cadw at gyfansoddiad yr 
Awdurdod ei hun (2: 1). 

 
 PENDERFYNWYD  
1. penodi Aelodau fel a ganlyn:-  
 
(1) PWYLLGORAU 
 
i) Pwyllgor Cynllunio a Mynediad - Holl Aelodau’r Awdurdod 
 
ii) Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau - Holl Aelodau’r Awdurdod 
 
iii) Pwyllgor Safonau (Tymor y Swydd a sefydlwyd gan Reoliadau 200 y Pwyllgor 

Safonau (Cymru)1)  
 Cyng Alwyn Gruffydd, Philip Capper; Swydd wag. 
  (Mae un swydd wag yn parhau ar gyfer yr Aelod newydd o Lywodraeth Cymru) 
 + 3 Aelodau Annibynnol 
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(2) PANELI 
 

i) Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl 
 3 Aelod + 2 Aelod dirprwyol i gael eu tynnu o aelodaeth y Pwyllgor Safonau 

gan y Pwyllgor Safonau 
 
 
(3) GWEITHGORAU 
 
i) Gweithgor Aelodau - Holl Aelodau’r Awdurdod 
 
ii) Cyd-weithgor Lleol 
 Y Cyng. Elwyn Edwards, Judith Humphreys, Ifor Glyn Lloyd; Swydd wag.  
 (Mae un swydd wag yn parhau ar gyfer yr Aelod newydd o Lywodraeth Cymru) 
 
iii) Bwrdd Rheoli Yr Ysgwrn 
 Y Cyng. Elwyn Edwards, Elfed Powell Roberts; Mr. Owain Wyn.  
 
iv) Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 
 Y Cyng Judith Humphreys; Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones. 
 
 
(4)  PWYLLGORAU YMGYNGHOROL YR AWDURDOD 
 
i) Cynhadledd Gynghorol Celyn, Tegid a Thryweryn 
 Y Cyng. Elwyn Edwards, Ifor Glyn Lloyd, Gethin Glyn Williams;  
 Mr. Brian Angell. 
 
ii) Fforwm Eryri 
 Y Cyng Wyn Ellis Jones (Cadeirydd) 
 Y Cyng Annwen Hughes (Is-gadeirydd) 
 Y Cyng Alwyn Gruffydd, Ifor Glyn Lloyd; Mr. Brian Angell. 
 
iii) Fforymau Mynediad Lleol 
 De: Y Cyng John Pughe Roberts 
 Gogledd: Mr. Tim Jones 
 
iv) Fforwm Cydraddoldeb Eryri 
 Y Cyng Ifor Glyn Lloyd 
 
 
(5) GRWPIAU TASG A GORFFEN 
 
i) Cydymffurfiaeth 
 Bydd yn cael ei ddiddymu fel yr argymhellwyd gan yr Awdurdod yn ei gyfarfod 

ar 25 Medi 2019. 
  
ii) Canolfannau 
 Y Cyng. Philip Capper, Alwyn Gruffydd, Wyn Ellis Jones,  
 John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams. 
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iii) Is-grŵp Asedau 
 Y Cyng. Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd, Gethin Glyn Williams;  
  Mr. Brian Angell, Mr. Tracey Evans, Mr. Owain Wyn.  
  (Wrth Gefn: Mr. Tim Jones) 
 
(iv) Strategaeth Ddysgu 
 Cyng Alwyn Griffiths, Judith Humphreys; 
 Ms. Tracey Evans, Mr. Neil Martinson, Swydd wag.  
 (Mae un swydd wag yn parhau ar gyfer yr Aelod newydd o Lywodraeth Cymru) 
 
(v) Cyfathrebu  
 Y Cyng Ifor Glyn Lloyd;  
 Ms. Tracey Evans, Mr. Neil Martinson, Swydd wag. 
 (Mae un swydd wag yn parhau ar gyfer yr Aelod newydd o Lywodraeth Cymru) 
 
(vi) Grŵp Maniffesto Ieuenctid Europarc 
 Y Cyng Judith Humphreys, John Pughe Roberts; Ms. Tracey Evans. 
 
(vii) Grŵp Ffocws Y Wefan 
 Y Cyng Ifor Glyn Lloyd; Ms. Tracey Evans, Mr. Neil Martinson,  
 Mr. Tim Jones. 
 
(viii)    Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig 

Y Cyng. Edgar Owen, John Pughe Roberts; Ms Tracey Evans. 
 
(ix) Grŵp Tasg a Gorffen Cadw Cyfrif o Garbon 

Y Cyng John Pughe Roberts; Mr. Brian Angell, Mr. Owain Wyn.  
 
(x)       Cynllun Tasg a Gorffen Cynllun Corfforaethol 2021-2026 
  Y Cyng. Alwyn Gruffydd, Philip Capper; Mr. Owain Wyn. 
 
 
(6)  CYRFF ERAILL 
 
i) Grŵp Rhanddeiliaid Trawsfynydd 
 Y Cyng Elfed Powell Roberts 
 
ii) Cyd-gyngor Cymru 
 Mr. Owain Wyn 
 
iii) Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Pwyllgor Cyswllt Lleol Beddgelert 
 Y Cyng Alwyn Gruffydd 
 
iv) Ymgyrch dros y Parciau Cenedlaethol 
 (Cynrychiolir 3 Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru gan Aelod o'r Awdurdod sy'n 

dal Ysgrifenyddiaeth Parciau Cenedlaethol Cymru, Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro ar hyn o bryd)  

   
v) Y Gynghrair dros Dirweddau Dynodedig Cymru 
           Y Cyng Wyn Ellis Jones 
 
vi) Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
 Y Cyng Alwyn Gruffydd 



 

30 
 

 
vii) Pen Llyn a’r Sarnau (ACA) 
 Y Cyng Freya Hannah Bentham (Wrth Gefn: Y Cyng Annwen Hughes)  
 
viii) Grŵp Gweithredol Menter Goriad Gwyrdd Eryri 
 Y Cyng Alwyn Gruffydd 
 
ix) Grŵp Aelodau Datganiad Technegol Rhanbarthol Agregau 
 Mr. Owain Wyn (Aelod Wrth Gefn: Ms Tracey Evans) 
 Yn codi ar hynny, cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i ddarganfod beth yw’r  

sefyllfa bresennol.  
 
x) Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni 
 Y Cyng Alwyn Gruffydd 
 
xi) Partneriaeth Biosffer Dyfi 
 Mr. Owain Wyn (Wrth Gefn: Mr. Tim Jones) 
 
xii) Cynhadledd Gyswllt Rheilffordd Arfordir y Cambrian 
 Y Cyng Freya Hannah Bentham (Wrth Gefn: Cyng. Annwen Hughes)  
 Yn codi ar hynny, gofynnodd Aelod a allai'r Awdurdod, yn y dyfodol, ystyried opsiynau ar 

gyfer rhannu swyddi i gefnogi Aelodau sydd ag anghenion plant / gofal. 
 
12. Datganiad Cyfrifon Drafft 2019/20 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i'r Aelodau nodi cynnwys y Datganiad 

Cyfrifon drafft a threfniant y cyfnod i'w archwilio gan aelodau'r cyhoedd. 
 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad yn fanwl. Cynghorodd ar rai 

mân welliannau ers i'r Aelodau ystyried yr adroddiad ym mis Gorffennaf 2020 a 
chadarnhaodd y byddai'r Datganiad Cyfrifon Blynyddol yn cael ei gyflwyno i'w 
gymeradwyo'n derfynol i gyfarfod arbennig o'r Awdurdod ar 18 Tachwedd 2020.  

 
 Trafododd yr aelodau a'r swyddogion yr adroddiad a chodi'r materion canlynol:- 

- nodi dryswch rhai Aelodau o ran cronfeydd wrth gefn yr Awdurdod yn yr ystyr nad 
yw “wrth gefn” mewn gwirionedd ond yn arian sydd eisoes wedi'i glustnodi ar gyfer 
prosiectau penodol. 

- cododd Aelod bryderon bod mynediad at gyllid ychwanegol diwedd blwyddyn ar ffurf 
grantiau unwaith ac am byth gan Lywodraeth Cymru yn ei gwneud yn anodd i'r 
Awdurdod gynllunio ymlaen llaw. Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n cyflwyno 
adroddiad gyda chrynodeb o'r holl brosiectau a ariennir gan grant i gyfarfod nesaf y 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar 18 Tachwedd 2020. Gofynnir i'r aelodau hefyd 
dynnu sylw at eu meysydd blaenoriaeth gan ragweld grant pellach cyfleoedd cyllido 
yn y dyfodol. 

 
 PENDERFYNWYD nodi cynnwys Datganiad Cyfrifon 2019/20, er gwybodaeth. 
 
13. Diweddariad o'r gyllideb 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i roi gwybod i’r aelodau ynghylch 

trosglwyddiadau sylweddol. Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad i'r 
Aelodau ar y cynnydd yn erbyn y cyllidebau refeniw a chyfalaf a'r sefyllfa derfynol a 
ragwelir ar gyfer y flwyddyn ariannol.  

 



 

31 
 

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad a rhoi gwybodaeth bellach 
i'r aelodau am y ffigurau manwl.  

 
 Trafododd yr aelodau a'r swyddogion yr adroddiad yn fanwl a gwneud y sylwadau a 

ganlyn: - 
- cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid y byddai colledion incwm a gafwyd yn 

ystod chwarter cyntaf y pandemig yn cael eu had-dalu ac roedd yn obeithiol y 
byddai'r Awdurdod yn cael iawndal hyd at ddiwedd y flwyddyn. 

- mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid fod Grantiau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Technoleg Gwybodaeth ar gyfer Cynllunio, ac ar 
gyfer Effeithlonrwydd Ynni eisoes wedi'u gwario ac roedd hwn yn addasiad i'r 
gyllideb net. 

- gofynnodd Aelod am ragor o wybodaeth am atebolrwydd posibl yr Awdurdod 
mewn perthynas â chlefyd Coed Ynn. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a 
Rheoli Tir fod materion Iechyd a Diogelwch yn cael eu blaenoriaethu a 
chytunodd i roi diweddariad manylach i'r Aelod. 

- dywedodd y Prif Weithredwr nad oedd y math o glefyd Coed Ynn a 
ddarganfuwyd mor ddifrifol ag y rhagwelwyd yn gyntaf ac y byddai adroddiad 
pellach yn cael ei gyflwyno i gyfarfod yn y dyfodol, er gwybodaeth. 

 
 PENDERFYNWYD  
 1. nodi'r adroddiad. 
 2.  cadarnhau'r camau arfaethedig, sef dyrannu arian o'r cronfeydd wrth gefn  
  (tabl ym mhara. 3.1). 

 
14. Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella 2019-2020 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i 
fabwysiadu'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella a chymeradwyo ei gyhoeddi 
erbyn 31 Hydref 2020. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella. Ymddiheurodd nad oedd rhai adrannau 
o’r adroddiad Cymraeg wedi'u cyfieithu ac y byddai hyn yn cael ei gywiro cyn iddo 
gael ei gyhoeddi.  
 
 Trafododd yr aelodau a'r swyddogion y canlynol:- 
- pam mai dim ond 75% o staff yr Awdurdod a gafodd eu gwerthuso dros y 12 mis 

diwethaf (tudalen 44 yr adroddiad). Cadarnhaodd swyddogion fod gwaith ar y 
gweill i fynd i'r afael â'r broblem gyda'r Penaethiaid Gwasanaethau perthnasol. 

- Gofynnwyd i'r aelodau ystyried sut yr hoffent ail-ymgysylltu â'u datblygiad personol 
ar gyfer y dyfodol. Nid oedd rhai Aelodau yn gwbl ymwybodol o sut roedd 
awdurdod cyhoeddus yn gweithredu ac mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod disgrifiadau rôl Aelod ar gael ac y 
byddai copi yn cael ei ddarparu i'r Aelod fel nodyn atgoffa.  

 
PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig bod yr adroddiad Cymraeg yn cael ei 
gywiro fel yr amlinellwyd, i fabwysiadu'r Adroddiad Blynyddol a'r Cynllun Gwella 
ar gyfer 2019-2020 a chymeradwyo ei gyhoeddi erbyn 31 Hydref 2020. 

 
15.  Cynllun Eryri – Cynllun Rheoli Partneriaeth y Parc Cenedlaethol (ar ei newydd 

wedd) 
   Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Partneriaethau i fabwysiadu drafft terfynol y 

Cynllun Rheoli newydd ar gyfer 2020-2025 y Parc Cenedlaethol. 
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  Adroddwyd - Cyflwynodd y Rheolwr Partneriaethau'r adroddiad yn fanwl a diolchodd i'r 

Aelodau am eu mewnbwn gwerthfawr wrth baratoi'r Cynllun. 
 
  Diolchodd yr aelodau i'r Rheolwr Partneriaethau am ei gwaith ac am y cyfleoedd niferus 

i gyfrannu a rhoi sylwadau trwy gydol datblygiad y Cynllun Rheoli. Dywedodd y Prif 
Weithredwr, unwaith y bydd y Cynllun Rheoli wedi'i fabwysiadu, y byddai'n rhoi cyfeiriad 
mwy cynhwysol i'r Awdurdod. Bydd y Cynllun Corfforaethol newydd yn mabwysiadu 
llawer o'r hyn sydd yn y ddogfen ac yn cael ei ddefnyddio i weithio gyda chyrff fel 
Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Cynghorau Lleol. 

 
  PENDERFYNWYD  
  1. nodi'r cynnydd a wnaed hyd yma ar gynhyrchu'r Cynllun. 
  2.  mabwysiadu Cynllun Eryri fel y Cynllun Rheoli newydd ar gyfer y Parc    
                      Cenedlaethol ar gyfer 2020-25. 
 
16.  Diweddariad i'r Cylch Gorchwyl: Fforwm Eryri 
  Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Partneriaethau i gymeradwyo Cylch Gorchwyl 

diwygiedig Fforwm Eryri. 
 
   Adroddwyd - Cyflwynodd y Rheolwr Partneriaethau yr adroddiad, ac fe ystyriodd yr 

Aelodau hwn yn fanwl. Yn codi ar hynny, gofynnwyd i'r Aelodau nodi y byddai'r Prif 
Weithredwr, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol a'r Rheolwr Partneriaethau, 
fel swyddogion, yn mynychu'r cyfarfodydd ond nid oeddent yn aelodau o'r Fforwm fel 
y'u rhestrir yn Atodiad 1: Rhestr yr Aelodau. Dylid diwygio hyn i gofnodi bod yr 
aelodaeth yn bum Aelod o'r Awdurdod. 

 
  PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig y nodi'r gwelliant fel yr amlinellwyd uchod, i 

gymeradwyo Cylch Gorchwyl Fforwm Eryri fel y'i cyflwynwyd, i adlewyrchu ei 
weithrediad cyfredol. 

 
17. Adroddiad Gweithgor yr Aelodau 
  Cyflwynwyd - Adroddiad Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2020. 
 
  PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
18.  Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
 Cyflwynwyd - Diweddariad llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau y mae'r 

Aelodau wedi'u mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
 
 Y Cyng Alwyn Gruffydd 
 Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni 

- wedi mynychu cyfarfod ‘rhithwir’ yn ddiweddar ac er bod Hitachi wedi cyhoeddi eu 
bod yn atal gwaith ar Brosiect Wylfa Newydd, roedd y Fforwm yn dal i fod yn 
obeithiol ac yn aros i’t papur gwyn ar ynni i gael ei ryddhau. 
 

 PENDERFYNWYD diolch i'r Aelod a nodi'r adroddiad. 
 
19.      Diweddariad ar Blas Tan y Bwlch 
  Cyflwynwyd - Adroddiad diweddaru gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 

yn ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau ar gyfer Cyfarfod Awdurdod Arbennig ym mis 
Hydref i ystyried opsiynau ar gyfer Plas Tan y Bwlch. 
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 Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad, 
ac amlinellodd y prif bwyntiau yn fanwl. Rhoddodd y cefndir i'r Aelodau ac adroddodd 
ar drafodaethau diweddar Bwrdd Plas Tan y Bwlch ar 19 Awst, lle penderfynodd y 
Bwrdd argymell i'r Awdurdod na ddylai'r gwaith ail ddatblygu fynd yn ei flaen ar hyn o 
bryd, ac fe ohiriwyd y gwaith wedi hynny. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol fod Cadeirydd yr Awdurdod a'r Is-gadeirydd yn bresennol yn y cyfarfod 
pan ddaeth y Bwrdd i'w argymhelliad. 

 
Ar 11 Medi 2020, ystyriodd y Bwrdd achos busnes dros agor y ganolfan fel llety o 
fath gwely a brecwast. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
fod y Ganolfan bellach wedi agor, a bod rhwng yr 11eg a'r 22ain Medi wedi gwireddu 
incwm o  9k dros y cyfnod hwnnw, gan gadarnhau'r galw am gyfleuster o'r fath. Yn y 
cyfarfod hwn, penderfynodd y Bwrdd hefyd argymell y dylid cynnal Cyfarfod 
Awdurdod Arbennig ym mis Hydref i ystyried cywirdeb y model busnes, yr ystod o 
risgiau o ran goblygiadau ariannol, ail strwythuro staff, a pe bai’r busnes yn cael ei 
gau i lawr yn llwyr oherwydd colli Covid-19. Y dyddiad a gynigiwyd ar gyfer cyfarfod 
yr Awdurdod Arbennig oedd dydd Gwener 23 Hydref, a fydd yn cael ei gadarnhau 
gan y Swyddog Gwasanaethau Aelodau. 
 

 Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a thrafod y canlynol:- 
-  nodi mai'r rheswm dros beidio â bwrw ymlaen â'r gwaith ail ddatblygu ar hyn o    
  bryd  oedd yr ansicrwydd parhaus gyda Covid- 19. 
-  roedd Aelod yn teimlo bod Plas Tan y Bwlch yn dŷ eiconig ac yn adnodd  
          gwerthfawr yn y gymuned leol, ac y dylai aros ym mherchnogaeth yr 

Awdurdod. 
 
 PENDERFYNWYD 
 1. cytuno na ddylai'r gwaith ail ddatblygu fynd yn ei flaen ar hyn o bryd. 
 2.  y dylid cyflwyno adroddiad i Gyfarfod Arbennig o’r Awdurdod ym mis 

Hydref i'r Aelodau ystyried ymhellach opsiynau ar gyfer Plas Tan y 
Bwlch. Yr adroddiad i gynnwys ystod o senarios o ran deiliadaeth yn 
ogystal ag opsiynau ar gyfer Plas Tan y Bwlch pe bai cyfnod clo pellach 
yn digwydd. 

 
 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 14.35 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 23ain HYDREF 2020 

 

Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd)  
 

YN BRESENNOL: 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd  
Cynghorwyr Freya Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  
Cynghorwyr Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd;  
 

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts, Mrs. Jo Worrall,  
Mrs. A. Gaffey.  
 

Ymddiheuriadau 
Cynghorydd Judith Humphreys. 
Mr. Jonathan Cawley, Y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir. 
 
1. Datganiadau gan y Cadeirydd 

(1) Nodwyd gan y Cadeirydd bod cyfrifoldeb gweinidogol dros y Parciau 
Cenedlaethol wedi ei drosglwyddo yn ddiweddar oddi wrth Hannah Blythyn 
AS, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol i Lesley Griffiths AS, Gweinidog 
yr Amgylchedd,Ynni a Materion Gwledig.    

(2) Hysbyswyd Aelodau y byddai Prif Swyddfa’r Awdurdod, y Canolfannau 
Croeso, Plas Tan y Bwlch a’r Ysgwrn ar gau i’r cyhoedd dros bythefnos y 
cyfnod clo rhwng 23ain Hydref a 9fed Tachwedd, ond y byddai meysydd 
parcio a thoiledau’r Awdurdod yn parhau ar agor dros y cyfnod hwn.  

(3) Mynegodd y Cadeirydd ei longyfarchiadau i dïm Partneriaeth y Carneddau ar 
eu llwyddiant yn lansio prosiect Partneriaeth y Carneddau - yn rhithiol - yn 
ddiweddar.  

(4) Estynnodd y Cadeirydd groeso i Aelod newydd sef Sarah Hattle i’w chyfarfod 
cyntaf gyda’r Awdurdod, fel cynrychiolydd Llywodraeth Cymru. 

  
2. Datgan Buddiant 

Ni wnaed datganiad o fuddiant personol mewn unrhyw eitem.  
 

3. Rhybudd o Gynnig 
Cyflwynwyd – Rhybudd o Gynnig gan Mr. Neil Martinson ar adferiad Covid-19 a 
mesurau lliniaru.  
 
O safbwynt y mater hwn, dywedodd cyn Gadeirydd yr Awdurdod ei fod ef wedi 
gwrthod cyflwyno’r Rhybudd o Gynnig fel mater brys yn y Cyfarfod Blynyddol fis Medi 
gan nad oedd yn cwrdd â’r meini prawf gofynnol, a gofynnodd - trwy’r Cadeirydd - i 
Mr. Martinson dynnu ei gynnig yn ôl gan fod yr Awdurdod yn wynebu cyfnod clo arall 
ac y byddai’n trafod y Cynllun Corfforaethol a Chronfeydd Wrth Gefn yr Awdurdod 
dros y mis nesaf. 
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Mynegodd Mr. Martinson nad oedd yn dymuno tynnu ei gynnig yn ôl oherwydd 
graddfa’r gwaith cynllunio fyddai’n wynebu’r Awdurdod er mwyn cyflawni’r camau a 
ystyrid yn angenrheidiol dros y 12 mis nesaf wrth ymdrïn â’r cynnydd mewn lefelau 
diweithdra a thlodi yn yr ardal. Er cydnabod mai cymharol fach yw rhan yr Awdurdod 
Parc Cenedlaethol yn hyn, dylid ystyried y mater yn ddifrifol iawn.   
 
Cafodd y Cynnig ei roi gerbron a’i gefnogi a chyflwynodd Mr. Martinson ei gynnig er 
ystyriaeth gan yr Aelodau:- 
1)  sut i liniaru’r pwysau trafnidiaeth a welwyd yn ystod cyfnod cynnar y 
           pandemig. 
2) yr angen am ail flaenoriaethu cyfran o’r £3 miliwn sydd yng nghronfeydd wrth 
           gefn yr Awdurdod. 
3)  pecynnu rhaglen wariant er mwyn sicrhau’r cyfleoedd gorau i ymateb i’r 

lefelau diweithdra cynyddol, y cynnydd mewn ceisiadau credyd cyffredinol yn 
yr ardal, a’r cynnydd mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc. Gofynnodd i’r 
Awdurdod fabwysiadu rhaglen wariant er mwyn cyflymu gwelliannau 
amgylcheddol, darparu hyfforddiant a phrentisiaethau yn lleol, adolygu 
trefniadau caffael a chreu pecynnau amgylcheddol er mwyn cyflawni 
amcanion y Parc Cenedlaethol. Gallai ychydig o fesurau wneud gwahaniaeth 
mawr a dylid trafod hyn fel mater o frys mewn pryd i baratoi ar gyfer Pasg 
2021. 

 
Ar ddiwedd y cyflwyniad, heb wneud unrhyw sylw, cynigiodd un Aelod bod y Pwyllgor 
yn symud ymlaen i’r eitem busnes nesaf. Eiliwyd y cynnig.  
 
Yn dilyn hyn, hysbyswyd Aelodau gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
(Swyddog Monitro) ynghylch Rheolau Sefydlog yr Awdurdod yn yr ystyr y dylai’r 
Cadeirydd ganiatáu i gynigydd y cynnig gwreiddiol ymateb ac yna dylid rhoi y cynnig i 
symud ymlaen i'r busnes nesaf i bleidlais. Os yw'r cynnig yn cael ei gario bydd y 
cynnig gwreiddiol yn methu. 
 
Roedd ymateb Mr. Martinson fel a ganlyn:- 
- Nad oedd yr Awdurdod yn ymateb yn ddigonol i’r materion sydd yn wynebu’r Parc 

Cenedlaethol nac i’r problemau a wynebir gan y bobl sydd yn byw o’i fewn.  
- Roedd Aelodau wedi gweld drostynt eu hunain yr hyn a ddigwyddodd o safbwynt 

niferoedd twristiaid yn gynharach yn y flwyddyn, er enghraifft yn Nyffryn Ogwen 
lle roedd yn rhaid llusgo ceir i ffwrdd, gwasanaeth un bws y dydd yn unig a dim 
gwasanaeth parcio a theithio. 

- Byddai yn cymryd chwe mis i ddatrys problemau o’r fath ac roedd yn bwysig 
trafod y materion hyn.  

 
Yna pleidleisiodd Aelodau ar y cynnig i symud ymlaen i’r eitem busnes nesaf. 
Derbyniwyd y cynnig.  
 

4. Aelodaeth y Pwyllgor Safonau 
 Cyflwynwyd – adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar 

aelodaeth y Pwyllgor Safonau.  
 
 Yn yr adroddiad, hysbyswyd Aelodau bod tymor Mrs Sharon Warnes fel Aelod 

Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau yn dod i ben.  
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 Y teimlad ymhlith yr Aelodau oedd bod Mrs. Warnes yn aelod gwerthfawr o’r 
Pwyllgor ac y dylid cynnig ail dymor iddi. Yn sgil hyn, nodwyd y byddai sedd 
Llywodraeth Cymru ar y Pwyllgor Safonau yn cael ei llenwi yng nghyfarfod nesaf yr 
Awdurdod ar 9fed Rhagfyr 2020. 

  
  PENDERFYNWYD i ail-ethol Mrs. Sharon Warnes fel aelod annibynnol o’r 

Pwyllgor Safonau am dymor pellach sef hyd 8fed Rhagfyr 2024. 
 
5. Atodiad 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972: Eithrio datgelu dogfennau  
 Achos Busnes dros barhau gyda llety Gwely a Brecwast ym Mhlas Tan y  
 Bwlch. 

 Cyflwynwyd – adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn gofyn 
am gymeradwyaeth yr Awdurdod ar eithrio’r adroddiad dan sylw. 

 
 PENDERFYNWYD: eithrio’r adroddiad “Achos busnes dros barhau gyda llety 

B&B ym Mhlas Tan y Bwlch” rhag ei ddatgelu am y rhesymau a amlinellwyd. 
 
6.       Achos Busnes dros barhau gyda llety Gwely a Brecwast ym Mhlas Tan y  
 Bwlch. 
          Cyflwynwyd – adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar gyfer  
          trafodaeth ar ddyfodol Plas Tan y Bwlch. 
 

 Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn 
amlinellu’r prif bwyntiau. Nodwyd ganddo y byddai’r datganiad diweddar gan y 
Canghellor ei fod yn ymestyn y cynllun ffyrlo o fudd i Blas Tan y Bwlch ac hefyd 
dywedodd bod trafodaethau anffurfiol wedi eu cynnal gyda dau sefydliad, sef yr YHA 
and Chwmni Bro Ffestiniog, y ddau hyn wedi dangos diddordeb mewn gweithio 
mewn partneriaeth gyda’r Awdurdod. Fodd bynnag, cadarhaodd y byddai chwilio 
ehangach am bartneriaid yn parhau ac y byddai Aelodau yn derbyn diweddariad ar y 
cynnydd.  
 

 Cafodd yr adroddiad ei ystyried gan yr Aelodau a thrafodwyd y canlynol mewn 
manylder:-   
- Roedd yr Aelodau yn gefnogol i’r ffordd ymlaen a gymeradwywyd a diolchwyd i’r 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol am ei adroddiad cyfansawdd.  
- Gofynnodd Aelod os gallai unrhyw un o’r rheolwyr cyfredol o fewn yr Awdurdod 

gymryd cyfrifoldeb rheolaethol dros y Plas yn y tymor byr. Atebodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol bod hyn eisoes wedi ei ystyried ond 
na ddangoswyd unrhyw ddiddordeb. Nodwyd ymhellach ganddo mai’r bwriad 
oedd lleihau’r cyfrifoldebau yn sylweddol fel y byddai potensial i aelod cyfredol o’r 
staff gamu i mewn i’r rôl ar gyflog llawer ïs o’i gymharu â chyflog y cyn Pennaeth 
Busnes.  

- Teimlai un Aelod bod Plas Tan y Bwlch mewn sefyllfa i drafod materion llesiant a 
iechyd meddwl a allai godi o ganlyniad i’r argyfwng Corfid. Dywedodd bod Plas 
Tan y Bwlch yn adnodd lleol gwerthfawr ac y dylid defnyddio cyfran o’r  
£3 miliwn arian wrth gefn mewn rhyw fodd i’w gefnogi. Nodwyd gan y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol mai’r bwriad gwreiddiol oedd 
buddsoddi ym Mhlas Tan y Bwlch ond oherwydd y pandemig nid oedd rhedeg 
busnes oedd yn darparu’n bennaf ar gyfer plant ysgol a phobl hŷn bellach yn 
hyfyw.  

- Pwysleisiodd y Prif Weithredwr nad oedd unrhyw fwriad i wneud i ffwrdd â Phlas 
Tan y Bwlch, dim ond sicrhau sefydlogrwydd dros y blynyddoedd nesaf.   
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- Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheol Tir bod Cyngor Gwynedd yn arwain 
ar gyflwyno cais i sicrhau statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i “Dirwedd 
Llechi Gogledd Orllewin Cymru” ac y byddai Plas Tan y Bwlch yn ganolog i’r cais 
oherwydd ei gysylltiad â’r diwydiant llechi. Cadarnhaodd y Cynghorydd Edgar 
Owen, fel Cadeirydd Cyngor Gwynedd, bod y Prif Weinidog yn cefnogi’r cais a’i 
fod yn obeithiol y byddai’r cais wedi ei gyflawni erbyn Tachwedd 2021 – hyn yn 
arwain at gynnydd yn y defnydd o Blas Tan y Bwlch. 

- Nodwyd pryder gan un Aelod nad oedd rhedeg busnes twristiaeth yn cydfynd â 
rôl Awdurdod Parc Cenedlaethol.  Roedd yn cytuno bod yr Awdurdod yn y lle 
cyntaf yn gorfod rhoi blaenoriaeth i gynnal  yr ased ac hefyd i ddiogelu treftadaeth 
genedlaethol a lleol, ond bod angen erbyn hyn ail drafod a chyrraedd 
penderfyniad ynghylch y modd y mae’r ased hwn yn hyrwyddo dibenion a 
strategaethau’r Parc Cenedlaethol.   

- Roedd llwyddiant y busnes ym mis Medi wedi dangos bod potensial i redeg y 
ganolfan fel llety B&B yn y tymor byr, ond nodwyd pryder bod penderfyniadau 
ynghylch ail strwythuro staff yn anorfod yn ystod ansicrwydd pandemig Cofid 19. 
Pryder arall oedd y gallai gweithio gyda phartneriaid beidio â chaniatau i ‘r  
Awdurdod ddefnyddio’r ganolfan ar gyfer addysgu’r cyhoedd ynghylch gwaith yr 
Awdurdod.  

- Teimlai rhai Aelodau y byddai “mewnosod” aelod cyfredol o’r staff i redeg y 
Ganolfan yn gamgymeriad. Roedd rôl y rheolwr yn hanfodol i lwyddiant y Plas a 
chyflogi’r person cywir yn anhepgor – person gyda phrofiad masnachol a’r sgiliau 
angenrheidiol gan nad oedd y Ganolfan erioed wedi bod yn fasnachol hyfyw. 
Trafodwyd hefyd y dewis o brynu arbenigedd o’r tu allan.   

- Awgrymodd un Aelod y gallai swyddogion ystyried chwilio am bartneriaid 
masnachol, megis Sitwell - sydd  dan berchnogaeth ecwiti preifat – sydd â 
chyfalaf ar gael i’w fuddsoddi. Gallai hyn fod y ffordd orau i arbed swyddi cyfredol, 
creu swyddi newydd a chadw gafael yn yr ased mewn modd cynaladwy.   

- Penderfynodd yr Aelodau y dylai swyddogion barhau i drafod gydag ystod o 
bartneriaid posibl ar gyfer y dyfodol.  

- Roedd y Prif Swyddog Cyllid yn cytuno gyda’r argymhellion ac yn cynghori nad 
oedd trosglwyddo’r busnes i gorff arall yn dasg hawdd, ac y cymerai amser. 
Cynllun dros dro oedd hwn i leihau costau a diogelu’r ased yn y cyfamser.    

 
PENDERFYNWYD 
1. Parhau i redeg Plas Tan y Bwlch fel busnes llety B&B dros y tymor byr 

neu ganolig. 
2. Parhau gydag ailstrwythuro staff fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad gan 

gynnwys darpariaeth ar gyfer rôl reolaethol.  
3. Bod Bwrdd Plas Tan y Bwlch yn cyflwyno adroddiad cynnydd i bob 

cyfarfod o’r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau er mwyn sicrhau bod 
pob Aelod o’r Awdurdod yn derbyn gwybodaeth am y datblygiadau. 

5. Cyflogi garddwr rhan amser i ofalu am y gerddi.    
 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.25 

 
 
 
  



 

38 
 

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 18fed TACHWEDD 2020 

 
Cyng Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd)  

 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, 
Edgar Wyn Owen, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd;  
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Dafydd Edwards, Mr. Emyr Roberts,  
Mrs. Anwen Gaffey;   
 

Yn bresennol 
Matthew Edwards, Archwilio Cymru; 
 
 
1. Ymddiheuriadau 

Cyng Freya Bentham, Elfed Powell Roberts. 
Mr. Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir. 
 

2. Datgan Budd 
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
3. Datganiad o Gyfrifon 2019/20 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid i'r Aelodau:- 
 i)     dderbyn a nodi'r adroddiad “ISA 260” a gyflwynwyd gan Archwilio Cymru 
 ii)    cymeradwyo'r Datganiad Cyfrifon ôl-archwiliad, ac 
 iii)   awdurdodi'r Cadeirydd a'r Prif Swyddog Cyllid i ardystio'r Rownd Llythyr  
  Cynrychiolaeth Terfynol.   
 
 Yn codi ar hynny, atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau y byddai adroddiad ar yr 

“Adolygiad o Gronfeydd Wrth Gefn” yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf o'r Gweithgor 
Aelodau neu i gyfarfod yr Awdurdod ym mis Rhagfyr 2020, pan fyddai'r Aelodau'n 
cael cyfle i ystyried y dyrannu cronfeydd wrth gefn yn fanwl. 

 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad, y Datganiad Cyfrifon a'r 

Llythyr Cynrychiolaeth Terfynol. Dywedodd fod yr Awdurdod wedi derbyn barn 
archwilio ddiamod, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 10 o'r Adroddiad Archwilio 
Cyfrifon. 

 
Bu'r aelodau'n ystyried yr adroddiadau a gwnaed yr arsylwadau canlynol:- 
- gofynnwyd i swyddogion gywiro gwall argraffyddol yn y Datganiad Cyfrifon 

(adroddiad Saesneg) ar dudalen 7, paragraff 9, a ddylai ddarllen £8,039K. 
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- gofynnwyd i swyddogion gadarnhau, o dan bara. 17 o'r Adroddiad Archwilio 

Cyfrifon, sy'n rhestru meysydd i'w gwella, pa gamau oedd yn cael eu rhoi ar waith 
i fynd i'r afael â'r materion hyn ar gyfer y dyfodol a'r amserlen arfaethedig. Mewn 
ymateb, cytunodd y Pennaeth Cyllid fod heriau pandemig Covid-19 wedi effeithio 
ar arferion gwaith, ochr yn ochr â chymhlethdod ychwanegol newidiadau staff 
diweddar ac argaeledd cyfyngedig o gefnogaeth i wirio'r datganiadau ariannol cyn 
eu rhyddhau i Archwilio Cymru. Dywedodd y Pennaeth Cyllid ei fod yn hyderus y 
byddai'r sefyllfa'n gwella dros y 12 mis nesaf, gan ychwanegu bod mwy o amser 
na'r arfer wedi'i dreulio yn mynd i'r afael â materion ym Mhlas Tan y Bwlch. Gan 
fod y model busnes ar gyfer Plas bellach wedi'i symleiddio, ni fyddai hyn yn wir yn 
y dyfodol. Dywedodd hefyd ei fod yn hapus i barhau â dwy gofrestr asedau 
sefydlog, a oedd, ar sail ymarferol, yn teimlo eu bod wedi gweithio'n ddigonol.    

 
Ymddiheurodd Mr. Matthew Edwards, Archwilio Cymru, am yr oedi cyn ymuno â'r 
cyfarfod oherwydd problemau cysylltedd. Aeth ymlaen i gyflwyno'r adroddiad 
Archwilio Cyfrifon a chynghori ar faterion allweddol. Cadarnhaodd y byddai'r 
Archwilydd Cyffredinol yn cyflwyno adroddiad archwilio diamod i'r Awdurdod a 
diolchodd i dîm cyllid yr Awdurdod am eu cymorth a'u cydweithrediad o dan 
amgylchiadau anodd iawn eleni oherwydd Covid-19 a'r angen am bellhau 
cymdeithasol. Tynnodd sylw'r Aelodau at Nodyn 36 o'r datganiadau ariannol, a 
gyfeiriodd at effeithiau Covid-19 ar brisiadau cronfa pensiwn eiddo cyfun yr 
Awdurdod, a chynghorodd nad oedd addasiadau wedi'u gwneud mewn perthynas â 
hyn yn y cyfrifon terfynol, er iddo amau y byddai'r effaith yn sylweddol. Cadarnhaodd 
Mr. Edwards hefyd y byddai Archwilio Cymru yn gweithio gyda'r Pennaeth Cyllid dros 
y misoedd nesaf i ddatblygu papurau gwaith cliriach ac egluro gofynion archwilio wrth 
symud ymlaen. 
 
Diolchodd y Prif Swyddog Cyllid i Mr Edwards am ei adroddiad ac am gymorth 
Archwilio Cymru yn ystod yr archwiliad. O ran prisiad y gronfa pensiwn eiddo cyfun, 
dywedodd fod gan bron pob cronfa bensiwn fuddsoddiadau mewn eiddo ac ers i'r 
masnachu ailddechrau ym mis Medi, roedd gwerth y cronfeydd yn ôl i'r man lle'r 
oeddent ym mis Mawrth 2020. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ar arwyddocâd peidio ag uno'r ddwy Gofrestr Asedau 
Sefydlog, cadarnhaodd Mr Edwards fod y mater hwn wedi'i gynnwys yn adroddiad 
archwilio'r llynedd, ac er nad oedd yn cyflwyno risg ynddo'i hun, yn ei farn ef, yn 
cynnal dwy roedd cofrestrau asedau ar wahân yn anarferol ac er mwyn gyrru 
effeithlonrwydd dylid mynd i'r afael â hyn. 
 

 Yn codi ar hynny, cytunodd yr Aelodau yn dilyn cynnig Archwilio Cymru i weithio 
gyda'r Awdurdod / Pennaeth Cyllid i ddatblygu papurau gwaith cliriach ac egluro 
gofynion archwilio, y dylid cyflwyno adroddiad i'r Awdurdod, neu i'r Is-grŵp Asedau, i 
roi'r cyfle i'r Aelodau fonitro cynnydd. 

 
 Diolchodd y Cadeirydd i Matthew Edwards am ddod i'r cyfarfod i gyflwyno'r 

adroddiad. 
 
 PENDERFYNWYD 

1. derbyn a nodi'r adroddiad “ISA260” a gyflwynwyd gan Archwilio Cymru. 
2. cymeradwyo Datganiad Cyfrifon ôl-archwiliad yr Awdurdod ar gyfer 

2019/20. 
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3. awdurdodi'r Cadeirydd a'r Prif Swyddog Cyllid, i ardystio'r Llythyr 
Cynrychiolaeth. 

4. y dylai swyddogion weithio gydag Archwilio Cymru i ddatblygu papurau 
gwaith cliriach ac egluro gofynion archwilio ac y dylai'r Prif Swyddog 
Cyllid / Pennaeth Cyllid gyflwyno adroddiad i gyfarfod yn y dyfodol i'r 
Aelodau fonitro cynnydd. 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 9.40 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 9fed RHAGFYR 2020 

 

Cyng Wyn Ellis Jones (Conwy) (Cadeirydd)  
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Bentham, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes,  
Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts,  
Gethin Glyn Williams; 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper;  
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Mrs. Elliw Owen, Mrs. A. Gaffey.  
 

Ymddiheuriad 
Cyng Ifor Glyn Lloyd. 
 
 

1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
(1) Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau Covid-

19 newydd ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac:-   
-  roedd Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a’r  
  adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo gyda chadarnhau’r  

cofnodion. 
(2) Gwnaeth y Cadeirydd sylwadau ar lansiad llwyddiannus Cynllun Eryri a 

diolchodd i bawb a gymerodd ran am eu gwaith. Cynghorodd hefyd ar lansiad 
y cynllun llysgennad newydd, gan ddathlu Rhinweddau Arbennig y Parc 
Cenedlaethol, ac y bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau maes o law.  

(3) Adroddodd y Cadeirydd, yn dilyn yr Adolygiad Parcio a Thrafnidiaeth ar gyfer 
ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen, bod staff yn parhau i wneud cynnydd da 
gyda'r gwaith. 

(4)  Cynghorodd y Cadeirydd ar gyfarfodydd diweddar a fynychwyd: gyda 
Chadeiryddion Parciau Cenedlaethol y DU, gyda Julie James MS, y 
Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a'r cyfarfod blynyddol gyda'r Gymdeithas 
Tirfeddianwyr Gwlad. 

(5)  Rhoddodd y Prif Weithredwr grynodeb byr o'r busnes corfforaethol cyfredol a 
chadarnhaodd y Cadeirydd y byddai Agenda'r Awdurdod yn y dyfodol yn 
cynnwys diweddariad llafar gan y Prif Weithredwr ar faterion corfforaethol.  

 
2. Cyfle i'r Cyhoedd Holi Cwestiynau 
 Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau cyhoeddus. 
 
3. Datgan Budd 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 



 

42 
 

4. Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfodydd yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 23 Medi a 23 Hydref 
2020 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 
 

5. Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion 
Eitem Rhif 3 (2) - Cynadleddau a Seminarau 
Dywedodd Mr Tim Jones nad oedd wedi gallu mynychu’r Cynhadledd Europarc 
(anghysbell) gyfan, oherwydd amgylchiadau annisgwyl. 

 
 Eitem Rhif 14 - Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella 2019-2020 
 Dywedwyd wrth yr aelodau bod disgrifiadau rôl Aelodau ar gael ar wefan yr 

Awdurdod. 
 

Yn codi ar hynny, cytunodd swyddogion i ddarganfod a oedd y penderfyniad a 
wnaed gan y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar 18fed Tachwedd 2020, wedi 
penderfynu gwahodd yr holl Aelodau i fynychu'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig. 
Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'r Grŵp Llywodraethu sydd newydd ei sefydlu, 
a fyddai'n cael ei gynnull yn gynnar yn y flwyddyn newydd, yn ystyried materion fel 
gweddarlledu byw ac amserlen cyfarfodydd, protocol ar gyfer drafftio cofnodion, 
aelodaeth pwyllgorau ac ati. 

 
6 (1) Rhybudd o Gynnig 

Cyflwynwyd - Rhybudd o Gynnig gan Cyng Elwyn Edwards yn argymell y dylai'r 
Awdurdod alw ar Lywodraeth Cymru i newid rheolau cynllunio i fynd i'r afael â'r 
sefyllfa dai hynod niweidiol sy'n bodoli yn y Parc Cenedlaethol a ledled Cymru. Yn 
codi ar yn sgil hynny, diolchodd Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i'r 
Swyddog Polisi am roi'r wybodaeth iddo am gartrefi gwyliau, a gylchredwyd yn 
flaenorol i'r Aelodau. 
 
Ystyriodd aelodau a swyddogion y datganiad a thrafod y canlynol yn fanwl: -  
 
- dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y gallai cyfarfodydd sydd ar ddod 

rhwng CLlLC a Llywodraeth Cymru roi cyfle i ddylanwadu ar drafodaethau. 
- a fyddai'r cynnig yn gwneud gwahaniaeth ac yn cynorthwyo pobl ifanc i gael 

morgeisi. Dywedodd aelod fod yr Awdurdod wedi methu â chyrraedd ei darged tai 
fforddiadwy ei hun a'i fod wedi cymeradwyo un cais yn unig dros y 12 mis 
diwethaf. Yn ogystal, roedd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad wedi gwrthod 
ceisiadau am gartrefi fforddiadwy yn ddiweddar ar sail polisi. Mewn ymateb, 
dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod y cais penodol y cyfeiriwyd 
ato yn Ninas Mawddwy ar gyfer annedd marchnad agored ac nid cartref 
fforddiadwy. 

- dylai'r Awdurdod ddefnyddio'i bwerau i ysgogi cyfleoedd cyflogaeth, y tu allan i'r 
sector twristiaeth o bosibl. 

- gofynnwyd i swyddogion ddarganfod y lefelau cyflog cyfartalog ym Mharc 
Cenedlaethol Eryri, yr awgrymwyd ei fod yn llai na £20k ym Meirion / Dwyfor, ac 
roedd yn un o'r isaf yn Ewrop. 

- amharodrwydd cwmnïau morgeisi i ddarparu benthyciadau i bobl ifanc, gan 
gynnwys Cymdeithas Adeiladu'r Principality, a oedd wedi'i lleoli yng Nghymru. 

- Nododd yr aelodau y gallai pentrefi gwledig elwa o benderfyniad apêl ddiweddar, 
a oedd wedi gwrthod cais i drosi ysgubor yn llety gwyliau ar y sail bod canran 
uchel o dai gwyliau yn yr ardal eisoes. 

- gofynnodd Aelod a ddylid ystyried caniatáu i bobl a allai fforddio talu swm 
cymudo i sicrhau cymeradwyaethau yn fater hawliau dynol. 
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- dylai'r Awdurdod ddysgu o ardaloedd fel Newquay yng Nghernyw, lle'r oedd 
adeiladau newydd wedi'u cyfyngu i bobl leol, a Pharc Cenedlaethol Exmoor, a 
oedd yn edrych ar gynigion datblygu economaidd cynaliadwy ar gyfer pobl leol. 

- cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod potensial i'r system gynllunio 
reoli newid defnydd o annedd i lety gwyliau ond gan nad oedd hyn yn bosibl ar 
hyn o bryd byddai angen ei newid ar lefel genedlaethol. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir hefyd nad oedd y Ddeddf Lleoliaeth yn 
berthnasol yng Nghymru. Er bod cyfleoedd i greu polisïau newydd tebyg i 
rwymedigaethau cynllunio a ddefnyddiwyd yn y gorffennol - i ganiatáu cartrefi i 
berson lleol a oedd yn byw neu'n gweithio o fewn radiws penodol i'r datblygiad 
arfaethedig - byddai hyn eto yn destun newid mewn polisïau cenedlaethol. 

- trafodwyd materion treth y cyngor mewn perthynas ag ail gartrefi a chartrefi 
gwyliau yn fanwl a chytunwyd bod hwn yn faes a allai elwa o well rheolaeth 
gynllunio. 

- gofynnodd Aelod, er ei fod yn gefnogol ar y cyfan, a fyddai’n ddefnyddiol trafod y 
mater hwn ymhellach a dod i benderfyniad ar sail tystiolaeth gan fod Cyngor 
Gwynedd yn cyflwyno adroddiad ar y pwnc hwn i’w Bwyllgor Craffu ac i’r Cabinet 
yn y dyfodol agos iawn. 

- Diolchodd yr aelodau i Cyng Elwyn Edwards am y Rhybudd o Gynnig a 
chefnogwyd ei gynnwys.  
 

PENDERFYNWYD  
1. yn amodol ar gadarnhau'r cyflog blynyddol cyfartalog ym Mharc 

Cenedlaethol Eryri, i gymeradwyo'r Cynnig, fel y'i cyflwynwyd. 
2.  dwyn y mater i sylw Julie James, MS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth 

Leol. 
 
6 (2) Rhybudd o Gynnig  

Cyflwynwyd - Rhybudd o Gynnig gan y Cyng John Pughe Roberts yn cynnig: - 
“Gan fod Egwyddor Sandford yn rhoi Bioamrywiaeth yn gyntaf, o flaen pobl, iaith ac 
ati, i ofyn i Lywodraeth Cymru newid hyn i roi iaith a phobl frodorol yn gyntaf a 
bioamrywiaeth yn ail”. 
 
Ystyriodd aelodau a swyddogion y Cynnig yn fanwl a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- rhoddodd y Prif Weithredwr gefndir i'r Aelodau:- 

 fe sefydlwyd Egwyddor Sandford, i osgoi unrhyw wrthdaro rhwng pwrpas 
cyntaf ac ail bwrpas y Parc Cenedlaethol, lle rhoddir uchafiaeth i'r pwrpas 
cyntaf. 

 Adroddiad Edwards 1991:  “Fit for the Future” 
 ni wnaeth Deddf yr Amgylchedd 1995, a sefydlodd Barciau Cenedlaethol, 

gyfeirio at Egwyddor Sandford, 
 ni fu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri erioed achos i ddibynnu ar yr 

egwyddor hon gan fod penderfyniadau cytbwys wedi'u gwneud dros y 
blynyddoedd pan gododd materion o'r fath, 

 Adroddiad Marsden 2015: “Adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru” 
- nododd yr Aelod a gyflwynodd y cynnig ei fod yn hapus i ‘fioamrywiaeth’ a’r 

‘iaith a phobl’ gael statws cyfartal. 
-  roedd rhai Aelodau o'r farn nad oedd y cynnig yn gwella ar yr hyn a oedd 

eisoes wedi'u diogelu fel rhan o bwrpasau'r Parc Cenedlaethol ac roeddent yn 
erbyn rhoi mwy o statws i un dros y llall. 

-  roedd rhai Aelodau yn anghytuno â'r ymadrodd “pobl frodorol” gan fod y 
Parciau Cenedlaethol yn perthyn i bawb. 
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-  Trafododd yr aelodau ymhellach a chytunwyd i newid y datganiad fel a 
ganlyn:-  
"Cynnig bod yr Awdurdod yn gofyn i Lywodraeth Cymru ddiwygio pwrpasau'r 
Parciau Cenedlaethol Cymru i gynnwys argymhellion yr Adolygiad o 
Dirweddau Dynodedig yng Nghymru (adroddiad Marsden) a chynnwys 
pwrpasau sy'n hyrwyddo llesiant pobl a ffurfiau cynaliadwy o ddatblygiad 
economaidd a chymdeithasol ein cymunedau yn ogystal â gwarchod a gwella 
rhinweddau arbennig ein tirweddau a'n bioamrywiaeth”. 

 
PENDERFYNWYD  
1. cymeradwyo'r datganiad diwygiedig fel yr amlinellwyd. 
2.  dwyn y mater i sylw Leslie Griffiths, MS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni 

a Materion Gwledig. 
 

7. Cofnod Gweithredu   
 Cyflwynwyd - Cofnod o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd yn 

ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth ac i’w gweithredu. 
 
  Cyfarfod yr Awdurdod 10.04.19 

Eitem Weithredu 12 – Maniffesto Ieuenctid Europarc  
Gofynnodd Aelod i'r cam hwn gael ei symud ymlaen ar frys.   

 
  Cyfarfod yr Awdurdod 22.05.19 

Eitem Weithredu 4 – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 
 
Cyfarfod yr Awdurdod 25.09.19 
Eitem Weithredu 8 – Diweddariad o'r Gyllideb (Adran Eiddo) 
Dywedodd swyddogion fod cyfarfod o'r Is-Grŵp Asedau yn cael ei gynnal ddechrau 
mis Ionawr 2021. 

 Eitem Weithredu 10 – Adroddiadau Gweithgorau (Pecyn Cymorth Rheoli Prosiectau) 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 

 
Cyfarfod yr Awdurdod 11.12.19 

 Eitem Weithredu 14 – Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 
 
Cyfarfod yr Awdurdod 23.09.20 

 Eitem Weithredu 8 (2) – Rhybudd o Gynnig gan y Cyng John Pughe Roberts 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 
Eitem Weithredu 11 – Penodi Aelodau i wasanaethu ar Bwyllgorau, Paneli, 
Gweithgorau a Chynrychiolaeth Allanol 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 
Eitem Weithredu 19 – Diweddariad ar Blas Tan y Bwlch 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 
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Cyfarfod yr Awdurdod 23.10.20 
 Eitem Weithredu 6 – Achos Busnes dros barhau â llety math Gwely a Brecwast ym 

Mhlas Tan y Bwlch 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 

 
  PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu  a chael gwared ar y camau 

gweithredu fel yr amlinellwyd. 
 

8. Swyddi Gwag ar Bwyllgorau 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i benodi 
Aelodau i swyddi gwag pellach ar Bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau’r Awdurdod ar 
gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r cefndir.   
 
PENDERFYNWYD penodi Aelodau i'r swyddi gwag fel a ganlyn: 
(i)  Pwyllgor Safonau - Sarah Hattle 
(ii)  Cyd-weithgor Lleol - Sarah Hattle 
(iii)  Grwpiau Tasg a Gorffen 

(a) Strategaeth Ddysgu - Sarah Hattle 
(b) Cyfathrebu - Tim Jones 
 

9. Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Dros Dro 2020/21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad llafar gan y Prif Swyddog Cyllid, er gwybodaeth. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid adroddiad llafar ar Reoli'r Trysorlys a 
dywedodd nad oedd unrhyw newidiadau mawr i'w adrodd ers y diweddariad 
diwethaf. Cadarnhaodd fod cronfeydd a buddsoddiadau’r Awdurdod yn parhau i fod 
yn ddiogel ac na fu unrhyw ddiffygion gan unrhyw wrthbarti (banc) lle’r oedd yr 
Awdurdod wedi adneuo arian parod, a bod statws credyd y gwrthbartïon hynny yn 
parhau i fod yn iach ar hyn o bryd. Dywedodd ymhellach fod y cyfraddau llog isel 
parhaus yn golygu na fyddai'r Awdurdod yn cyflawni ei darged o £23k yn 2020/21 ac 
y byddai'r llog a enillir yn agosach at £13k. Cadarnhaodd y byddai'r Strategaeth 
Rheoli Trysorlys ar gyfer 2021/22 yn cael ei chyflwyno i gyfarfod yr Awdurdod ym 
mis Chwefror 2021. 

 
Yn codi ar hynny, gofynnodd Aelod i swyddogion ystyried a ddylai'r Awdurdod 
fenthyca at ei bwrpas ei hun yn hytrach na cheisio grantiau i ymateb i ofynion 
Llywodraeth Cymru. Dywedodd y Prif Swyddog Cyllid y gellid trafod y mater hwn 
ymhellach yng nghyfarfod yr Awdurdod ym mis Chwefror. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad, er gwybodaeth. 
 
10. Cyllideb Refeniw Sylfaenol 2021/22 
 Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid i'r Aelodau nodi'r Gyllideb Sylfaen fel 

yr amcangyfrifwyd ar gyfer 2021/22 a'r sefyllfa ariannu a ragwelir, ac adolygu lefel 
balansau cyffredinol a chronfeydd wrth gefn penodol yr Awdurdod. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad a'r cefndir a gwnaeth yr 
Aelodau'r sylwadau a ganlyn: - 
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- cododd Aelod bryderon mewn perthynas â'r balans o £190k yn y Gronfa Wrth 

Gefn Adran 106, sy'n cyfrannu at dai fforddiadwy ac a oedd yn destun cyfyngiad 
amser ar gyfer gwario'r arian. Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i 
roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am Wariant Symiau CymudoTai 
Fforddiadwy. 

- yn dilyn cynnig i uno'r Gronfa Risg Benodol, y Gronfa Cydnerthedd Staff, y 
Gronfa Risg Fasnachol a'r Gronfa Refeniw Gyffredinol. Penderfynodd yr Aelodau 
i beidio â chefnogi'r cynnig gan fod y fframwaith adrodd hwn wedi'i argymell gan 
Aelodau ryw ddwy flynedd ynghynt. 

- nododd y Prif Swyddog Cyllid fod y Gweithgor ar 2 Rhagfyr wedi cytuno y 
byddai'n rhesymol ail ystyried y cronfeydd wrth gefn pan oedd manylion Setliad 
Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021/22 yn hysbys. 

  
 PENDERFYNWYD 

1. nodi'r adroddiad a'r gyllideb waelodlin a gynlluniwyd ar gyfer 2021/22 fel 
yr amlinellwyd. 

2. cymeradwyo defnyddio'r Gronfa Risgiau Penodol i ariannu'r diffyg 
amcangyfrifedig ar gyfer 2021/22 fel yr amlinellir ym mharagraff 2.2 yr 
adroddiad. 

3. cymeradwyo lefelau cronfeydd wrth gefn yr Awdurdod. 
 
11. Diweddariad o’r Gyllideb 2020/21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Cyllid i hysbysu aelodau o'r cyllidebau 

diwygiedig ar gyfer 2020/21 ac adroddiad ar daliadau sylweddol. Roedd yr 
adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad i'r Aelodau ar y cynnydd yn erbyn cyllidebau 
refeniw a chyfalaf a'r sefyllfa derfynol a ragwelir ar gyfer y flwyddyn ariannol. 

  
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad, gan grynhoi'r cyllidebau 
refeniw a chyfalaf diwygiedig ar gyfer saith mis cyntaf y flwyddyn ariannol, a darparu 
gwybodaeth bellach am y ffigurau manwl. 

 
Yn codi ar hynny, yn dilyn cais gan Aelod, cytunodd y Pennaeth Cyllid i anfon 
manylion ar ddefnyddio arian a drosglwyddwyd i gyllideb 2020/21 o gronfeydd wrth 
gefn yr Awdurdod cyn cyflwyno adroddiad i'r Awdurdod ym mis Chwefror 2021. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Prif Swyddog Cyllid a'i staff am eu gwaith. 

 
 PENDERFYNWYD  

1.   nodi cynnwys yr adroddiad. 
2.   cadarnhau'r defnydd o'r gronfa risg benodol i gwrdd â diffyg 
           £228,600, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 4.2 o'r adroddiad. 
3.   aros am fanylion yr arian a drosglwyddwyd i gyllideb 2020/21 
 o gronfeydd wrth gefn yr Awdurdod. 
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12. Dogfennau Ymgynghori yn ymwneud â Chyd-bwyllgorau Corfforaethol: 
 1) Rheoliadau i sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (CbC) 

2)  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) 
(Cymru) 2021: Rheoliadau sy'n sefydlu'r weithdrefn ar gyfer paratoi 
Cynlluniau Datblygu Strategol a Materion Cysylltiedig. 

 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i ganiatáu i 
Aelodau wneud sylwadau ar yr ymateb drafft a baratowyd gan swyddogion o 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ran tri Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Cymru sy'n ymwneud â dwy ddogfen ymgynghori Llywodraeth Cymru. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a'r 
cefndir a chyflwynodd Elliw Owen, Prif Swyddog Cynllunio (Polisi) i'r cyfarfod. 
Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai eu harsylwadau yn cael eu hanfon ymlaen at 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'w gynnwys yn yr ymateb drafft, a 
gyflwynir i Lywodraeth Cymru erbyn 4ydd Ionawr 2021. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir bod yr ymgynghoriad cyntaf yn 
ceisio barn Aelodau ar y rheoliadau drafft, y cyfeirir atynt fel y Rheoliadau Sefydlu ar 
gyfer y CbCau, a roedd yr ail ymgynghoriad, yn fwy gweithdrefnol ei natur a 
chynigiwyd y dylid cynhyrchu Cynlluniau Datblygu Strategol gan y CbCau gan ddilyn 
yr un broses â’r Cynlluniau Datblygu Lleol presennol. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod swyddogion yn Aberhonddu yn 
pryderu na fyddai gan CbCau Gogledd Cymru'r pŵer i weithredu pwrpasau'r Parc 
Cenedlaethol ac y byddai'n dibynnu ar Adran 62 Deddf yr Amgylchedd 1995 sy'n 
gosod y ddyletswydd ar gyrff eraill i roi sylw i'r pwrpasau y dynodwyd y Parciau 
Cenedlaethol ar eu cyfer. 
 
Amlinellodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ei bryderon ynghylch y ail bapur 
ymgynghori, a oedd yn ychwanegol at y rhai a gynhwyswyd eisoes yn yr ymateb 
drafft wedi'i baratoi gan y Bannau Brycheiniog :- 
-  roedd y corff rhanbarthol newydd yn haen arall o lywodraeth yn cael ei sefydlu 

ar adeg pan yr oedd adnoddau'n gyfyngedig. Gallai hyn hefyd gynnwys 
argaeledd staff cynllunio, a all gael eu secondio gan Awdurdodau Lleol ac fel 
yr oedd yr Aelodau'n ymwybodol, mae gan yr Awdurdod faterion capasiti a 
recriwtio eisoes. 

-  roedd y Rheoliadau i fod i fod ar waith erbyn dechrau'r haf, gyda chyfarfodydd 
cyntaf y cyrff rhanbarthol i'w cynnal ym mis Medi. Byddai gwaith ar y Cynllun 
Strategol ar gyfer Gogledd Cymru hefyd yn dechrau ar yr adeg hon. 

-  roedd y berthynas rhwng y Cynllun Datblygu Strategol a'r Cynlluniau Datblygu 
Lleol yn aneglur. 

-  roedd yr amserlen ar gyfer adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol a sefydlu'r 
Cynllun Datblygu Strategol yn uchelgeisiol iawn. 

-  nid oedd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn gwrthwynebu sefydlu 
Cynlluniau Datblygu Rhanbarthol ond roedd yn teimlo y dylai'r Parciau 
Cenedlaethol gael rhywfaint o ddylanwad ar eu cynnwys. 

 
Ystyriodd yr aelodau ymateb yr ymgynghoriad drafft yn fanwl a gwneud yr 
arsylwadau canlynol a'r pwyntiau ychwanegol i'w cynnwys:- 
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- nododd y Cadeirydd, mewn cyfarfod diweddar rhyngddo fo, y Prif Weithredwr 
a Julie James MS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, fod y Gweinidog wedi 
cydnabod eu pryderon ac wedi cytuno y dylid diogelu buddiannau'r Parc 
Cenedlaethol. 

-  gan fod Llywodraeth Cymru yn benderfynol o fwrw ymlaen â CbC, roedd 
Aelod yn teimlo y dylai naws yr ymateb fod yn fwy adeiladol. Roedd yr 
egwyddor eisoes wedi'i sefydlu ac erbyn hyn roedd angen gweithio gyda'n 
gilydd i ymateb i'r manylion. 

-  roedd Aelod yn teimlo y dylai Awdurdodau Parciau Cenedlaethol fod yn 
aelodau o'r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol neu y dylid caniatáu iddynt o leiaf 
gymeradwyo cynnwys Cynlluniau Datblygu Strategol. 

-  Cwestiwn Ymgynghori 15 - dylai'r paragraff olaf ond un gynnwys y dylai'r 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol gadw eu swyddogaeth bresennol o baratoi 
Cynlluniau Datblygu Lleol. 

-  para. 3.3 o'r ail ymgynghoriad - dylai'r canllaw gynnwys cyfeiriad at hyd y 
CDS. 

-  o ran y strategaeth a ffefrir, roedd Aelod yn teimlo y dylid ei gwneud yn glir 
bod y Cynllun Datblygu Lleol yn cadw'r hawl i benderfynu ar raddfa unrhyw 
ddatblygiadau. 

-  dylai'r Parciau Cenedlaethol gael golwg ar y cytundeb cyflawni a grybwyllir ym 
mharagraff 4.7. 

-  paragraff 4.13 - dylai'r Cynlluniau Adnau hefyd gynnwys arfarniad 
cynaliadwyedd ac asesiad effaith iaith fel y cynigir yn y strategaeth a ffefrir. 

-  tynnwyd sylw at fân wallau argraffyddol. 
-  nododd Aelod ei bryderon y byddai rôl a phwysigrwydd Parciau Cenedlaethol 

yn lleihau dros amser ac yn cael eu cynnwys mewn cyd-destun rhanbarthol 
fel sydd wedi digwydd i AHNE sydd wedi colli eu dylanwad o fewn 
Awdurdodau Lleol. Awgrymodd yr Aelod y dylid cryfhau'r ddwy ddogfen trwy 
amlinellu'r sail ddeddfwriaethol dros fodolaeth y Parciau Cenedlaethol yng 
Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig gyfan. Roedd eu prif bwrpas a'r pwyslais 
cynllunio mewn perygl o gael eu colli yn y ffordd y cafodd y ddogfen ei drafftio 
ac y dylid amddiffyn pwrpasau’r Parc Cenedlaethol yn gadarn. Dylai'r 
persbectif a'r ddyletswydd Genedlaethol hefyd gael eu cryfhau yn ymateb yr 
ymgynghoriad gan fod yr Aelod yn teimlo bod manylion egwyddorion CDS a 
CDLl yn eilradd. 

-  roedd Aelod yn teimlo bod y ddogfen bwysicaf hon yn tanseilio democratiaeth 
leol. O ran cydweithredu rhanbarthol, nid oedd unrhyw beth tebyg rhwng 
Gwynedd a Sir y Fflint ac roedd y drefn newydd hon yn groes i atebolrwydd 
lleol. 

-  Cytunodd yr aelodau na ddylid colli Pwrpasau'r Parc Cenedlaethol ac y dylid 
eu cynnwys yn y ddogfen. Roedd hyn hefyd yn gyfle i edrych ar yr hyn oedd 
yn digwydd yn yr Alban a gallai fod yn ffordd gadarnhaol i'r Parciau 
Cenedlaethol edrych tuag at y dyfodol. 

-  dywedodd y Prif Weithredwr, er bod y Gweinidog wedi dangos cefnogaeth i'r 
Parciau Cenedlaethol, nad oedd wedi'i gynnwys yma, ac er bod dyletswydd 
ar y CbC 'i roi sylw’ i'r pwrpasau y dynodwyd Parciau Cenedlaethol ar eu 
cyfer (Adran 62 o'r Amgylchedd Deddf 1995) efallai na fydd hyn yn ddigon 
cryf. Am y rheswm hwn, dylid atgoffa Llywodraeth Cymru o bwysigrwydd 
adroddiad Edwards, sy’n amlinellu pwysigrwydd strategol y rôl Gynllunio o 
fewn Parciau Cenedlaethol Cymru. 
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-  cododd y Prif Swyddog Cyllid gwestiwn ar y persbectif ariannol a chan nad 
oedd yn glir a fyddai'r tâl a godir ar Awdurdodau cyfansoddol yn cynnwys 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, gofynnodd i swyddogion gynnwys bod yr 
amserlen a'r weithdrefn ariannu arfaethedig yn anymarferol. 

-  gofynnodd Aelod i'r gair “feto” gael ei dynnu o'r ymateb ymgynghori. 
 
PENDERFYNWYD  
1.  nodi'r adroddiad. 
2.  awdurdodi’r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i anfon sylwadau 

Aelodau i’w cynnwys yn yr ymateb drafft sy’n cael ei baratoi gan APC 
Bannau Brycheiniog. 

3.  y dylid dosbarthu copi o ymateb yr Awdurdod i'r Aelodau, er 
gwybodaeth / sylwadau. 

 
13. Adroddiadau Gweithgorau 
 Cyflwynwyd - Adroddiadau cyfarfodydd Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 2 

Medi a 21 Hydref 2020. 
 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiadau. 
 

14. Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
Cyflwynwyd - Adroddiadau llafar ar gyfarfodydd diweddar sefydliadau, yr oedd yr  
Aelodau wedi eu mynychu fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 

  
 Mr. Owain Wyn – Cyd-gyngor Cymru 
 

- Fforwm lle mae Cyflogwyr Awdurdodau Lleol yng Nghymru a'r Undebau Llafur 
perthnasol yn cwrdd i drafod materion gweithlu sy'n peri pryder ac o ddiddordeb 
i'r ddwy ochr. 

- roedd 95 o gynrychiolwyr yng nghyfarfod mis Hydref a chanolbwyntiodd y 
trafodaethau ar: - 

 
o Lefelau staff yr Awdurdod Lleol 
o Ymateb i'r Pandemig Covid-19 
o Iechyd a Diogelwch 
o Diweddariad Mesur Llywodraeth Leol 
o Diweddariad cyllid Llywodraeth Leol 
o Lefelau cyflog ar gyfer 2021/22 
o Cyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi - cod ymarfer 

 
Cyng Alwyn Gruffydd – Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni 
- nid oedd unrhyw beth i'w adrodd ers cyhoeddiad Hitachi ynghylch  atal gwaith ar 

y Prosiect Wylfa Newydd, er bod yr Aelodau a oedd yn cefnogi ynni niwclear yn 
dal i fod yn obeithiol yn dilyn nod y Canghellor i'r DU ddod yn Niwtral Carbon 
erbyn 2050. Roedd yr aelodau'n parhau i chwilio am noddwyr. 

- disgwylir am y papur gwyn ar ynni o hyd, ynghyd â chyhoeddiad ar bŵer 
Niwclear, a oedd i fod i ddod ar ddiwrnod olaf y flwyddyn. 

- roedd trafodaethau'n parhau ar dyrbinau tanddaearol a thyrbinau gwynt ac roedd 
y prosiect tyrbinau bach yn Nhrawsfynydd yn dal i aros i'r dechnoleg gael ei 
datblygu.  
 

 PENDERFYNWYD diolch i'r Aelodau, a nodi'r adroddiadau. 
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15. Cofnodion 
 Cyflwynwyd y cofnodion canlynol er gwybodaeth: - 

(1) Cofnodion Cyfarfod Gweithredol Parciau Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd ar 7  
Mai 2020. 

(2)  Cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf  
      2020. 
(3)  Cofnodion y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 16 Hydref 2020. 

   
16. Cynhadledd Europarc 2020 

Cyflwynwyd - Adroddiadau llafar ar Gynhadledd Europarc 2020 yn ddiweddar, yr 
oedd yr Aelodau wedi mynychu (bron) fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 

 
Dywedodd Mr Brian Angell fod dros 200 o gynrychiolwyr yn y Gynhadledd a bod y 
trefnwyr wedi gallu cyflwyno cynhadledd lwyddiannus iawn er gwaethaf y 
cyfyngiadau. Roedd y Gynhadledd wedi canolbwyntio ar y cwestiwn “Ein Dyfodol 
Newydd: Pa mor barod ydyn ni?” gyda thrafodaethau ar strategaethau newydd yr 
UE ar fioamrywiaeth ac amaethyddiaeth, effeithiau COVID-19 a'r hyn y mae  
Ardaloedd Gwarchodedig ei angen er mwyn paratoi eu hunain ar gyfer y dyfodol. 
Rhai o'r uchafbwyntiau oedd twristiaeth gynaliadwy yng nghyd-destun Covid a rôl 
parciau peri-drefol, sydd â llai o statws nag AHNE, a'r awgrym bod ganddynt rôl i'w 
chwarae mewn ymateb i'r awydd am hamdden gwyrdd at ddibenion lles ac a oedd 
gennym rôl i ddylanwadu ar bobl sy'n ymweld â'r Parciau Cenedlaethol o ardaloedd 
trefol. Pwnc arall oedd “cyfathrebu” mewn perthynas â thensiynau sy'n bodoli yn y 
byd ôl-COVID a'r newidiadau sy'n deillio o newid yn yr hinsawdd, yr agenda 
bioamrywiaeth a'r angen i gyfathrebu'n dda â'n poblogaeth leol i gryfhau buddion 
cadarnhaol byw mewn Parc Cenedlaethol. 
 
Roedd Mr Tim Jones, a oedd wedi mynychu rhan o'r Gynhadledd, wedi mwynhau 
sesiwn dan arweiniad Humberto Rosa o'r Eidal a oedd wedi siarad am gysylltu 
bioamrywiaeth â swyddi a sut roeddent wedi llwyddo i greu cyflogaeth fwy 
cynaliadwy trwy wneud hyn. Hefyd, lansiwyd Ap eNatura 2000, a ddyluniwyd yn 
arbennig i alluogi defnyddwyr i gysylltu, trafod a dysgu mewn ffordd arloesol, yn y 
Gynhadledd. 

  
PENDERFYNWYD diolch i'r Aelodau, a nodi'r adroddiadau. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r staff a'r Aelodau am eu gwaith a dymunodd Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i bawb. 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.10 
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AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 3ydd CHWEFROR 2021 

 

Cynghorydd Wyn Ellis Jones (Cadeirydd) (Conwy) 
 

PRESENNOL: 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. Emyr Williams, Mr. G. Iwan Jones, Mr. Dafydd Edwards, Mr. Emyr Roberts,  
Mrs. Naomi Jones, Mrs. Anwen Gaffey.  
 
Ymddiheuriadau 
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd; Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones. 
Mr. Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

(1)      Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau   
          Covid-19 newydd ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a:- 

-  bod Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a’r 
adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion, ond gellir 

ei ddarparu ar-lein yn ddiweddarach.  
(2) Rhybudd o Gynnig, Cyng Elwyn Edwards 

Cadarnhaodd y Cadeirydd, fel y penderfynwyd gan yr Awdurdod ar 9 Rhagfyr 
2020, bod llythyr wedi'i anfon at Julie James MS., Y Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol, yn gofyn am adolygiad a newid i'r ddeddfwriaeth gynllunio 
gyfredol i amddiffyn cymunedau lleol rhag yr argyfwng tai presenoli. Nododd 
ymateb y Gweinidog, er ei bod yn cydnabod bod problem, fod gan 
Awdurdodau Lleol hyblygrwydd sylweddol eisoes i ddefnyddio nifer o wahanol 
gynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'u hanghenion tai lleol. 

 (3) Rhybudd o Gynnig, Cyng John Pughe Roberts 
Dywedodd y Cadeirydd mai dim ond yn ddiweddar yr anfonwyd y llythyr at 
Leslie Griffiths MS., Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, yn 
gofyn am newid pwrpasau’r Parc Cenedlaethol, yn dilyn newidiadau i rolau 
Gweinidogol gan Lywodraeth Cymru. Disgwylid ymateb y Gweinidog.  

 (4) Asesiadau Perfformiad Aelodau 
Hysbysodd y Cadeirydd yr Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru am 
yr hysbysiad a dderbyniodd y byddai asesiadau perfformiad bellach yn cael eu 
cynnal yn flynyddol, yn hytrach na phob dwy flynedd fel sy'n arferol. Byddai'r 
Cadeirydd yn cysylltu â'r Aelodau maes o law. 
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(5) Dywedodd y Cadeirydd, yn dilyn cais gan rai aelodau staff ac i gydnabod eu 
hymdrech, eu gwaith caled a'u cefnogaeth barhaus yn ystod y misoedd 
diwethaf, fod y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr yn bwriadu rhoi diwrnod o wyliau 
disgresiwn i'r holl staff ar 1 Mawrth, sef Dydd Gŵyl Dewi Sant. 

(6) Dywedodd y Cadeirydd y byddai Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn ymddeol yn fuan a bod y broses o benodi ei olynydd bellach ar 
y gweill. 

(7)  Nododd y Cadeirydd ei bod yn arferol i Gwrs Sefydlu Aelodau NPUK gael ei 
gynnal gan Barc Cenedlaethol gwahanol bob blwyddyn. Eleni byddai Eryri yn 
cynnal cwrs sefydlu rhithwir ym mis Mawrth 2021. 

(8)  Estynnodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, groeso cynnes i'r holl staff newydd 
a oedd wedi ymuno â gweithlu'r Awdurdod yn ddiweddar. 

 
2. Diweddariad Corfforaethol 
 Derbyniwyd - Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad llafar ar yr hyn a  ganlyn:-  
 Covid 19 

- roedd holl feysydd parcio'r Awdurdod wedi cau yn dilyn cais gan y ‘Sefydliad Aur’ a 
Heddlu Gogledd Cymru i gynorthwyo gyda mesurau cloi. 

- Roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cau Pen y Fan, ond 
roedd Yr Wyddfa yn parhau i fod ar agor ar hyn o bryd. 

Arian Grant TCLlC 
- nid oedd pryniant tir arfaethedig yn mynd rhagddo, ac roedd cyfarfod i ddiweddaru 

Llywodraeth Cymru ar y sefyllfa yn cael ei gynnal ar 9fed Chwefror 2021.  
Diweddariad o’r Gyllideb 2021/22 
- croesawyd y cynnydd yn y gyllideb a nododd yr Aelodau fod adroddiad ar gyllid i’w 

gyflwyno i Weithgor yr Aelodau ym mis Mawrth. 
Amcanion Lles 
- roedd yr ymgynghoriad ffurfiol bellach wedi'i gwblhau. Roedd ymateb yr 

ymgynghoriad wedi bod yn siomedig gyda dim ond 8 ymateb wedi eu derbyn. 
Plas Tan y Bwlch 
- Penodwyd Zara Roberts yn ddiweddar i’r rôl Rheolwr Tŷ. 
Gwefan yr Awdurdod 
- roedd swyddogion yn y broses o gyfweld â chwmnïau a oedd wedi tendro am y 

gwaith o sefydlu gwefan newydd i'r Awdurdod.  
Prosiectau 
- Prosiectau Trafnidiaeth Cymru 

o Gweithdai Cymunedol Ar-lein yn cael eu cynnal gyda'r 4 porth cymunedol - 
Llanberis, Bethesda, Betws-y-Coed a Beddgelert. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus 
yn cau ar 7 Mawrth 2021. 

o Astudiaeth rheoli trafnidiaeth gyhoeddus - roedd gwaith i ddiffinio rhwydwaith a 
gweithrediad gwasanaethau bysiau a chysylltiadau ehangach â'r gwasanaeth trên 
wedi dechrau a byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno maes o law. 

o Sefydlu system archebu ymlaen llaw awtomatig ar gyfer meysydd parcio 
gyda'r nod o gael system ar waith erbyn mis Ebrill. 

o Datblygu system fonitro ar gyfer traffig yng ngogledd y Parc – gwaith yn mynd 
rhagddo.  

o Nodi cynigion rhwydwaith beicio a chynllun llogi beiciau yng ngogledd y 
parc - gwaith yn cael ei gomisiynu. 

- mae trafodaethau ar y gweill gyda swyddogion o Gyngor Gwynedd i ailsefydlu'r cynnig 
am linellau melyn dwbl yn ardal Pen y Pass gyda'r nod o greu partneriaeth i symud y 
gwaith hwn yn ei flaen.  
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Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau  
- roedd y cynllun wedi cael estyniad blwyddyn oherwydd effaith y pandemig ar y gwaith. 

Roedd gwaith ar fin dechrau ar siop bapur ‘Wilkins Newsagents’ ac roedd gwaith ar y 
‘Ddarllenfa Rydd’ hefyd wedi dechrau. Roedd ‘Bod Arran’ bellach wedi’i gwblhau ac 
roedd y gwaith toi ar “Y Sosban” wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer ‘Gwobr Toi Ar 
Oleddf’ i’w gyhoeddi ym mis Chwefror. 

Prosiectau SRhC (SMS) 
- Prosiect mawn - 12 mis ychwanegol wedi'i gadarnhau. 
- Mae Prosiectau Uwch Gwyrfai ac Eden yn gorffen ddiwedd mis Mawrth 2021. 
- Dinas Mawddwy - yn aros i Lywodraeth Cymru dderbyn contract cyn dechrau ar y 

gwaith. 
Penodiadau Newydd 
- Uwch Wardeiniaid Ardal y Gogledd a'r De - Rhys Wheldon Roberts a David Prysor 

Jones 
- Swyddogion Prosiect LIFE - Sabine Nouvet a David Jones 
Archwilio Cymru  
Roedd adroddiad ar Gydnerthedd yr Awdurdod yn cael ei gyflwyno i'r Awdurdod ym mis 
Ebrill. 

 

Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau a'r swyddogion y canlynol:- 
- Roedd yr aelodau’n hapus i gefnogi’r gwyliau ar Ddydd Gŵyl Dewi Sant i holl staff yr 

Awdurdod er mwyn dangos gwerthfawrogiad am eu gwaith. Er ei fod o fewn pŵer y Prif 
Weithredwr i ganiatáu diwrnod ychwanegol o wyliau, gofynnodd Aelod am gyflwyno 
adroddiad pellach i'r Aelodau ystyried a ddylid sefydlu hyn yn barhaol. 

- Croesawodd y Prif Weithredwr y cynnig gan Aelod i gefnogi swyddogion yn y gweithdai 
cymunedol ar-lein fel rhan o'r adolygiad trafnidiaeth. 

- Cadarnhaodd y Prif Weithredwr, er bod ffocws y rhwydwaith beiciau newydd yng 
ngogledd y Parc Cenedlaethol ar hyn o bryd, y gellid defnyddio'r un egwyddorion 
wedyn mewn rhannau eraill o'r Parc Cenedlaethol. 

- Dywedodd y Prif Weithredwr fod ganddo rai pryderon y gallai cyflwyno adroddiadau 
diweddaru ar lafar arwain at ddod yn anodd rheoli'r Agenda yn y dyfodol, ac y dylid ei 
monitro'n ofalus.  

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad ac aros am adroddiad pellach i'r Aelodau 
ystyried a ddylid sefydlu gwyliau i’r holl staff ar Ddydd Gŵyl Dewi Sant yn barhaol 
yn y dyfodol.   

 
3. Hawl i'r Cyhoedd Holi 
 Hysbyswyd yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw gwestiynau cyhoeddus. 
 
4. Datgan Budd 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 
 

5. Cofnodion 
Yn amodol ar nodi dau gywiriad fel a ganlyn:- 
Cofnodion 9fed Rhagfyr 2020: Eitem 14 - Cyfarfodydd Sefydliadau eraill 
Cyng Alwyn Gruffydd - Fforwm Strategol Rhaglen Ynys Ynni 
 
Dylai'r pwynt bwled olaf ddarllen:- 
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“roedd trafodaethau’n parhau ar dyrbinau ‘tanfor’ a thyrbinau gwynt ac roedd y 
prosiect ‘Adweithydd Modiwlaidd Bach’ yn Nhrawsfynydd yn dal i aros i’r 
dechnoleg gael ei datblygu. 
 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfodydd yr Awdurdod a gynhaliwyd ar 18fed Tachwedd a 
9fed Rhagfyr 2020 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 

6. Materion er Gwybodaeth yn codi o'r cofnodion 
  Nid oedd unrhyw faterion yn codi. 
 
7. Log Gweithredu 
 Cyflwynwyd - Log o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd yn 

ystod cyfarfodydd yr Awdurdod, er gwybodaeth ac i weithredu arnynt. 
 
 Cyfarfod Awdurdod 25.04.18 

Eitem Weithredu 6 - Adroddiad Gwelliant Blynyddol 2017/18 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log Gweithredu. 
   

Cyfarfod Awdurdod 15.07.20 
Eitem Weithredu 6 - Amcanion Strategol a Lles a'r Cynllun Corfforaethol 
2021-26  

 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log Gweithredu. 
 Eitem Weithredu 10 - Opsiynau Plas Tan y Bwlch 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log Gweithredu. 
 

Cyfarfod yr Awdurdod 09.12.20 
Eitem Weithredu 6 (1) - Rhybudd o Gynnig gan y Cyng.Elwyn Edwards 

 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log Gweithredu. 
 Eitem Weithredu 6 (2) - Rhybudd o Gynnig gan y Cyng.John Pughe Roberts 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log Gweithredu. 
 Eitem Weithredu 12 - Dogfennau Ymgynghori sy'n ymwneud â Chyd-bwyllgorau 

Corfforaethol 
 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Log Gweithredu. 
 
 Yn codi ar hynny, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y 

byddai gwaith ar Faniffesto Ieuenctid Europarc yn cael ei ddatblygu fel blaenoriaeth. 
 
  PENDERFYNWYD nodi'r Log Gweithredu a chael gwared ar y camau 

gweithredu fel yr amlinellwyd. 
 
8. Archwiliad o Asesiad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o Berfformiad 2019-20 
 Cyflwynwyd - Archwiliad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri o berfformiad 2019-20, 

er gwybodaeth. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar ran Archwilio Cymru a 
dywedodd fod swyddogion o Archwilio Cymru yn mynychu cyfarfod nesaf yr 
Awdurdod ym mis Ebrill ac y byddent yn ateb unrhyw gwestiynau gan yr Aelodau 
bryd hynny. Roedd y Prif Weithredwr yn rhagweld mai hwn oedd yr adroddiad asesu 
perfformiad terfynol gan Archwilio Cymru gan fod y Mesur Llywodraeth Leol wedi'i 
anghymhwyso ar gyfer Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol ar ôl eleni. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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9. Cyllideb ac Ardoll yr Awdurdod ar Awdurdodau Cyfansoddol 2021/2022 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid yn gofyn am gymeradwyaeth i 

gyllidebau refeniw a chyfalaf 2021/22 ac i godi ardollau ar awdurdodau cyfansoddol ar 
sail ffigur dyraniad grant drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Awdurdod. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid ei adroddiad a chadarnhaodd fod 
disgwyl i'r cynnydd a ragwelir o 10% yn y setliad grant gael ei gadarnhau ym mis 
Mawrth 2021. Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid y gofynnir i'r Aelodau ystyried 
cynigion ar gyfer dyrannu'r gwarged disgwyliedig o £476,251 ar sail unwaith ac am 
byth, yng nghyfarfod nesaf Gweithgor yr Aelodau ar 3 Mawrth 2021. 

 
 Bu'r aelodau'n ystyried yr adroddiad a thrafodwyd:- 

- y tebygolrwydd y bydd y cynnydd o 10% yn y gyllideb refeniw craidd yn aros ar 
gyfer y blynyddoedd i ddod. 

- pe bai'r Aelodau eisiau cyflwyno syniadau ar gyfer dyrannu'r cyllid dros ben, 
dylent eu cyflwyno i'r Prif Weithredwr o fewn y pythefnos nesaf fel y gellir eu 
bwydo i'r broses. 

- cododd y Prif Weithredwr nodyn o rybudd y gallai fod angen y gwarged i 
wrthbwyso colli incwm i'r Awdurdod yn 2021/22 a bod swyddogion hefyd wedi 
cael cais i gyflwyno cynigion amlinellol ar gyfer defnyddio'r gwarged. 

- roedd y cynnydd yn y setliad grant terfynol yn ganlyniad i lawer o waith caled gan 
staff yr Awdurdod a chan swyddogion Llywodraeth Cymru sydd wedi dangos 
gwerthfawrogiad am y gwaith a wnaed gan y Parciau Cenedlaethol yn ystod y 
pandemig a adlewyrchwyd yn y cyllid cynyddol.  
 

PENDERFYNWYD  
1.  nodi cynnwys yr adroddiad. 
2.  cymeradwyo cyllidebau refeniw a chyfalaf 2021/22 a nodi'r bwriad i 

drafod y gwarged refeniw o £476,251 ynghyd â'r swm cyfalaf heb ei 
ymrwymo yng nghyfarfod y Gweithgor Aelodau ar 3 Mawrth 2021. 

3.  awdurdodi codi ardollau ar y ddau gyngor cyfansoddol i gyfanswm o 
£1,373,262 yn unol â pharagraff 6.3 o adroddiad y Prif Swyddog Cyllid. 

 
10. Strategaeth Gyfalaf 2021/22 
 Cyflwynwyd - Adroddiad y Prif Swyddog Cyllid i gymeradwyo'r Strategaeth Gyfalaf ar 

gyfer 2021/22 a'r argymhellion sy'n ymwneud â'r Cod Darbodus. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyllid yr adroddiad yr oedd yr Aelodau'n ei 
ystyried yn fanwl. 

 
PENDERFYNWYD  
1. nodi nad oedd unrhyw fwriad i fenthyg arian at ddibenion cyfalaf, ond 

argymhellwyd y cyfyngiadau isod ar lefel ddarbodus fel mesur 
rhagofalus rhag ofn y byddai argyfwng neu angen gwariant ar fyr 
rybudd. 

2. cymeradwyo'r Terfyn Benthyca Awdurdodedig presennol o £500,000 ar 
gyfer 2021/22, a Ffin Gweithredol o £100,000. 

3.  na ddylid gosod terfyn ar gyfran y llog sy'n daladwy ar gyfradd 
amrywiol. 

4.  mabwysiadu'r Strategaeth Benthyca Cyfalaf ar gyfer 2021/22 fel yr 
amlinellir ym mharagraff 3.3 o'r adroddiad, a nodi'r cynnwys sy'n 
ymwneud â'r Cod Darbodus (gweler y tablau o dan baragraffau 2.2, 3.3 a 
pharagraff 7.1 o'r adroddiad). 
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5.  mabwysiadu'r Strategaeth Fuddsoddi ar gyfer 2021/22 fel yr amlinellir 
ym mhara. 3.5 i 3.14 o'r adroddiad, a nodi'r sefydliadau a restrir ym 
mharagraff 3.7.  

 
11. Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC)2021/22 – 2024/25 

 Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan y Prif Weithredwr a'r Prif Swyddog Cyllid, er 
gwybodaeth. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a chynghori bod y CATC yn 
ddogfen weithiol, ac er nad oedd yn ofyniad statudol, argymhellwyd ei bod yn arfer 
da gan Archwilio Cymru. Gofynnwyd i'r aelodau gadw copi o'r adroddiad gan y 
byddai paragraff 4 yn darparu ffocws ar gyfer trafodaethau ar adroddiad Cyllideb 
Cyfalaf a Refeniw 2021/22 sy'n cael ei gyflwyno i Weithgor yr Aelodau ar 3 Mawrth 
2021. Dywedodd y Prif Weithredwr ei fod yn obeithiol bod sefyllfa ariannol yr 
Awdurdod wedi’i sefydlu am y pedair i bum mlynedd nesaf. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- Roedd yr aelodau o'r farn bod yr adroddiad yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol. 
- Egwyddorion Gweithredu - para. 5.2– gofynnodd Aelod, yng ngoleuni bwriad yr 

Is-grŵp Asedau i argymell prynu tir, a ddylid diwygio'r egwyddor hon. Esboniodd y 
Prif Weithredwr fod hon yn ddogfen weithiol y mae swyddogion yn ei newid pan 
fydd amgylchiadau'n newid. Dywedodd hefyd fod yr Is-grŵp Asedau wedi 
cynhyrchu fframwaith ar gyfer prynu tir yn y dyfodol a fyddai'n cael ei gyflwyno i 
aelodau maes o law. 

- cynigiodd Aelod y dylid adlewyrchu gofynion lleihau carbon yr Awdurdod ei hun 
yn yr egwyddorion gweithredu yn gliriach ar gyfer y dyfodol. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod sawl menter yn cael eu gweithio 
arnynt ar hyn o bryd i leihau ôl troed carbon yr Awdurdod ac y byddai hyn yn cael 
ei gynnwys wrth symud ymlaen. 
 

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo'r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig fel dogfen weithiol. 
 

12. Adroddiad Blynyddol Yr Ysgwrn 
Cyflwynwyd - Yr Adroddiad Blynyddol i roi diweddariad i'r Aelodau ar gynnydd yn Yr 
Ysgwrn. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yr Adroddiad 
Blynyddol a rhoi gwybodaeth bellach i'r Aelodau am yr hyn a ganlyn: - 
- canlyniad ariannol 2020-21 y rhagwelwyd y byddai'n gyllideb wastad 
- Cronfa Dreftadaeth y Loteri a llwyddiant cyffredinol y prosiect 
- camau a gymerwyd o ganlyniad i'r pandemig 
- y rhaglen gweithgaredd digidol ar gyfer 2020 
- staffio a gwirfoddolwyr 
- Cyllid grant TCLlC sydd wedi darparu system wresogi wrth gefn a gwelliannau i'r 

seilwaith 
- gosod targedau realistig ond uchelgeisiol i gynyddu nifer ac incwm ymwelwyr ar 

gyfer y flwyddyn galendr gyfredol 
- trefnu gweithgareddau a phrosiectau i ymgysylltu â'r gymuned leol i ailsefydlu 

perthynas dda. 
- Cyllideb 2021/22 
- yr ymateb cadarnhaol i weithgareddau rhithwir  
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 Croesawodd yr aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
- Diolchodd yr aelodau i'r Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol am yr adroddiad 

blynyddol ac am lwyddiant y tîm wrth ddenu niferoedd mor fawr i berfformiadau 
digidol. Gofynnodd yr aelodau i'w gwerthfawrogiad gael ei anfon ymlaen at yr holl 
staff a’r gwirfoddolwyr yn Yr Ysgwrn. 

- i gywiro'r adroddiad iaith Saesneg, para. 8.2, sy'n cyfeirio ar gam at “gyfraddau” 
ar ddau achlysur gwahanol. 

- croesawodd y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yr her a gafodd llawer o 
sefydliadau / amgueddfeydd wrth droi cyfalaf digidol yn incwm. Byddai hyn yn 
rhan o waith marchnata yn y dyfodol wrth ddenu cynulleidfaoedd rhithwir i'r safle. 

- roedd y Pennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol yn cydnabod gwerth rhannu 
profiadau ag amgueddfeydd eraill a'r potensial i gydweithredu. Cadarnhaodd fod 
gwaith fel rhan o'r Gronfa Cydnerthedd Diwylliant wedi dechrau gyda 
Gwasanaethau Amgueddfa Gwynedd a Phenmaenmawr, ac er ei bod yn anodd 
cynllunio ymlaen llaw ar hyn o bryd, byddai'r gwaith hwn yn darparu llinell sylfaen 
dda.  
  

 PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr Adroddiad Blynyddol, er gwybodaeth. 
  

13. Adroddiad y Gweithgor 
Cyflwynwyd - Adroddiad cyfarfod Gweithgor yr Aelodau a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 
2020. 

 
Yn codi ar hynny, dywedwyd wrth yr Aelodau fod Cyngor Gwynedd bellach yn bwrw 
ymlaen â'r gwaith ar linellau melyn dwbl ym Mhen y Pass a Phen y Gwryd yn dilyn y 
problemau traffig a gafwyd yn ystod 2020. Roedd peth ansicrwydd o hyd o ran 
pentref Rhyd Ddu, ac er bod gwrthwynebiadau wedi dod i law, roedd y Cyngor 
Cymuned yn awyddus i weld llinellau melyn i fynd i'r afael â materion diogelwch. 

  
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y Pennaeth Ymgysylltu ar hyn o bryd yn 
gweithio ar gynigion ar gyfer prosiectau etifeddiaeth / gwaddol fel rhan o'r dathliadau 
Pen-blwydd yn 70 oed, i'w cyflwyno i'r Tîm Rheoli yn y lle cyntaf, ac yna i'r Aelodau 
maes o law. 

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
14. Cyfarfodydd Sefydliadau eraill  

 Nid oedd yr aelodau wedi mynychu cyfarfodydd allanol fel cynrychiolwyr yr Awdurdod. 
 

15. Cofnodion 
Cyflwynwyd - Cofnodion Cynhadledd Gynghori Celyn, Tegid a Tryweryn a 
gynhaliwyd ar 15 Hydref 2019, er gwybodaeth. 
 
Yn codi ar hynny, gofynnodd yr Aelodau i swyddogion: - 
- ddarganfod a oedd yr ymddiheuriad gan Harold Davies, Cyngor Cymuned 

Llanelltyd, yn ddilys. 
- cywiro'r cofnod Cymraeg i ddarllen bod Mr Huw Jones yn cynrychioli Undeb 

“Amaethwyr” Cymru.   
 

PENDERFYNWYD nodi’r cofnodion. 
 
 

Daeth y cyfrafod i ben am 11.50 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 20fed MAI 2020 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd,  
Mr. Richard Thomas, Ms. Sara Thomas, Mr. Geraint Evans, Ms. Gwen Aeron,  
Mrs. Anwen Gaffey.  
 
Ymddiheuriad 
Cyng Judith Humphreys. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelod Llywodraeth Cymru newydd ei benodi, Mr Tim 

Jones, i'w gyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a chadarnhaodd fod Mr 
Jones wedi cael hyfforddiant cynllunio. 

2. Datgan Budd 
   Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiant Personol mewn perthynas ag unrhyw 

eitem. 
 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 4 
Mawrth 2020 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 

 
4. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio cyfredol. 
 

4.1 Opsiynau ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i Ddirprwyo Awdurdod i'r 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i benderfynu ar y ceisiadau cynllunio canlynol: 

 1) NP2/14/18D, Nant Cwmbran Isaf, Nasareth 
 2) NP2/16/451A, Tir gerllaw Pen-y-Bryn, Penmorfa 
 3) NP5/72/128A, Bryn Ifan, Arenig 
 4) NP5/62/407, Maes y Garnedd, Cwm Nantcol 
 5) NP5/69/113H, Neuadd Llanfendigaid, Rhoslefain 
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 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir gydag opsiynau i'r 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad benderfynu a ddylid dirprwyo awdurdod i swyddogion i 
benderfynu ar y 5 cais y cyfeirir atynt yn yr adroddiad. Atgoffwyd yr aelodau bod 
materion mynediad hefyd yn faterion y gallai'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad eu 
penderfynu. 

 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad a 

chynghori bod Rheoliadau newydd, a ddaeth i rym ddiwedd mis Ebrill, yn caniatáu i’r 
Awdurdod gynnal cyfarfodydd ‘o bell’. Roedd amseriad y Rheoliadau yn golygu nad 
oedd swyddogion wedi gallu datrys materion fel mynediad i aelodau’r cyhoedd a siarad 
cyhoeddus ac ati, mewn pryd ar gyfer cyfarfod heddiw. Roedd y 5 cais cynllunio yn 
cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad gyda chrynodeb byr, er mwyn i'r 
Aelodau ystyried a ddylid dirprwyo awdurdod i swyddogion i benderfynu ar rai, dim un 
ohonynt, neu'r cyfan o'r canlynol:-   

 
 1) NP2/14/18D, Nant Cwmbran Isaf, Nasareth – Cais ôl-weithredol rhannol i 

gadw estyniad ochr deulawr a gwaith dymchwel arfaethedig yr estyniad to fflat 
un llawr. 

 PENDERFYNWYD  cyfeirio’r cais at y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 1 
Gorffennaf 2020 i’w benderfynu.   

 

 2) NP2/16/451A, Tir gerllaw Pen-y-Bryn, Penmorfa – Cais amlinellol ar gyfer 
codi annedd deulawr ar gyfer angen fforddiadwy lleol. 

  Yn codi ar hynny, gofynnodd yr Aelodau i'r Swyddog Achos ddarganfod a oedd 
tystiolaeth o angen fforddiadwy lleol yn yr ardal, cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad ar 1 Gorffennaf 

  PENDERFYNWYD  cyfeirio’r cais at y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 1 
Gorffennaf 2020 i’w benderfynu.   

 

 3) NP5/72/128A, Bryn Ifan, Arenig - Newidiadau i adeilad traddodiadol unllawr ar 
wahân gyda waliau cerrig a tho llechi gyda'i ddrychiad cefn yn wynebu'r ffordd 
fach gyfagos. Mae'r addasiadau'n cynnwys ail-doi gyda haenau, mân 
estyniadau a mewnosod agoriadau newydd. 

  PENDERFYNWYD dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli 
Tir i benderfynu ar y cais. 

 

 4) NP5/62/407, Maes y Garnedd, Cwm Nantcol - Lleoli 3 Cwt Bugail, llwybrau 
mynediad a'r gwaith gosod bio dreuliwr cysylltiedig. 

 PENDERFYNWYD  cyfeirio’r cais at y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 1 
Gorffennaf 2020 i’w benderfynu.   

 

 5) NP5/69/113H,Neuadd Llanfendigaid, Rhoslefain – Cyflwyno 3 uned llety 
gwyliau amgen. 

  Yn codi yn sgil hynny, gofynnodd Aelod am wybodaeth bellach am effaith 
ecolegol y cynnig a chwestiynu rhinweddau disodli'r cyfleusterau carafanau a 
chartrefi modur presennol ar y safle gydag unedau gwyliau, oherwydd fe fu 
cynnydd yn nifer y cartrefi modur sy'n ymweld â'r Parc Cenedlaethol. Hefyd, 
gofynnodd aelod am dystiolaeth a gwybodaeth ar sut mae'r Awdurdod yn 
bwriadu datblygu trosolwg strategol i ddarparu ar gyfer y nifer cynyddol o 
gartrefi modur sy'n ymweld â'r Parc Cenedlaethol. 

 PENDERFYNWYD  cyfeirio’r cais at y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 1 
Gorffennaf 2020 i’w benderfynu.   

 
 



 

60 
 

4.2 Darpariaeth Effaith Weledol Eryri - Cais Cynllunio 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Swyddog Cynllunio, Rheoli Datblygu, i roi 

diweddariad i'r aelodau ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â'r broses o 
benderfynu ar y cais cynllunio ar gyfer Darpariaeth Effaith Weledol Eryri (DEW) ar 
gyfer pentai twnnel, ffyrdd mynediad a chyfansoddion adeiladu ac i geisio 
cymeradwyaeth ar gyfer y dull o bennu. 

 
PENDERFYNWYD adolygu'r penderfyniad a wnaed yn y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad ar 4 Mawrth 2020 yn yr ystyr y bydd Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn pennu'r rhan o'r cais DEW y Grid 
Cenedlaethol sy'n gorwedd yn ardal y Parc Cenedlaethol, a bydd y gweddill yn  
cael ei benderfynu ar wahân gan Gyngor Gwynedd. 

 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 16.30 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI 
 DYDD MERCHER 1 GORFFENNAF 2020 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Ms. Elinor Gwynn, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd,  
Ms. Sara Thomas, Mr. Geraint Evans, Ms. Gwen Aeron, Mrs. Anwen Gaffey.  
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
 (1) Cydymdeimlad 

Fe wnaeth y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, gyfleu cydymdeimlad dwysaf y 
Pwyllgor â’r Cyng John Pughe Roberts ar farwolaeth ei bartner yn 
ddiweddar. 

 (2) Llongyfarchiadau 
Llongyfarchodd y Cadeirydd Cyng Freya Bentham ar enedigaeth ei merch 
fach.  

(3) Dywedodd y Cadeirydd, er bod cyfarfod heddiw wedi’i drefnu yn y calendr 
cyfarfodydd, ei fod yn ddarostyngedig i’r Rheoliadau Covid-19 newydd sut 
mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod:- 
- Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau 

ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
 

2. Datgan Budd 
Cyhoeddodd Mr Owain Wyn fuddiant personol yn Eitem 6.3 ar yr Agenda, o dan 
baragraffau 10 (2) (a) (i) a 10 (2) (c) (iv) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau.   
 

3. Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 20 
Mai 2020 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 
Yn codi ar hynny,  
Eitem 4.1 - Opsiynau i'r Pwyllgor cynllunio a Mynediad ddirprwyo Awdurdod i'r 
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir benderfynu ar y ceisiadau cynllunio canlynol 
 
2)  NP2/16/451A, Tir gerllaw Pen-y-Bryn, Penmorfa 
Adroddodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir nad oedd yr eitem wedi’i chynnwys 
ar agenda heddiw gan fod swyddogion yn dal i aros am y wybodaeth am angen tai 
fforddiadwy lleol. 
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4. Paneli Ymweld 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar osgoi, lle bo 
hynny'n bosibl, yr angen i alw Paneli Ymweld y Pwyllgor Cynllunio yn ystod pandemig 
Covid-19. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Rheoli Tir ei adroddiad a chynghorodd y 
byddai Aelodau'n cael gwybodaeth fanwl iawn am bob cais i'w galluogi i ddod i 
benderfyniad gwybodus. Yn codi ar hynny, gofynnodd aelod a oedd hwn yn or-ymateb 
o ystyried mai anaml yr oedd Paneli Ymweld yn cwrdd, ag, gan eu bod bob amser yn 
cael eu cynnal yn yr awyr agored, byddai Aelodau a swyddogion yn gallu cadw at 
ofynion pellhau cymdeithasol. 
 
PENDERFYNWYD  
1. nodi'r adroddiad a, lle bo hynny'n bosibl, cytuno i osgoi'r angen i gynnal 

Paneli Ymweld. 
2. pe bai angen eglurhad pellach ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, fel 

dewis arall yn lle cynnal Panel Ymweld, dylai'r Pwyllgor:- 
 (a) gytuno ar y mater penodol y mae angen craffu arno ymhellach; a 

(b)  gohirio'r penderfyniad, enwebu 3 Aelod o Banel Ymweld Ardal y 
Gogledd neu'r De, yn ddarostyngedig i ardal y cais, i ymweld â'r 
safle fel unigolion ac adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau ar y mater 
penodol yr oedd angen craffu arno ymhellach. 

3. dylai'r trefniadau hyn aros yn eu lle yn ystod pandemig Covid-19 a dylid 
eu hadolygu pan lacir y rheolau ar bellhau cymdeithasol.  

 
5. Adroddiad y Panel Ymweld 
 Cyflwynwyd – Adroddiad Panel Ymweld y Gogledd a gynhaliwyd ar 11 Mawrth, 2020. 
 

NP2/14/18D  Cais ôl-weithredol rhannol i 
gadw estyniad ochr deulawr a 
gwaith dymchwel arfaethedig 
estyniad to fflat un llawr, Nant 
Cwmbrân Isaf, Nasareth. 

 
Adroddwyd – Cynghorodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod adroddiad 
pellach wedi'i gyflwyno gan yr ymgeisydd i gefnogi ei gais. Dim ond y diwrnod cyn y 
cyfarfod yr oedd yr adroddiad, a oedd yn asesiad gan therapydd galwedigaethol, 
wedi'i gyflwyno, ac er mwyn caniatáu amser i swyddogion ystyried y wybodaeth 
ychwanegol yn llawn, argymhellodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y dylai'r 
eitem gael ei ohirio tan y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 2 Medi 
2020. Dosbarthwyd copi o'r adroddiad i'r Aelodau, er gwybodaeth. 
 
Yn codi ar hynny, rhoddodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
gyfarwyddyd i'r Aelodau ar natur gyfrinachol y wybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth tan y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad ar 2 Medi 2020. 
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6. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.05 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 1 Gorffennaf, 2020 
Rhif Eitem 
 
6.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP2/14/18D - Cais ôl-weithredol rhannol i gadw estyniad ochr deulawr a gwaith 

dymchwel arfaethedig estyniad to fflat un llawr, Nant Cwmbrân Isaf, Nasareth. 
PENDERFYNWYD gohirio ei ystyried tan y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad ar 2 Medi 2020 am y rhesymau a amlinellir yn yr Adroddiad Panel Ymweld  
(Eitem 5). 
 

(2) NP5/62/407 – Lleoli 3 Cwt Bugail, llwybrau mynediad a gosod gwaith trin treuliwr bio 
cysylltiedig, Maes y Garnedd, Cwm Nantcol, Llanbedr. 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a dywedodd nad oedd 
angen amod 9 mwyach, gan fod y wybodaeth bellach wedi'i chyflwyno. Gofynnodd yr 
aelodau i swyddogion gynnwys nodyn ymgynghorol i fynd i'r afael â gofynion 
arwyddion dwyieithog a dodrefn allanol ychwanegol. Nododd yr aelodau bryderon 
hefyd ynghylch capasiti'r maes parcio. 
Siarad Cyhoeddus 

 Ar ran yr ymgeisydd, anerchodd Mr. Huw Jones (FUW) y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Diolchodd Mr Jones i'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad am y cyfle i siarad ar ran yr 

ymgeisydd, a ymddiheurodd am fethu ag annerch y cyfarfod ei hun. Roedd 
ysgolion wedi ailagor ar gyfer rhai disgyblion, ac roedd yr ymgeisydd, a oedd yn 
athro, bellach yn ôl yn y gwaith. 

- diolchwyd i'r swyddogion cynllunio am eu cymorth wrth baratoi'r cais. 
- Mynegodd Mr Jones ei edmygedd o'r fenter a ddangoswyd gan y teulu, a oedd yn 

benderfynol o ddod o hyd i ffordd i ehangu eu ffynhonnell incwm yng ngoleuni 
dyfodol ansicr. Roedd perygl gwirioneddol y byddai llai o incwm o ffynonellau 
Ewropeaidd yn y dyfodol gyda gostyngiad yn y gefnogaeth i ffermydd yr ucheldir. 
Roedd y cais yn ymgais i lenwi'r bwlch incwm a gweld parhad y fferm ar gyfer y 
genhedlaeth nesaf 

-  roedd y teulu wedi byw yn y cwm am o leiaf 6 cenhedlaeth, ac wedi cymryd rhan 
weithredol yn eu cymuned. Mae eu 3 phlentyn yn mynychu'r ysgol gynradd leol ac 
roedd y teulu'n falch o groesawu pobl i'r cwm a rhannu ei hanes gyda thwristiaid 
sy'n dod i'r ardal. Maent am i ymwelwyr ddysgu am yr ardal a hanes y tŷ, ac maent 
yn bwriadu darparu ffolder yn amlinellu'r hanes ym mhob cwt i gyfoethogi'r profiad. 

-  y nod oedd sicrhau dyfodol i deulu ifanc sy'n credu'n gryf yn rheolaeth 
gynaliadwy'r fferm a'r busnes. 

-  mae'r ymgeiswyr wedi gwneud llawer o waith ac ymdrech wrth baratoi'r cais ac 
ymchwilio i'r farchnad, a dywed ystadegau diweddar fod 'glampio' yn dod yn fwy a 
mwy poblogaidd. 

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig y dileer amod rhif. 9, rhoi caniatâd yn unol â'r 
argymhelliad. 

 
(3) NP5/77/336B – Tir yng Nghilfor, Llandecwyn. 

Mae'r datblygiad canlynol wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Parc 
Cenedlaethol Eryri: - 
1) Adeiladu pen tŷ twnnel dwyreiniol (gan gynnwys y compownd adeiladu 
cysylltiedig), cyfansawdd pen selio a mynediad parhaol yng Nghilfor, a 
2) Cyfansoddyn pen selio newydd ar ochr ddwyreiniol Aber y Ddwyryd i gysylltu'r 
ceblau tanddaearol â'r llinell uwchben. 
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Mae'r datblygiad canlynol wedi'i leoli o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor 
Gwynedd:- 
1) Adeiladu pen twnnel gorllewinol (gan gynnwys compownd adeiladu cysylltiedig) yn 
Garth, Minffordd a chreu trac mynediad parhaol. 
 
Nid oes angen caniatâd cynllunio ffurfiol ar gyfer y datblygiad canlynol. 
 
Byddai'r cynigion hyn yn caniatáu ar gyfer adeiladu twnnel tanddaearol er mwyn 
cartrefu ceblau trydan a chael gwared ar 10 peilon presennol a’r llinellau uwchben 
cysylltiedig o bob rhan o Aber y Ddwyryd. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog Achos y byddai enillion bioamrywiaeth pwysig yn sgil 
cymeradwyo'r Prosiect hwn ac roedd Ecolegwyr y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori 
â'r Grid Cenedlaethol. Gofynnodd yr aelodau a allai'r Grid Cenedlaethol gyflogi llafur 
lleol lle bo hynny'n bosibl, gan nodi bod llawer o'r gwaith yn arbenigol ei natur. 
Sicrhaodd y Swyddog Achos yr Aelodau fod y Grid Cenedlaethol yn awyddus i fod yn 
gymdogion da ac y byddai amodau cynllunio yn cael eu defnyddio i reoleiddio oriau 
gwaith, a byddai nodiadau ymgynghorol yn cael eu sefydlu i reoleiddio strategaethau 
prynu lleol, cyrchu gweithlu lleol a defnyddio llety lleol ac ati. 
 
Siarad Cyhoeddus 

 Anerchodd Mr. Chris Baines, ar ran yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a 
gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol: - 
- Siaradodd Mr Baines o blaid y cais gyda’r Aelodau, a dweud ei fod wedi bod yn 

ymwneud â phrosiect Darpariaeth Effaith Weledol y Grid Cenedlaethol, a elwir yn 
DEW dros y 6 blynedd diwethaf. 

- dewiswyd Aber y Ddwyryd fel un o ddim ond pedwar prosiect o'i fath, yn dilyn 
asesiad trylwyr o fwy na 100 o ddewisiadau amgen mewn Parciau Cenedlaethol 
ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ledled Cymru a Lloegr gyfan. 

- bydd cael gwared ar y llinellau pŵer yn caniatáu i bawb fwynhau a gwerthfawrogi 
harddwch yr aber a'r golygfeydd tua chadwyn o fynyddoedd yng nghyffiniau’r 
Wyddfa. 

- dyluniwyd y prosiect gan ddefnyddio dull arloesol dan arweiniad rhanddeiliaid ac 
mae'r holl gyrff cadwraeth yn cefnogi'r prosiect yn llawn. 

- mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, cynghorau tref a 
chymuned a rhanddeiliaid lleol eraill hefyd wedi bod yn rhan o ddatblygiad manwl 
y cynllun ac yn croesawu'r ffordd y mae'r Grid Cenedlaethol wedi annog y broses. 
Mewn ymateb i ymgynghoriad lleol, mae'r Grid Cenedlaethol wedi cytuno i symud 
y peilonau o bentref Penrhyndeudraeth yn ogystal â'r aber. 

- mae'r Grid Cenedlaethol wedi cyflwyno cynlluniau i leihau aflonyddwch tymor byr. 
- bydd y prosiect yn dod â hwb pwysig i fusnesau lleol, yn y tymor byr ac yn y 

dyfodol, gan fod twristiaeth yn amlwg yn gonglfaen i'r economi leol gydag arfordir 
Eryri yn allweddol i incwm ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn. 

- bu'n fraint cael helpu i gyflawni prosiect ar raddfa drawsnewidiol o'r fath ac os 
caiff ei gymeradwyo byddai'r cynllun o'r radd flaenaf a bydd yn dod â buddion 
amgylcheddol, hamdden ac economaidd hirdymor enfawr.  

 
 Anerchodd y Cynghorydd Gareth Thomas, ar ran y Cyngor Tref, y Pwyllgor Cynllunio 

a Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Diolchodd y Cynghorydd Thomas i'r Aelodau am y cyfle i annerch y Pwyllgor a 

datgan ei gefnogaeth i'r cais. 
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- byddai'r Prosiect DEW yn dod â buddion economaidd sylweddol i'r ardal ar adeg 
pan fyddai'r economi leol yn debygol o brofi dirwasgiad sylweddol yn dilyn 
pandemig COVID 19. 

- mae aber y Ddwyryd yn un o'r rhai harddaf yng Nghymru ond ar hyn o bryd mae 
yna graith amlwg ar draws yr aber a'r penrhyn oherwydd bodolaeth y peilonau a'r 
llinellau uwchben. 

- roedd pobl leol yn cefnogi, ac nid oedd unrhyw wrthwynebiadau cymunedol i'r 
Prosiect yn ystod yr ymgynghoriad.  

- bydd y prosiect yn gwella'r ardal yn sylweddol er budd trigolion lleol a hefyd i'r 
ymwelwyr ac roedd croeso mawr i symud y peilonau o Benrhyndeudraeth.  

PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad, yn amodol bod yr 
ymgeisydd yn ymrwymo i Gytundeb Adran 106 o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 i sicrhau enillion bioamrywiaeth.  

 
(4) NP5/69/113H – Lleoliad 1 pod a 2 gwt bugail i'w defnyddio fel llety gwyliau 

(ailgyflwyno), Neuadd Llanfendigaid Hall, Rhoslefain. 
 Adroddwyd – Mewn ymateb i gwestiwn, rhoddodd y Swyddog Achos fanylion i'r 

Aelodau am y dull gwaredu gwastraff arfaethedig a fydd yn ei le cyn i'r datblygiad 
ddechrau. Nododd yr aelodau eu pryderon, er bod yr ymgeisydd yn ildio rhai lleiniau 
carafanau i ddarparu ar gyfer y cynnig, nid oedd polisi i fynd i'r afael â'r cynnydd 
mewn gwersyllwyr a charafanau yn y Parc Cenedlaethol. Dywedodd y Swyddog 
Achos hefyd y byddai angen newid Amod 2 fel bod y cynllun safle yn adlewyrchu 
trefniadau parcio amgen.  

  
Yn codi, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y byddai'r Adroddiad 
Monitro Blynyddol ym mis Hydref yn caniatáu i Aelodau a Swyddogion gymryd golwg 
ehangach ar wersyllwyr a charafanau yn y Parc Cenedlaethol a chytunodd y dylid 
paratoi strategaeth ar gyfer yr Awdurdod. 

 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad, yn amodol ar gytundeb 
cyfreithiol i sicrhau symud ymaith y safle carafanau a chlwb cartref modur eithriedig. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI  
DYDD MERCHER 2il MEDI 2020 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd,  
Ms. Sara Thomas, Mr. Richard Thomas, Mr. Geraint Evans, Ms. Alys Tatum,  
Mr. Peter Rutherford, Mr. Sion Roberts, Ms. Elen Hughes, Ms. Gwen Aeron,  
Mrs. Anwen Gaffey.  
 
Ymddiheuriadau 
Cyng Wyn Ellis Jones, Elfed Powell Roberts. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd  

(1) Croesawodd y Cadeirydd Y Cyng Ifor Glyn Lloyd i'r cyfarfod yn dilyn ei 
salwch diweddar, a dymunodd llwyr wellhad a chyflym iddo. 

(2)  Dywedodd y Cadeirydd, er bod cyfarfod heddiw wedi’i drefnu yng 
nghalendr y cyfarfodydd, ei fod yn ddarostyngedig i’r Rheoliadau Covid-19 
newydd ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, ac: - 
- roedd Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a’r 

adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr 

Awdurdod. 
 

2. Datgan Budd 
Datganodd Cyng John Pughe Roberts ddiddordeb personol yn eitem 4.6 ar y 
Rhaglen, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau, a gadawodd y cyfarfod tra’ oedd y mater yn cael ei drafod.  
 
Datganodd Mr. Owain Wyn ddiddordeb personol yn eitem 6.1 ar y Rhaglen, o 
dan baragraffau 10 (2) (a) (i) a 10 (2) (c) (iv) o'r Cod Ymddygiad i Aelodau. 
 

3. Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 1 
Gorffennaf 2020 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel cofnod cywir. 
 
Yn codi ar hynny,  
Eitem 1 (3) - Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 
Byddai'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, mewn ymateb i gais gan Aelod, yn 
sicrhau y byddai recordiad o’r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad yn hygyrch ar wefan yr 
Awdurdod. 
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4. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
5. Adroddiadau Diweddaru  

Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
  Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
 
6.1 Canllawiau Cynllunio Atodol (3): Cynllunio a'r Gymraeg - Diweddariad 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog Cynllunio (Polisi) yn gofyn am 
gymeradwyaeth i ryddhau'r Canllawiau Cynllunio Atodol drafft, gydag unrhyw 
newidiadau angenrheidiol, ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Cynllunio (Polisi) yr adroddiad a'r cefndir a 
chynghorodd fod y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) wedi'u diweddaru i 
adlewyrchu'r sefyllfa bresennol yn hytrach na newid ei swyddogaeth a'i bwrpas. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn: - 
- Cododd yr aelodau'r mater o'r Gymraeg ar arwyddion a chyfieithu enwau lleoedd 

Cymraeg. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod gofyn i ymgeiswyr 
ddarparu arwyddion dwyieithog ond nid oedd yn credu y gallai’r system gynllunio 
fynnu bod cwmni preifat yn rhoi blaenoriaeth i'r Gymraeg mewn arwydd 
dwyieithog. 

- Cytunodd swyddogion fod hwn yn bwnc eang, a chadarnhawyd bod adroddiad ar 
enwau lleoedd Cymru yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf o'r Gweithgor Aelodau. 

- teimlai Aelod nad oedd digon o bwyslais yn y canllawiau i gefnogi a gwella'r 
defnydd o'r iaith Gymraeg. Mae strategaeth “Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol” a “Miliwn o siaradwyr Cymraeg” Llywodraeth Cymru yn nodi y dylai’r 
Gymraeg “ffynnu”, a oedd yn ei farn ef yn newid yn eu polisi. Dylai fod angen 
asesiad iaith hefyd cyn cyflwyno cais fel rhan o'r broses ymgynghori, a 
chodwyd pryderon nad oedd gan ymgeiswyr gymwysterau addas i ddarparu 
Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol, fel sy'n ofynnol gan y canllawiau. 

- gofynnodd Aelod ai’r broses polisi cynllunio oedd y ffordd orau i gyflawni 
nodau’r Awdurdod ar gyfer y Gymraeg ac y gallai fod yn well edrych ar 
fecanweithiau eraill i fynd i’r afael â’r pryderon hyn. 

- roedd pryderon am yr iaith yn dwysáu a dylid eu cyfleu i Lywodraeth Cymru.  
- dylai amddiffyn yr iaith fod yn flaenoriaeth gan fod 40% o dai Gwynedd bellach 

yn ail gartrefi. 
  Gofynnodd yr aelodau am gyfle i drafod a chryfhau'r CCA mewn gweithgor cyn   
      ei ryddhau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
PENDERFYNWYD o ystyried pwysigrwydd y mater hwn i Eryri, y dylid cynnull 
cyfarfod arbennig o Weithgor yr Aelodau, ac fe fydd swyddogion yn 
penderfynu ar ei ddyddiad. 
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6.2 Canllawiau Cynllunio Atodol: Rhwymedigaethau Cynllunio 
Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir a'r 
Swyddog Polisi dan Hyfforddiant yn gofyn am gymeradwyaeth i ryddhau'r Canllawiau 
Cynllunio Atodol (CCA) drafft, gydag unrhyw newidiadau angenrheidiol, ar gyfer 
ymgynghoriad cyhoeddus. 

 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Polisi dan Hyfforddiant yr adroddiad a'r CCA 
drafft. Yn codi ar hynny, cododd yr Aelodau nifer o bryderon o ran effeithiolrwydd 
polisïau tai fforddiadwy'r Awdurdod, yr economi sy'n newid oherwydd Covid-19, 
prisiau tai ar gyfartaledd yn codi, a'r iaith Gymraeg. Sicrhaodd y Swyddog Polisi 
dan Hyfforddiant yr Aelodau fod CCA unigol yn ymdrin â'u pryderon sy'n ymdrin yn 
benodol â'r pynciau hyn. Dywedodd y Swyddog Polisi ymhellach fod y CCA 
Rhwymedigaethau Cynllunio yn ymwneud ag agwedd ar ddatblygiad na ellir ei 
sicrhau trwy osod amod cynllunio, a'i fod yn cael ei ddefnyddio'n bennaf i sicrhau 
bod tai fforddiadwy yn cael eu cadw ar gyfer y rhai mewn angen ac i sicrhau 
symiau cymudo sy'n gysylltiedig â thai fforddiadwy. 

 
Gofynnodd Aelod i'r newid canlynol gael ei gynnwys:- 
- tudalen 155, para 7.1 - i newid y geiriad i “Pan fydd cynigion yn cael eu 

hystyried, bydd yn "ofynnol" i unigolion ymrwymo i rwymedigaeth gynllunio, 
yn hytrach na “disgwylir” fel y nodwyd yn yr adroddiad.  

 
PENDERFYNWYD 
1. nodi’r adroddiad. 
2. yn ddarostyngedig bod y newid uchod yn cael ei gynnwys, 

cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol: Rhwymedigaethau 
Cynllunio ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 

 
7. Aelodaeth o Fforymau Mynediad Lleol 

 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Ymgysylltu a'r Rheolwr Lles a Mynediad yn 
amlinellu'r aelodaeth a argymhellir o'r fforymau gan y panel dethol.   

 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Rheolwr Lles a Mynediad yr adroddiad a rhoi cyngor ar 
y broses ac argymhellion y panel dethol. Dywedodd dau Aelod a oedd ar y panel 
dethol eu bod yn falch iawn o allu'r ymgeiswyr, er yr hoffent weld mwy o geisiadau 
gan ferched a'r rhai sydd â phrofiad o ddefnyddio tir yn y dyfodol.  
 
PENDERFYNWYD  
1. cymeradwyo argymhelliad y panel dethol ar gyfer aelodaeth o Fforwm 

Mynediad Lleol Ardal y Gogledd fel yr amlinellwyd:- 
 
 Tirfeddianwyr 
 Mr. Richard Williams  

Mr. Edwin Noble 
Mr. Dafydd Gwyndaf 

 Mr. Arthur Davies  
 Mr. Eryl Pierce Roberts 

Mr. John Hardy 
Mrs. Fiona Davies 
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Defnyddwyr 
 Mr. David Firth 

Mr. Robin Parry 
Mrs. Kate Worthington 

  Mr. Calum James Musket 
Mr. Tom Hutton 
Mrs. Hillary Davies 
Mr. Mark Jones 

Cynrychiolydd Anableddau 
 Mr. John Gladston 
 
2. Cymeradwyo argymhelliad y panel dethol ar gyfer aelodaeth o Fforwm 

Mynediad Lleol Ardal y De fel yr amlinellwyd:- 
 

 Tirfeddianwyr 
Mr. Alun Edwards 
Mr. Huw Roberts 
Mr. Hedd Pugh 
Mrs. Gaynor Davies 
Mr. Geraint Prys Rowlands 
Mr. Llion Pugh 
Mr. Alun Wyn Evans 
Mr. Robert Emlyn Roberts 

Defnyddwyr 
Mr. Aled Thomas 
Mr. Andrew Hall 
Mr. Eryl Jones Williams 
Mrs. Lesley Amison 
Mr. David Coleman 
Mr. Ashley Charlwood 
Mr. Alun Williams 
Ms. Janette Holmes 

Cynrychiolydd Anableddau  
 Mr. Delwyn Evans 

 
 8. Penderfyniadau Dirprwyedig 

          Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig. 

 
Yn codi ar hynny, diolchodd yr Aelodau i swyddogion am eu gwaith yn penderfynu ar 
nifer mor fawr o geisiadau o dan amgylchiadau anodd. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.  

 
  9. Apêl Cynllunio 

 Cyflwynwyd a Derbyniwyd - copi o benderfyniad yr apêl ganlynol: - 
 Apêl gan Mr. Richard Deacon yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd 

cynllunio ar gyfer adnewyddu annedd ac estyniad yng Nghil Cemmaes Grange, 
Bryncrug. LL36 9RG (Gwrthodwyd yr apêl). 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.30 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 2 MEDI 2020 
 

Eitem Rhif. 
 

4.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir  
(1) NP2/14/18D - Cais ôl-weithredol rhannol i gadw estyniad ochr deulawr a gwaith 

dymchwel arfaethedig estyniad to fflat un llawr, Nant Cwmbrân Isaf, Nasareth.   
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir ac 
ymddiheurodd fod adroddiad y Panel Ymweld wedi'i hepgor o'r Agenda. Roedd yr 
aelodau wedi cael copïau ar wahân ac roedd y Swyddog Achos wedi darllen 
adroddiad y Panel Ymweld i'r cyfarfod. Darparwyd ffotograffau o'r datblygiad hefyd. 
Siarad Cyhoeddus 

 Anerchodd Mr. Aaron Hughes, ar ran y Cyngor Cymuned, y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Diolchodd Mr. Hughes i'r Pwyllgor am y cyfle i annerch y cyfarfod ar ran y teulu. 
- roedd yn ymwybodol bod angen i Gynghorwyr gadw at ganllawiau a'i fod yn y 

cyfarfod i holi a herio swyddogion. 
- roedd yr ymgeisydd yn bryderus iawn ei fod wedi adeiladu'r estyniad ochr yn 

groes i'w ganiatâd, ac y byddai wedi stopio pe bai wedi cael ei gynghori i wneud 
hynny ar y pryd. 

- ar ben hynny, ni chafwyd unrhyw rybudd gorfodi ac roedd diffyg cyfathrebu â 
swyddogion o'r Parc Cenedlaethol. 

- roedd wedi bod yn poeni am ei deulu, yn enwedig ei fam, ac wedi parhau gyda'r 
gwaith am y rheswm hwn. 

- roedd yr estyniad yn groes i bolisi, ond roedd yr annedd wreiddiol yn fach iawn i 
deulu o 7. 

- ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan y gymuned leol. 
- cefnogwyd y datblygiad gan un o benseiri blaenllaw Cymru a oedd yn y 

gorffennol wedi cynrychioli Parc Cenedlaethol Eryri ac sydd bellach yn cwestiynu 
pa mor ddilys / gyfredol oedd polisïau’r Parc Cenedlaethol yn ôl safonau heddiw? 

- mae cyn uwch swyddog cynllunio a gyflogir gan y Parc Cenedlaethol ers dros 30 
mlynedd wedi gweithio fel asiant ar gyfer y cais ac yn teimlo bod rhesymau cryf 
dros gymeradwyo'r cais. 

- roedd adroddiad gan y Therapydd Galwedigaethol wedi cadarnhau bod angen i'r 
estyniad ddarparu'r gofal priodol i fam yr ymgeisydd. Nododd yr adroddiad fod 
angen hyd at 87m² o arwynebedd llawr arni a bod yr estyniad 27m² yn llai na'r 
hyn a argymhellir fel rheol. 

- nid cosbi oedd pwrpas y broses gynllunio, yn hytrach rheoleiddio a lliniaru torri 
amodau rheoli cynllunio. 

- nid oedd unrhyw dor-rheolaeth cynllunio yma a byddai gwrthod y cais yn gwneud 
anghyfiawnder â theulu lleol. 

PENDERFYNWYD gwrthod caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 
 

(2) NP2/16/451A – Cais amlinellol am annedd deulawr fforddiadwy, tir gerllaw Pen-y-
Bryn, Penmorfa. 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir a dywedodd 
nad oedd y cais amlinellol yn darparu digon o fanylion a gwybodaeth i'r Aelodau 
ddod i benderfyniad gwybodus ar hyn o bryd. 
 
Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau a swyddogion darged yr Awdurdod ar gyfer 
cartrefi fforddiadwy, nad oedd yn cael ei gyflawni ar hyn o bryd. Cytunwyd y dylai 
swyddogion ac Aelodau asesu ymhellach y sefyllfa ar draws y Parc Cenedlaethol i 
gyd o ran cyrraedd y targed hwn. 
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PENDERFYNWYD gwrthod caniatâd, gan nad oedd digon o wybodaeth i aelodau 
wneud penderfyniad gwybodus. 

 
(3) NP2/16/454A – Codi adeilad amaethyddol, storfa slyri a chreu mynedfa i gerbydau, 

tir yng Nghefn Coch Isaf, Cwmystradllyn. 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Cadarnhaodd 

nad oedd yr Awdurdod Priffyrdd wedi cyflwyno sylwadau, a bod amod 5 y caniatâd 
yn ei gwneud yn ofynnol i'r mynediad gael ei gwblhau yn unol â'r cynlluniau. 
Dywedodd y Swyddog Achos nad oedd y safle'n weladwy o'r hawl tramwy 
cyhoeddus ac nad oedd unrhyw bryderon o ran ymyrraeth weladwy yn y tirwedd. 

 
Yn codi wedi hynny, mewn ymateb i bryder gan Aelod, cytunodd y Rheolwr Cynllunio 
i sicrhau bod problemau diweddar gyda'r gronfa ddata cynllunio wedi cael eu datrys, 
er mwyn caniatáu mynediad at ddogfennau ategol. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir hefyd fod copïau papur ar gael yn y pencadlys ym 
Mhenrhyndeudraeth i unrhyw un a oedd am eu gweld ac y gallent gael eu hanfon 
trwy e-bost at unrhyw un, ar gais, pe bai mynediad i'r adeilad yn gyfyngedig. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 

 
(4) NP5/73/425B – Gwaith peirianyddol i ddarparu ar gyfer twnnel polythen yn mesur 10 

metr x 5.5 metr, Meithrinfa Plas Tan y Bwlch, Maentwrog. 
 Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Gofynnwyd i'r 

aelodau nodi mai Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a gyflwynodd y cais ac nid y 
manylion ymgeisydd a ddarparwyd yn yr adroddiad. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 

 
(5) NP5/73/AD431 – Codi panel gwybodaeth 1.6m x 0.9m, Coetir Hafod y Llyn, Rhyd. 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 

 
(6) NP5/74/482 – Adeiladu annedd, tir ger Y Fynwent, Dinas Mawddwy. 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Adroddwyd 
am 3 llythyr cefnogaeth ychwanegol ac roedd datganiad pellach gan yr ymgeisydd 
wedi'i gylchredeg i'r Aelodau a'i grynhoi yn y cyfarfod. Dywedodd y Swyddog Achos 
fod y cais wedi'i ystyried yn annedd fforddiadwy o dan Bolisi Datblygu 11 o Gynllun 
Datblygu Lleol Eryri. Ers hynny mae'r ymgeiswyr wedi nodi nad oeddent yn fodlon 
ymrwymo i Gytundeb Adran 106, ac roedd y cais bellach yn cael ei gyflwyno fel 
annedd marchnad agored yng nghefn gwlad agored. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir fod hon yn egwyddor bwysig ac y byddai'r cais yn cael ei “alw i 
mewn” i’r Awdurdod i'w benderfynu pe bai'r Aelodau'n penderfynu cymeradwyo'r 
cais. Trafododd Swyddogion ac Aelodau, fel opsiwn arall, a fyddai'r ymgeisydd yn 
cytuno i'r datblygiad gael ei ystyried fel annedd menter gwledig, a oedd yn 
ymddangos mewn egwyddor yn opsiwn ymarferol ac wedi'i alinio â pholisi cynllunio. 
 
Siarad Cyhoeddus 

 Anerchodd Mr. Geraint Morgans, ar ran y Cyngor Cymuned, y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad a gofyn i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Diolchodd Mr. Morgans i'r Pwyllgor am y cyfle i annerch y cyfarfod. 
- roedd yr ymgeiswyr yn gwpl ifanc, lleol, sydd eisiau cartref teuluol ar eu daliad 

fferm. 
- ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau gan y gymuned leol. 
- roedd hen adeilad eisoes ar y safle a wnaeth y datblygiad yn rhan o ardal 

adeiledig y pentref. 
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- dim ond 150m² oedd y datblygiad arfaethedig, a oedd ychydig yn fwy na'r mesur 
fforddiadwy. 

- gan fod y byd yn newid, mae angen lle ar wraig yr ymgeisydd bellach i weithio 
gartref. 

- roedd y seilwaith a'r mynediad yno eisoes. 
- roedd safle'r cais o fewn y terfyn cyflymder o 30mya. 
- roedd y lleoliad a'r dyluniad yn gweddu i'r pentref, sydd â phrinder cartrefi i'w bobl 

ifanc sy'n aml yn gorfod symud i ffwrdd o'u cymuned 
- mae'r Cyngor Cymuned yn cefnogi'r cynnig yn llawn. 
- roedd y cais 200 llath o ysgol y pentref lleol. 

 
Anerchodd Mr. Evans, yr ymgeisydd, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd 
i'r Aelodau ystyried y canlynol: - 
- Diolchodd Mr. Evans i'r Pwyllgor am y cyfle i drafod ei gais. 
- roedd yr annedd yn angenrheidiol i redeg y fferm deuluol yn ogystal â darparu 

swyddfa ar gyfer gwraig yr ymgeisydd. 
- nid yw anghenion yr ymgeiswyr yn cwrdd â meini prawf fforddiadwyedd y Parc 

Cenedlaethol. 
- ystyriwyd bod y cynnig yng nghefn gwlad agored; fodd bynnag roedd ynghlwm 

wrth bentref Dinas Mawddwy. 
- roedd safle'r cais o fewn y terfyn cyflymder o 30mya ac yn elwa o oleuadau stryd 

a phalmant ac roedd o fewn pellter cerdded i'r ysgol gynradd. 
- nododd yr ymgeisydd nad oedd ei gais am dŷ fforddiadwy, gan nad oedd eu 

hanghenion fel cwpl yn dod o fewn gofynion y polisi, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r 
adeilad fod yn ddim mwy na 100m². Tynnodd sylw’r Aelodau at y ffaith bod yr 
adeilad gwreiddiol yn cynnig arwynebedd llawr o 115m². 

- y bwriad oedd adeiladu cartref, heb unrhyw effaith negyddol ar y dirwedd, sydd â 
charthffosiaeth a dŵr o'r prif gyflenwad o fewn 10 llath i'r adeilad. Byddai'r 
dyluniad hefyd yn defnyddio system wresogi ffynhonnell ddaear. 

- mae’r ymgeiswyr wedi’u magu yn y Parc Cenedlaethol ac wedi cefnogi gwaith 
cadwraeth y Parc erioed. Ychydig iawn o effaith fyddai, a byddai'n gwella'r 
dirwedd. 

- roedd yn lle rhagorol i fagu teulu a byddai'r cais hwn yn diwallu anghenion cwpl 
proffesiynol lleol. 

PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth tan y Pwyllgor Cynllunio nesaf er mwyn 
archwilio'r potensial ar gyfer datblygiad menter gwledig yn unol â'r polisi cynllunio. 

 
5. Adroddiadau Diweddaru 
(1) Rhybuddion Gorfodaeth, Hysbysiadau Gorfodaeth Adeilad Rhestredig a gyflwynir o 

dan bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 Yn codi ar hynny, cyflwynodd y Rheolwr Cynllunio Alys Tatum i'r cyfarfod, y Swyddog 

Cydymffurfiaeth sydd newydd ei phenodi, a chynghorodd y gallai gwaith gael ei 
symud ymlaen yn awr. Byddai'r adroddiad yn cael ei ddiweddaru erbyn cyfarfod 
nesaf y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.   

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
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(3) Ceisiadau heb eu penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio  

– Er gwybodaeth 
 Yn codi wedi hynny, cytunodd y Rheolwr Cynllunio i ddiweddaru'r adroddiad erbyn y 

cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.   
  PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 21 HYDREF 2020 

 

PRESENNOL: 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, John Pughe Roberts; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mrs. Jane Jones, Ms. Sara Thomas, Mr. Richard Thomas, Ms. Alys Tatum, 
Mrs. Anwen Gaffey.  
 

Ymddiheuriadau  
Cyng Freya Bentham, Elfed Powell Roberts, Gethin Glyn Williams; Mr. Neil Martinson. 
Mr. Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir. 
 
1. Cadeirydd 
 Etholwyd y Cyng Elwyn Edwards yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.   

Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth.   
 

2. Is-gadeirydd 
Etholwyd y Cyng Ifor Glyn Lloyd yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.  
Yn codi ar hynny, llongyfarchodd yr Aelodau Cyng Ifor Glyn Lloyd ar ei ethol yn Is-
gadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 

 
3. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelod Llywodraeth Cymru newydd ei phenodi, Mrs. 
Sarah Hattle, i'w chyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. 

 
4. Datgan Budd 

Datganodd y Cyng John Pughe Roberts fuddiant personol a rhagfarnllyd yn Eitem 7.2 ar 
yr Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau, 
a gadawodd y cyfarfod tra oedd y mater yn cael ei drafod.  
 

5. Cofnodion 
Yn amodol y nodir y bydd y cofnodion yn cael eu cywiro i gofnodi bod y Cyng John 
Pughe Roberts wedi datgan buddiant personol “a rhagfarnllyd” yn Eitem 4.6 ar yr 
Agenda, derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 
2 Medi 2020 a derbyniwyd llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 
 
Yn codi ar hynny, 
Eitem 3 – Cofnodion: Cytunodd yr aelodau ei bod yn rhesymol gosod targed o bum 
niwrnod ar gyfer y recordiad o gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad i fod ar gael ar 
wefan yr Awdurdod. 
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6. Penodi Aelodau i wasanaethu ar Baneli Ymweld y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i benodi Aelodau ar 

Baneli Ymweld yr Awdurdod. 
 
 PENDERFYNWYD penodi Aelodau fel a ganlyn:-  
 

Panel Ymweld y Gogledd (9 o Aelodau) 
 

Panel Ymweld y De Ardal (9 o Aelodau) 

1) Cyng. Philip Capper 
2) Cyng. Alwyn Gruffydd 
3) Cyng. Wyn Ellis Jones 
4) Cyng. Ifor Glyn Lloyd 
5) Cyng. Edgar Wyn Owen 
6) Cyng. Judith Humphreys 
7) Mr. Owain Wyn  
8) Ms. Tracey Evans  
9) Mr. Neil Martinson 

1)  Cyng. Freya Bentham  
2)  Cyng. Elwyn Edwards  
3)  Cyng. Annwen Hughes  
4)  Cyng. Elfed Powell Roberts  
5)  Cyng. John Pughe Roberts  
6)  Cyng. Gethin Glyn Williams 
7)  Mr. Brian Angell 
8)  Mrs. Sarah Hattle 
9)  Mr. Tim Jones 
 

7. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd   – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
8. Adroddiadau Diweddaru 

Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
9.1 Adroddiad Monitro Blynyddol - Diweddariad 
 Cyflwynwyd   – Adroddiad diweddaru gan y Prif Swyddog Cynllunio (Polisi) i gynghori 

Aelodau nad oedd Llywodraeth Cymru, oherwydd y pandemig coronafirws, yn ei gwneud 
yn ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol gyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol eleni.  

 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Rheolwr Cynllunio Gweithredol yr adroddiad diweddaru ac 
yn codi yn sgil hynny, gofynnodd Aelod, yng ngoleuni'r pandemig, a ddylid adolygu rhai 
polisïau i fynd i'r afael â materion megis defnyddio cyfleusterau a rennir mewn meysydd 
carafanau ac ati. Cynghorodd y Rheolwr Cynllunio Gweithredol y byddai Adroddiad Dros 
Dro yn cael ei gyflwyno i Weithgor yr Aelodau ar ddechrau mis Ionawr 2021.    
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth.  
 

9.2 Diweddariad ar yr Adroddiad Perfformiad Cynllunio Blynyddol 
Cyflwynwyd   – Adroddiad diweddaru gan y Rheolwr Cynllunio Gweithredol i gynghori 
Aelodau nad oedd Llywodraeth Cymru, oherwydd y pandemig coronafirws, yn ei gwneud 
yn ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol gyflwyno'r Adroddiad Perfformiad Cynllunio 
Blynyddol eleni. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Rheolwr Cynllunio Gweithredol yr adroddiad a chadarnhaodd 
fod y Gwasanaeth Cynllunio yn parhau i goladu'r data chwarterol, a bod y wybodaeth yn 
cael ei hadrodd i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau.  
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Manteisiodd y Rheolwr Cynllunio Gweithredol ar y cyfle i ddiolch i holl staff y 
Gwasanaeth Cynllunio am gadw'r gwasanaeth i fynd ac am eu gwaith dros yr ychydig 
fisoedd diwethaf o dan amgylchiadau anodd iawn. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth. 

 
9.3 Polisi 29: Llety Gwyliau Amgen 

Cyflwynwyd   – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yn ceisio awdurdod i 
ddychwelyd at y cynllun dirprwyo swyddogion safonol ar gyfer ceisiadau sy'n ymwneud â 
Pholisi 29: Llety Gwyliau Amgen. 
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Rheolwr Cynllunio Gweithredol yr adroddiad, a ystyriodd yr 
Aelodau hwn yn fanwl. 
PENDERFYNWYD 
1. bod pob cais sy'n ymwneud â Pholisi Datblygu 29: Llety Gwyliau Amgen yn 

cael ei benderfynu yn unol â Chynllun Dirprwyo Cynllunio'r Awdurdod. 
2.  y dylai swyddogion gyflwyno adroddiad i Bwyllgor Cynllunio a Mynediad 

Hydref 2021 i ddarparu asesiad o'r holl gynlluniau sydd wedi'u cwblhau hyd 
yma. 

 
 10. Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.  

 
  11. Apeliadau Cynllunio 

 Cyflwynwyd a Derbyniwyd – copïau o'r penderfyniadau ar yr apeliadau canlynol: - 
(1)  Apêl gan Mr a Mrs O.M. Edwards yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod 

caniatâd cynllunio ar gyfer adnewyddu annedd ac estyniad yn Rhiw Goch Bach, 
Harlech. LL46 2TN (Gwrthodwyd yr apêl i'r graddau y mae'n ymwneud â'r estyniad, 
a'i ganiatáu ar gyfer gweddill y cais). 

(2)  Apêl gan Mr Mark Cook yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod i wrthod caniatâd 
cynllunio ar gyfer codi garej newydd ar dir ger Plas Gower, Llangywer. LL23 7BY 
(Gwrthodwyd yr apêl) 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 21 Hydref, 2020 
Eitem Rhif.  
 
7.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP4/29/500 – Gosod mast dellt 25m i gynnal 3 x antena a 2 x 600 o  ddysglau gydag 

uchder cyffredinol o 26.30m, 1 x lloc tywydd budr ar y ddaear yn cynnwys 3 x 
cypyrddau offer, cabinet 1 x metr, 1 x dysgl loeren, 1 x generadur ac ategiadau 
datblygu. Pob un wedi'i gartrefu mewn compownd diogel ar dir ym Moel Llechwedd 
Hafod, Cwm Penmachno. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir a darllenodd 
sylwadau gan y Swyddfa Gartref a ddaeth i law ar ôl ysgrifennu'r adroddiad. 
Trafododd yr aelodau bwysigrwydd cael y seilwaith yn ei le i'w ddefnyddio gan y 
gwasanaethau brys a'r gymuned leol. Ystyriodd yr aelodau hefyd yr angen i 
amddiffyn bioamrywiaeth yr ardal, a chytunwyd y byddai caniatâd dros dro 10 
mlynedd yn caniatáu amser i liniaru unrhyw effaith bosibl ar y dirwedd yn y dyfodol. 
Yn codi ar hynny, roedd Aelod yn teimlo y dylid atgoffa Cyfoeth Naturiol Cymru o'u 
dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Mr. Paul Lapatrie, gan weithredu fel asiant i'r Swyddfa Gartref, y Pwyllgor 
Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- mae'r Swyddfa Gartref yn arwain y rhaglen seilwaith hanfodol ar gyfer y 

Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (RhGN) newydd gyda chwsmeriaid sylfaenol 
gan gynnwys yr heddlu, gwasanaethau tân ac achub, ac ambiwlans. 

- Bydd RhGN yn darparu gwasanaeth llawer gwell a chost-effeithiol ac yn disodli'r 
system Tonfedd Awyr hen ffasiwn a ddefnyddir ar hyn o bryd. 

- bydd mwyafrif yr RhGN yn cael ei adeiladu gan EE. Fodd bynnag, ar gyfer 
ardaloedd “heb signal” fel Cwm Penmachno lle nad oes unrhyw signal o gwbl, 
bydd y llywodraeth yn adeiladu safleoedd RhGN ychwanegol a bydd y rhain hefyd 
ar gael i'w rhannu â gweithredwyr ffonau symudol y DU i ddarparu signal 
masnachol, pe bai'r gweithredwyr yn dymuno gwneud hynny. 

- darparwyd crynodeb o'r pwyntiau allweddol:- 
 roedd y safle yn y lleoliad gorau posibl ac ni fyddai opsiynau amgen llai wedi 

darparu'r cwmpas RhGN angenrheidiol ar gyfer yr ardal darged. 
 roedd trafodaethau blaenorol gyda rhanddeiliaid lleol wedi arwain at dynnu 

cais blaenorol am safle ryw 450m i'r de yn ôl. 
 y twr dellt 25m arfaethedig oedd yr uchder isaf a'r dyluniad lleiaf ymwthiol ar 

gael i ddarparu'r signal gofynnol. Byddai strwythur llai yn arwain at ofyn am 
fwy nag un safle ac amlhau mast.   

 lleolwyd y gosodiad arfaethedig yn ofalus er mwyn lleihau unrhyw effaith 
bosibl ar y dirwedd a ‘rhinweddau arbennig’ y Parc Cenedlaethol. 

 byddai'r effaith bosibl o 2022 ymlaen, pan fydd coed yn cael eu symud oddi 
yno, wedi cael ei ystyried yn llawn ac er nad yw'r Swyddfa Gartref yn cytuno â 
holl gasgliadau CNC, o ran lliniaru, mae'r Swyddfa Gartref yn cytuno ond yn 
anfodlon i ganiatâd 10 mlynedd, os rhoddir hynny, a derbyn yr amodau 
arfaethedig eraill fel y'u nodwyd yn adroddiad y Swyddog Achos. 

 i gloi, mae'r Swyddfa Gartref yn credu y bydd y buddion cyhoeddus sylweddol 
y bydd RhGN yn eu darparu, yn gorbwyso unrhyw fân niwed posibl i'r ardal 
gyfagos o fod heb ddarpariaeth gwasanaeth brys o gwbl, ac felly, gyda pharch, 
mae'n gofyn am gymeradwyo'r cynigion. 

 
 PENDERFYNWYD rhoi caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 
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(2) NP5/74/482 – Adeiladu annedd, tir ger Y Fynwent, Dinas Mawddwy. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir a 
chadarnhaodd fod datganiad pellach gan yr ymgeisydd wedi'i gylchredeg i'r Aelodau. 
Dywedodd y Swyddog Achos fod y cais dan ystyriaeth ar gyfer annedd marchnad 
agored yng nghefn gwlad agored. Dywedwyd wrth yr aelodau hefyd, heb gyfyngiad 
deiliadaeth, na fyddai'r Awdurdod yn gallu sicrhau y byddai'r annedd ar gael fel tai 
fforddiadwy yn y gymuned ar gyfer y dyfodol. 
 
Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau bryderon ynghylch effaith y pandemig 
coronafirws ar argaeledd cyllid. Dywedwyd wrth swyddogion fod Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy wedi delio â mater tebyg yn ddiweddar iawn, a'u bod mewn sefyllfa i roi 
gwybodaeth i swyddogion am ddarparwyr morgeisi a oedd yn dal yn barod i roi 
benthyg i gwsmeriaid ynghlwm i rwymedigaeth gyfreithiol. Dywedodd y Rheolwr 
Cynllunio Gweithredol y byddai'r mater hwn yn cael ei ddwyn i sylw'r Adran Bolisi. 
 
PENDERFYNWYD gwrthod caniatâd yn unol â'r argymhelliad y manylir arno yn 
adroddiad y pwyllgor dyddiedig 02/09/2020 gydag amod ychwanegol 3): - 
1) byddai arwynebedd llawr yr annedd arfaethedig yn fwy na maint mwyaf uned 

fforddiadwy deulawr 3 ystafell wely fel y nodir ym mharagraff 8.8 o Ganllawiau 
Cynllunio Atodol 4: Tai Fforddiadwy. Felly byddai maint yr annedd yn cael ei 
ystyried yn anghymesur ag anghenion yr aelwyd a fwriadwyd fel sy'n ofynnol 
gan Bolisi Datblygu 11: Tai Fforddiadwy ar Safleoedd Eithriedig Cynllun 
Datblygu Lleol Eryri 2016-31. 

2) ni ddarparwyd digon o wybodaeth i ddangos bod yr ymgeiswyr mewn angen 
tai fforddiadwy fel sy'n ofynnol gan Bolisi Datblygu 11: Tai Fforddiadwy ar 
Safleoedd Eithriedig Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 a fabwysiadwyd. 

3) oherwydd bod yr ymgeisydd yn anfodlon ymrwymo i gytundeb Adran 106 i 
gyfyngu deiliadaeth yr annedd i berson lleol sydd angen tai fel sy'n ofynnol 
gan Bolisi Datblygu 11: Tai Fforddiadwy ar Safleoedd Eithrio Cynllun Datblygu 
Lleol Eryri mabwysiedig 2016-31. 

 
8. Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 Yn codi ar hynny, dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Rheolwr Cynllunio Gweithredol a'r 

Swyddog Cydymffurfiaeth newydd ei phenodi yn gweithio i symud ymlaen â'r 
materion sy'n weddill ac yn hapus i newid fformat yr adroddiad i roi mwy o fanylion i'r 
Aelodau. 

 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
 
(3) Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO MYNEDIAD PARC CENEDLAETHOL ERYRI  
DYDD MERCHER 2il RHAGFYR 2020 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
PRESENNOL: 

 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen, 
John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd, Mrs. Iona Roberts, 
Mr. Richard Thomas, Ms. Alys Tatum, Mrs. Anwen Gaffey.  
 

 
1. Ymddiheuriadau 

Cyng Elfed Powell Roberts, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 
2. Datgan Budd 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 21 
Hydref 2020 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 
 

4. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 

 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
5. Diweddaru Adroddiadau 

Cyflwynwyd – Adroddiadau yn rhoi diweddariad  ar geisiadau cynllunio a materion 
cydymffurfiaeth gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir.  

 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
6. Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynwyd yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig. 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.  

 
  7. Penderfyniad y Llys Apêl: Hillside Parks Ltd v Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

  Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i roi crynodeb i'r 
Aelodau o benderfyniad diweddar a wnaed gan y Llys Apêl ar Hillside, Aberdyfi. 
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  Adroddwyd – Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ei fod, ers ysgrifennu'r 
adroddiad, wedi derbyn hysbysiad bod apêl yn erbyn y penderfyniad a wnaed gan y Llys 
Apêl ar 4 Tachwedd wedi'i gyflwyno i'r Goruchaf Lys. O ganlyniad, gan fod hwn yn dal i 
fod yn achos gweithredol, nid oedd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir am ddarparu 
manylion pellach ar hyn o bryd. 

 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth. 
 

 
            
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.50 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 2 Rhagfyr 2020 
 
Eitem Rhif.  
 
4.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP3/10/121 - Codi pâr o anheddau deulawr gyda mynediad cysylltiedig â pharcio 

ceir, tir yng Nghae’r Felin, Abergwyngregyn. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a’r cefndir yn fanwl. 
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Hywel Thomas y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau 
ystyried y gwrthwynebiadau a ganlyn:- 
- Diolchodd Mr. Thomas i'r Aelodau am y cyfle i wneud sylwadau ar y cais. 
- Roedd gan Mr. Thomas 35 mlynedd o brofiad mewn Rheoli Datblygu, ac roedd y 

cais wedi codi nifer o bryderon. Pan gofrestrwyd y cais gyntaf, roedd yn annilys a 
dywedwyd wrth swyddogion am yr angen i ofyn am ragor o wybodaeth. 

- nid oedd unrhyw fanylion am lefelau llawr y tai arfaethedig mewn perthynas â 
lefelau tir presennol, na chroestoriad yn dangos y tai mewn perthynas â'r eiddo 
cyfagos, sy'n fanylion sylfaenol sydd eu hangen i ystyried y cais. 

- Roedd Mr. Thomas wedi tynnu sylw swyddogion at garthffos a oedd yn rhedeg ar 
draws y safle, o Glandon i'r brif garthffos ar ochr ddwyreiniol y safle, yn union o 
flaen y tai arfaethedig. Roedd hon yn ystyriaeth berthnasol, nad oedd wedi cael ei 
ystyried gan yr Awdurdod na Dŵr Cymru. 

- para. Mae 3.13 o'r adroddiad yn nodi bod cyfiawnhad dros ganiatáu y datblygiad 
yn groes i'r Polisi Cenedlaethol ar sail budd y cyhoedd, ac ar draul y rhagdybiaeth 
gyffredinol y dylid cadw neu wella cymeriad neu ymddangosiad yr Ardal 
Gadwraeth. 

- nid oedd tystiolaeth o angen am dŷ fforddiadwy yn y pentref ac o'r herwydd, nid 
oedd hyn yn gyfiawnhad dilys i fynd yn groes i Bolisi Cynllunio Cymru. 

- byddai’r lleoedd parcio ceir a'r man troi hefyd yn anghyson â'r pentref a byddent 
yn golygu creu ardal o darmac caled a fyddai'n gymeriad trefol. 

- byddai’r effaith ar amwynderau eiddo cyfagos yn annerbyniol. 
- er bod y datblygiad o fewn y ffin datblygu, nid oedd hyn yn ddigon o reswm i 

gymeradwyo'r cais i adeiladu oddeutu 7 metr i ffwrdd o ddrychiad blaen y tai 
agosaf. 

- byddai hyn hefyd yn golygu y byddai edrych dros ardd gefn Glandon a gerddi 
cefn yr eiddo newydd yn cael eu gor-edrych. 

- er mwyn asesu'r pryderon hyn, gofynnodd Mr Thomas i'r pwyllgor ystyried 
ymweld â'r safle arfaethedig cyn gwneud penderfyniad. 

PENDERFYNWYD – Ymweliad safle.  
Yn codi arno, atgoffodd y Cyfarwyddwr Rheoli Tir yr Aelodau o benderfyniad y 
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar 1 Gorffennaf 2020, pe bai angen eglurhad pellach 
ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad, ac fel dewis arall yn lle cynnal Panel Ymweld, 
dylai'r Pwyllgor enwebu 3 Aelod o naill ai Panel Ymweld Ardal y Gogledd neu'r De, yn 
ddarostyngedig i ardal y cais, i ymweld â'r safle fel unigolion ac adrodd yn ôl ar eu 
canfyddiadau ar y mater penodol yr oedd angen craffu arno ymhellach. Roedd y 
trefniadau hyn i aros yn eu lle yn ystod pandemig Covid-19 a chael eu hadolygu pan 
laciwyd y rheolau ar bellhau cymdeithasol. 
Enwebwyd y tri Aelod canlynol o Banel Ymweld Ardal y Gogledd i fod yn 
bresennol: - 
Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd, Mr. Owain Wyn a Ms Tracey Evans. 
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(2) NP5/62/63G - Parhad â'r defnydd sefydledig o'r safle fel storfa stoc wedi cwympo 
trwy ddymchwel adeiladau allanol presennol a chodi adeilad newydd yn mesur 13.5 x 
9 metr (Cais yn cael ei Ailadrodd), Cytiau / Cynelau Cwn, Pentre Gwynfyn, Llanbedr. 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a’r cefndir yn fanwl. Nid 
oedd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wrthwynebiadau mewn egwyddor, ond 
roeddent wedi gofyn am wybodaeth bellach. Mae gwybodaeth bellach wedi'i derbyn 
a'i hanfon ymlaen at CNC. 
Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Sian James, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad ar ran Cyfeillion Cwm 
Nantcol, a gofynnodd i'r Aelodau ystyried y gwrthwynebiadau a ganlyn:- 
- roedd y cais yn cynnwys gwybodaeth ffug. 
- awgrymai'r cais fod y cais yn ddatblygiad o'r defnydd cyfredol, ond mewn 

gwirionedd roedd yn cynrychioli newid radical o ran graddfa a defnydd. 
- nid oedd yn cydnabod nad oedd unrhyw ganiatâd yn bodoli i storio carcasau neu 

losgi stoc ar y safle na bod y safle wedi bod ar gau ers blynyddoedd lawer. 
- hyd yma mae 171 o lythyrau gwrthwynebiad wedi'u cyflwyno, gan gynnwys 

Cymdeithas Eryri, Corfforaeth y Bedyddwyr, Coed Cadw, ac Achub Ein 
Hafonydd. Y pwysicaf oedd cryfder y teimlad a ddaeth gan aelodau Cyfeillion a’r 
gymuned yn lleol, gan gynnwys cynrychiolwyr cymunedol sy’n ffurfio Cyngor 
Cymuned Llanbedr a oedd hefyd wedi pleidleisio’n gryf yn erbyn y cais. 

- roedd ail-gyflwyno'r cais heb ymgynghori, ar adeg pan mae pobl yn ei chael hi'n 
anodd rheoli gofynion Covid 19, yn weithred hynod o annifyr. 

- roedd yn frawychus bod y cais hwn wedi dod ymlaen heb unrhyw gydnabyddiaeth 
o'r risgiau yr oedd yn eu cyflwyno i iechyd pobl ac anifeiliaid. 

- Roedd Llanbedr a Pentre Gwynfryn yn cael trafferthion gwirioneddol  gyda ffyrdd 
cul, diffyg parcio a phalmentydd, gyda damweiniau a allai newid bywyd ac roedd 
yn ddryslyd bod miloedd o deithiau disel ychwanegol y flwyddyn, yn mynd yn 
uniongyrchol heibio'r ysgol gynradd leol, yn cael eu hystyried yn ddibwys. Mae 
traffig yn aml yn segura am hyd at dri deg munud yn yr haf ac mae’n anodd 
dychmygu dwsinau o deithiau dyddiol tryciau stoc yn cario carcasau pydredig yn 
eistedd yn y ciwiau hynny. 

-    ni dderbyniwyd canfyddiadau'r arolwg ecolegol rhagarweiniol gan fod y safle  
     wedi'i osod yn strategol mewn cynefinoedd gwarchodedig ac ardaloedd y dylid   
     eu cadw ar gyfer y dyfodol a chyfrannu'n uniongyrchol at iechyd y gymuned.   
     Roedd gosod diwydiant a allai lygru yn eu plith nid yn unig yn erbyn  
     dymuniadau’r gymuned, ond hefyd yn erbyn yr egwyddor o gynaliadwyedd a  
     nodir yn y Ddeddf Amddiffyn Iechyd Cenedlaethau’r Dyfodol. 
-    pryder pellach oedd effaith y cynnig ar Gapel Salem, ased treftadaeth pwysig.    
     Byddai'r syniad y gallai galarwyr sefyll yn y fynwent a bod yn destun arogl  
     carcasau sy'n pydru yn fethiant i amddiffyn y gymuned hon. 
-    Anogwyd yr aelodau i dderbyn cyngor y swyddog achos a gwrthod y cais   
     cynllunio. 
 
Anerchodd Richard Carter, yr Asiant, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd 
i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
- roedd safle'r cais yn destun cais cynllunio NP5 / 62 / 63C a benderfynwyd yn 

2005 gyda'r un pwnc a maint yn union o wrthwynebiad y cyhoedd ag ar yr adeg 
honno. 

- ystyriwyd y cais yn fanwl wrth iddo gael ei benderfynu, rhoddwyd caniatâd, ac o 
ganlyniad, ar hyn o bryd mae safle'r cynnig yn elwa o ganiatâd cynllunio sy'n 
bodoli sy'n caniatáu casglu, storio a llosgi stoc sydd wedi cwympo. 

- rhoddwyd y caniatâd heb unrhyw gyfyngiadau ar y briffordd. 
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- y cais yw dymchwel dwy sied a chodi un newydd, ac mae'n cynrychioli gostyngiad 
o 16% yn yr arwynebedd llawr gweithredu. 

- roedd adroddiad y swyddog achos ym mhara. Nododd 3.5 fod y datblygiad yn 
cynrychioli “capasiti storio llawer mwy” a oedd yn anghywir a bod yr holl 
gyfeiriadau dilynol at gynnydd mewn graddfa yr un mor ddiffygiol. 

- cyn rhoi caniatâd cynllunio yn 2005, roedd Deddf Hela Llwynogod eisoes wedi 
dod i rym ac roedd y safle'n gweithredu gwasanaeth masnachol. Bob amser, pan 
roedd cyflenwad cwsmeriaid yn fwy na'r capasiti prosesu, roedd carcasau wedi 
eu danfon yno yn cael eu storio a'u cludo o'r safle. 

- nid oedd y cais yn “cyflwyno” datblygiad masnachol Mae adroddiad y swyddog yn 
nodi bod y safle yng nghefn gwlad agored ar dir amaethyddol, ac roedd adeiladau 
cenel a llosgydd bach yn meddiannu'r fan hon. Nid oedd hyn yn gywir gan fod y 
caniatâd cynllunio yn 2005 wedi rhoi caniatâd ar gyfer codi adeiladau i gynnwys 
llosgydd, storfa croen a storfa gig, ac nid adeiladau cenel. 

- datblygwyd y tir o'r blaen ac nid yw wedi bod yn rhan o ddaliad amaethyddol ers 
degawdau. 

- Mae Enfys Ecology wedi ymgysylltu â APCE ac wedi darparu'r holl wybodaeth yn 
ôl y gofyn. Mae'r adroddiad ecolegol yn cadarnhau mesurau gwella y cytunwyd 
arnynt i greu enillion net bioamrywiaeth ar y safle ar ôl cwblhau'r gwaith. Roedd y 
safle bron yn anweledig o'r ffordd a chynigiwyd sgrinio ychwanegol. 

- yn y cais blaenorol, nododd y swyddog achos, “Er bod y safle yn agos at Adeilad 
Rhestredig, ni fyddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar osodiad 
yr Adeilad Rhestredig." 

- gwirfoddolodd yr ymgeisydd amod i gyfyngu ar draffig. Dywedodd Priffyrdd 
Gwynedd na fyddai'r datblygiad yn cael effaith andwyol ar y rhwydwaith ffyrdd. 

-    i grynhoi, mae’r cais yn darparu gostyngiad mewn graddfa, enillion ecolegol,   
     Tirlunio ychwanegol, gwell perfformiad amgylcheddol, dim effaith ar y lleoliad      
     lleol a therfynau traffig gwirfoddol. Roedd hyn yn welliant i'r Parc Cenedlaethol. 
 
PENDERFYNWYD dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i 
wrthod caniatâd yn unol â'r argymhelliad ac eithrio rheswm 5, os nad oedd angen 
hyn mwyach. 

 
(3) NP5/69/113H - Lleoli 1 pod a 2 gwt bugail i'w defnyddio fel llety gwyliau 

(ailgyflwyno’r cais), Neuadd Llanfendigaid, Rhoslefain. 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a chadarnhaodd y byddai 
amodau wedi'u geirio'n addas yn ddigonol i sicrhau bod y safle carafanau teithiol 
presennol yn cael ei symud, ynghyd â chael gwared ar hawliau datblygu a ganiateir i 
atal unrhyw safleoedd carafanau yn y dyfodol rhag cael eu datblygu. 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais heb y cytundeb cyfreithiol yn ddarostyngedig 
i'r amodau a argymhellir fel yr amlinellwyd yn adroddiad y Pwyllgor Cynllunio a 
Mynediad dyddiedig 1 Gorffennaf 2020. 
 

5. Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau:- 
 (i) sut mae swyddogion yn mynd i’r afael â thorri rheolau parhaus, sancsiynau 

posibl, a phrosesau a gofynnwyd i adroddiad gael ei gyflwyno i gyfarfod o’r 
Gweithgor Aelodau yn y dyfodol. 
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 (ii)  Gofynnwyd i swyddogion ymchwilio ar frys bod yr atgyweiriadau dros dro 
arfaethedig i do Neuadd Nannau wedi'u gwneud. 

 (iii) mae'r golofn ychwanegol i ddarparu “Diweddariadau ers cyfarfod diwethaf y 
Pwyllgor”, er ei bod yn ddefnyddiol mae angen ei diweddaru. 

 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad ac aros am adroddiad i gyfarfod o Weithgor 

yr Aelodau yn y dyfodol. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
(3) Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 20 IONAWR 2021 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
PRESENNOL: 

 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mr. Richard Thomas, Mrs. Sara Thomas,  
Mr. Sion Roberts, Mr. Geraint Evans, Mr. Rhydian Roberts, Mrs. Anwen Gaffey.  
 

Ymddiheuriadau  
Cyng Freya Bentham; Mrs. Sarah Hattle, Mr. Neil Martinson, Mr. Tim Jones. 
Jane Jones, Rheolwr Cynllunio Dros Dro.  
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

Dywedodd y Cadeirydd, fod cyfarfod heddiw yn ddarostyngedig i’r Rheoliadau 
Covid-19 newydd ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod:- 
- Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau ar gael ar 

wefan yr Awdurdod. 
- nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

 
2. Datgan Budd 

Datganodd y Cyng Gethin Glyn Williams fuddiant personol a rhagfarnllyd yn 
eitem 5.1 a 5.2 ar yr Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (c) (i) a 12 (1) o'r Cod 
Ymddygiad ar gyfer Aelodau, a gadawodd y cyfarfod tra roedd y materion yn 
cael eu trafod. 
 
Datganodd Mr Owain Wyn fuddiant personol yn Eitem 7.1 ar yr Agenda, o dan 
baragraffau 10 (2) (a) (i) a 10 (2) (c) (iv) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau.   

 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 2 
Rhagfyr 2020 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel cofnod cywir. 
 

4.  Adroddiad y Panel Ymweld 
 Cyflwynwyd  – Adroddiad Panel Ymweld y Gogledd a gynhaliwyd ar Ragfyr 16 

2020. 
NP3/10/121 
 
 
 

 Codi pâr o anheddau deulawr 
gyda mynediad cysylltiedig â 
pharcio ceir, tir yng Nghae’r Felin, 
Abergwyngregyn. 
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Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a chadarnhaodd fod y 
cynllun tirlunio, y cyfeirir ato yn amod 5, bellach wedi'i gynnwys ar y cynllun adrannol. 
Cytunodd y Swyddog Achos hefyd i annog gwell dyluniad trwy ofyn i'r pibellau pridd 
allanol gael eu lleoli'n fewnol. 
Anerchodd John Wyn Williams, y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r 
Aelodau ystyried y canlynol:- 
- Roedd Mr. Williams yn ffrind i'r teulu ac yn annerch y cyfarfod ar ran yr 

ymgeisydd. 
- mae'r teulu, a anwyd yn yr ardal, wedi bod â chysylltiad â'r pentref ers dros 200 

mlynedd. 
- fel ffermwyr lleol maen nhw'n mynychu'r capel, yn cefnogi'r ysgol Sul ac fel teulu 

yn ymwybodol o'u treftadaeth. 
- gan gyfeirio at yr asesiad fforddiadwyedd, bydd y fethodoleg bob amser yn 

cynnig yr un ateb, ni waeth pwy sy'n cynnal yr arfarniad. 
- Mae angen cartrefi newydd ar gyfer pobl ifanc yn Abergwyngregyn. 
- mae hen gartrefi'r cyngor i gyd wedi'u gwerthu'n breifat ac roedd un yn cael ei 

rentu fel eiddo AirBnb. 
- roedd hwn yn gais am ddau dŷ annedd a byddai'r ddau eiddo'n darparu cartrefi 

teulu addas. 
- Gofynnwyd i’r aelodau ddod i benderfyniad heddiw gan ei bod wedi cymryd dwy 

flynedd i gyrraedd y cam hwn ac roedd y costau eisoes yn fwy nag yr oedd 
angen iddynt fod. 

PENDERFYNWYD   yn ddarostyngedig i gytundeb meddiannaeth lleol fforddiadwy 
Adran 106 ar un o'r anheddau a chael gwared ar amod 5, i roi caniatâd yn unol â'r 
argymhelliad fel y nodir yn adroddiad y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad dyddiedig 2 
Rhagfyr. 2020. 

 
5. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

Cyflwynwyd  – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfio. 

 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
6. Adroddiadau Diweddaru 

Cyflwynwyd  – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio. 

 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
7. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 

Cyflwynwyd  – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
faterion polisi. 

 
7.1 Canllawiau Cynllunio Atodol (3): Cynllunio a'r Gymraeg 

Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Swyddog Cynllunio (Polisi) yn gofyn am 
gymeradwyaeth i ryddhau'r Canllawiau Cynllunio Atodol drafft, gydag unrhyw 
newidiadau angenrheidiol, ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Adroddwyd  - Cyflwynodd y Swyddog Cynllunio (Polisi) yr adroddiad a’r cefndir a 
chadarnhaodd fod y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) bellach wedi’u diweddaru i 
adlewyrchu’r diwygiadau fel yr argymhellwyd gan y Gweithgor Aelodau.  
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Mewn ymateb i gwestiwn, sicrhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr 
Aelodau y byddai'r holl opsiynau sydd ar gael yn cael eu hystyried ar gyfer cynnal yr 
ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod y pandemig. 
 
Croesawodd yr aelodau yr adroddiad a diolch i'r Swyddog Cynllunio (Polisi) am ei 
waith.  
 
PENDERFYNWYD   cymeradwyo'r drafft wedi'i ddiweddaru o'r Canllawiau 
Cynllunio Atodol (3): Cynllunio a'r Iaith Gymraeg ar gyfer ymgynghori â'r 
cyhoedd. 

 
7.2 Cynllun Datblygu Lleol Eryri - Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer 2019-20 
 Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Prif Swyddog Polisi Cynllunio i drafod a 

chymeradwyo'r Adroddiad Monitro Blynyddol Dros Dro ar gyfer 2019-20. 
 

Adroddwyd  – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr adroddiad monitro 
a rhoi manylion pellach i'r Aelodau am y prif ganfyddiadau.  
 
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad Monitro a thrafod y materion canlynol:- 
- yr her ar gyfer creu cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy. 
- gofynnodd Aelod a allai'r Adroddiad Monitro Blynyddol, yn y dyfodol, gynnwys nifer 

gwirioneddol y swyddi a grëwyd i gefnogi cyflogaeth gynaliadwy ac y gellir cipio'r 
wybodaeth pan roddwyd caniatâd cynllunio. 

- nifer y tai a gwblhawyd - a oedd yn is na'r targed. 
- Cododd yr aelodau bryderon ynghylch effaith y pandemig ar ganol trefi a phentrefi 

gwledig. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd yr ‘arolwg 
manwerthu’ a elwir bellach yn ‘arolwg canol trefi’ yn rhan o waith y tîm polisi dros 
fisoedd yr haf. Cadarnhaodd, hyd yma, na chynhaliwyd unrhyw arolygon cyflogaeth 
yn y Parc Cenedlaethol, ac awgrymodd Aelod y dylai swyddogion symud y mater 
ymlaen trwy gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a oedd wedi comisiynu 
'Lichfield's Planning Consultants', a Chyngor Gwynedd, i ddysgu o'u profiadau. 

- roedd y tîm polisi yn edrych ar oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a 
phandemig Coronafeirws fel rhan o waith monitro CDLl Eryri. 

- Tabl 1 - Fframwaith Monitro Gwerthuso Cynaliadwyedd 
7.4 (12) Gwarchod, hyrwyddo a gwella treftadaeth ddiwylliannol Eryri a'r iaith 
Gymraeg - i ddileu'r gair “arwyddocaol” o'r frawddeg ganlynol “Gwrthodir unrhyw 
ddatblygiad sy'n achosi niwed arwyddocaol i'r Iaith Gymraeg”. 

- dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir y bydd rhaglen waith y tîm polisi 
yn cael ei chyflwyno i'r Aelodau ym mis Ebrill 2021 ac y byddai'n rhoi cyfle pellach i 
drafod y polisïau. 

- Diolchodd yr aelodau i swyddogion am eu gwaith yn paratoi'r adroddiad. 
 

PENDERFYNWYD  - nodi Adroddiad Monitro Blynyddol 2019-20, er 
gwybodaeth. 

 
8. Gorchymyn Cadw Coed (Rhif 77) 2020 – Pen y Cefn, Dolgellau 

Cyflwynwyd  – Adroddiad gan y Swyddog Coed a Choetir i ofyn am gymeradwyaeth 
Aelodau ar gyfer Cadarnhau Gorchymyn Cadw Coeden (GCC) Rhif. 77. 
 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Coed a Choetiroedd yr adroddiad a'r cefndir 
yn fanwl. Dywedwyd wrth yr aelodau bod y cyfrifoldeb am Iechyd a Diogelwch y coed 
yn aros gyda'r tirfeddiannwr ac fe fyddai angen caniatâd yr Awdurdod i gwympo 
unrhyw coed sydd mewn perygl a gwneud gwaith cynnal a chadw. 
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Siarad Cyhoeddus 
Anerchodd Mr. Robin Lewis y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gofynnodd i'r Aelodau 
ystyried y gwrthwynebiadau a ganlyn:- 
- Mynegodd Mr Lewis ei siom ynghylch yr anawsterau a gafodd wrth gael 

gwybodaeth i'r Aelodau. 
- Cyflwynwyd crynodeb o'r prif bwyntiau:- 

o roedd y GCC yn groes i ganllawiau 
o nid oedd diffyg coed ac amwynderau ar y safle hwn 
o roedd yn anuniongred nodi, fel amddiffyniad ar gyfer gwasanaethu'r GCC, fod 

gan y Bwrdd Dŵr bwerau i wneud unrhyw waith a thorri'r coed heb gydsyniad 
yr Awdurdod, er mwyn atgyweirio gollyngiad yn y cyflenwad dŵr. 

o roedd yn anodd deall pam roedd y risg hon yn cael ei chymryd mewn lleoliad 
o'r fath. 

o roedd y glasbrennau eisoes wedi'u cwympo cyn i unrhyw GCC gael ei 
wasanaethu a gofynnodd Mr Lewis a oedd hi'n gyfreithiol gwasanaethu GCC 
ar goed nad oedd yn bodoli. 

o mae'r GCC wedi'i wasanaethu deirgwaith. 
o ni fu erioed unrhyw fwriad i gwympo unrhyw un o'r coed mawr, ac roedd dwy 

ohonynt eisoes wedi dod i lawr ar eu pennau eu hunain.  
- Gofynnwyd i'r aelodau ystyried cynnal ymweliad safle cyn dod i benderfyniad. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo Gorchymyn Gwarchod Coed Rhif 77 am 
gadarnhad. 
 

9. Penderfyniadau Dirprwyedig 
Cyflwynwyd a Derbyniwyd - Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig. 
 
PENDERFYNWYD  - nodi’r adroddiad.  

 
 
            
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.05 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 20 Ionawr, 2021 
Eitem Rhif.  
 
5.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP5/65/29E – Estyniad i'r adeilad amaethyddol presennol, Fferm Bryn Melyn, 

Llanelltyd. 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. 
PENDERFYNWYD  rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 

 
(2) NP5/65/352B – Lleoli 3 pod gwersylla at ddefnydd gwyliau tymor byr ynghyd â’r 

gwaith cysylltiedig, Dwynant, Bontddu.  
Adroddwyd  - Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir.  Trafododd yr 
aelodau a'r swyddogion y ddarpariaeth parcio, a ddangosir ar y lluniadau ar gyfer 
hyd at 5 car ar fan caled sy'n bodoli'n barod yng nghefn yr annedd cysylltiedig. 
PENDERFYNWYD  rhoi caniatâd yn unol â’r argymhelliad. 

 
(3) NP5/78/LB66M – Gosod tanc LPG 4600L o dan y ddaear i'r De a rhwng y Ty-bach 

a'r system wresogi tai pwrpasol atodol bresennol, yr holl gysylltiadau tanddaearol a 
chysylltiedig ar ddrychiad y Dwyrain, cloddio ar gyfer platfform gwastad i gefnogi tanc 
LPG 2 x 100kw wedi'i wneud yn bwrpasol. Ciwb Boeler gyda 2 x ffliw ymwthiol. Wal 
gerrig i'w hadeiladu i sgrinio'r effaith weledol. Yr Ysgwrn, Trawsfynydd. 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir yn fanwl. 
Dywedodd y dylid newid disgrifiad y cais i danciau LPG 2 x 2,200L, yn hytrach na'r 
un tanc 4,600L a nodwyd ar hyn o bryd. Mewn ymateb i gwestiynau gan yr Aelodau, 
cadarnhaodd y Swyddog Achos mai hwn oedd yr unig gais ac y byddai'n darparu 
copi wrth gefn ar gyfer y system wresogi bresennol. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir fod amrywiol systemau gwresogi wedi cael eu hasesu, ac 
ystyriwyd mai hwn oedd yr opsiwn amgylcheddol gorau ar gyfer y safle hwn.  
PENDERFYNWYD  awdurdodi’r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Ti i roi caniatâd yn 
unol â’r argymhelliad. 
 

(4) NP5/78/LB66N – Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer gosod tanc LPG 4600L o dan 
y ddaear o fewn cwrtil Yr Ysgwrn, i'r De o'r ffermdy rhwng Ty-bach a'r adeilad offer 
pwrpasol cysylltiedig presennol sy'n gartref i'r system wresogi bresennol, yr holl 
gysylltiadau tanddaearol a chysylltiedig â'r system reoli ar y drychiad dwyreiniol yn y 
cefn a'r cloddio i ffurfio platfform gwastad i gynnal Ciwb Boeler pwrpasol 2 x 100kw 
LPG gyda 2 x ffliw ymwthiol uwchlaw lefel y bondo i'r awyr agored. Wal gerrig i'w 
hadeiladu i sgrinio'r effaith weledol. Yr Ysgwrn, Trawsfynydd. 
PENDERFYNWYD  awdurdodi’r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i roi caniatâd yn 
unol â’r argymhelliad a chyfeirio'r cais at Lywodraeth Cymru (CADW). 
  

6. Adroddiadau i Roi Diweddariad 
(1) Rhybuddion / Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a 

gyflwynir o dan bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er 
gwybodaeth  

 Yn codi ar hynny, trafododd yr Aelodau:- 
 (i) NP5/77/ENF115G – Lizzie’s Barn, Llandecwyn, Talsarnau. 
  Nododd yr aelodau bryderon bod y ffeil yn cael ei chau oherwydd yr amser a 

gymerwyd i fynd i'r afael â'r mater, nad oedd yn adlewyrchu'n dda ar yr 
Awdurdod. Sicrhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr Aelodau fod 
hwn yn achos hanesyddol ac yn sefyllfa unigryw nad oedd yn debygol o gael 
ei hailadrodd. 
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 (ii) NP5/54/ENFLB33M – Neuadd Nannau, Llanfachreth. 
  Gofynnodd yr aelodau am fanylion pellach am y camau sy'n cael eu cymryd i 

fynd i'r afael â chyflwr dirywiol Neuadd Nannau. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir fod swyddogion wedi ysgrifennu at yr ymgeisydd yn 
ceisio awdurdod i gynnal asesiad cyflwr ar y safle a bod cyllid wedi'i ddyrannu 
ar gyfer y gwaith hwn. Roedd swyddogion yn ymwybodol o'r brys ac yn 
gobeithio dechrau ar y gwaith hwn yn ystod yr wythnosau nesaf. 

 PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad. 
 
(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth  
 PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad. 
 
(3) Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio - Er 

gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad. 
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PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD CENEDLAETHOL ERYRI 
DYDD MERCHER 3ydd MAWRTH 2021 

 

Cyng Elwyn Edwards (Gwynedd) (Cadeirydd) 
PRESENNOL: 

 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Freya Bentham, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn; 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Mr. Jonathan Cawley, Mrs. Jane Jones, Mr. Aled Lloyd,  
Mr. Richard Thomas, Ms. Alys Tatum, Mr. Sion Roberts, Ms. Elen Hughes, Mrs. Anwen Gaffey.  
 

Ymddiheuriadau  
Cyng Wyn Ellis Jones; Mrs. Sarah Hattle. 
 
1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

Dywedodd y Cadeirydd, fod cyfarfod heddiw yn ddarostyngedig i’r Rheoliadau 
Covid-19 newydd ar sut mae’r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a bod:- 
-  Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, ac roedd yr Agenda a’r adroddiadau ar gael ar  
   wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio a bydd ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

 
2. Datgan Budd  

Cyhoeddodd y Cyng Annwen Hughes fuddiant personol a rhagfarnllyd yn eitem 
4.2 ar yr Agenda, o dan baragraffau 10 (2) (a) (ix) (aa) a 12 (1) o'r Cod 
Ymddygiad ar gyfer Aelodau, a gadawodd y cyfarfod tra roedd y mater yn cael ei 
drafod. 
 

3. Cofnodion  
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 20 
Ionawr 2021 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel cofnod cywir. 
 

4. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar geisiadau 
cynllunio a materion cydymffurfiaeth. 
 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 

 
5. Adroddiadau Diweddaru 

Cyflwynwyd – Adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar 
geisiadau cynllunio a materion cydymffurfio. 
 
Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm. 
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6. Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
Cyflwynwyd – Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar faterion 
polisi. 

 
6.1 Canllawiau Cynllunio Atodol (5): Rhwymedigaethau Cynllunio 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog dan Hyfforddiant (Polisi) i fabwysiadu'r 
Canllawiau Cynllunio Atodol yn ffurfiol (5): Rhwymedigaethau Cynllunio. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Swyddog Polisi dan Hyfforddiant yr adroddiad a'r 
Canllawiau Cynllunio Atodol. Dywedwyd wrth yr aelodau fod Atodiad 1 yn 
amlinellu'r newidiadau arfaethedig yn dilyn ymgynghoriad, ac atodwyd y CCA wedi'i 
ddiweddaru fel Atodiad 2. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a gwnaeth Aelod yr arsylwad canlynol:- 
- roedd yn fodlon bod y canllawiau'n adlewyrchu pwyslais diweddar gan Lywodraeth 

Cymru ac APCE i wneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer gwelliannau ecolegol, ac nid 
dim ond eu gwarchod, a chroesawodd yr hyblygrwydd yn y canllawiau.  

 
PENDERFYNWYD 
1. nodi cynnwys yr Adroddiad Ymgynghori a'r sylwadau a wnaed yn ystod 

yr Ymgynghoriad Cyhoeddus. 
2.  yn ddarostyngedig i gynnwys y diwygiad fel yr amlinellwyd uchod, i 

gymeradwyo'r newidiadau a gynigiwyd a mabwysiadu'r Canllawiau 
Cynllunio Atodol (5): Rhwymedigaethau Cynllunio fel ystyriaeth 
gynllunio berthnasol. 

 
6.2 Canllawiau Cynllunio Atodol: Telathrebu a Mastiau 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Swyddog Cynllunio (Polisi) yn gofyn am 
gymeradwyaeth i ryddhau'r Canllawiau Cynllunio Atodol drafft, gydag unrhyw 
newidiadau angenrheidiol, ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Yn codi ar hynny, cytunodd swyddogion i gynnwys troednodyn yn fersiwn bapur y 
canllawiau Cymreig ochr yn ochr â'r ddolen ar dudalen 113 para 1.15. Nododd 
swyddogion hefyd nad oedd y ddolen yn y canllawiau Saesneg yn gweithio ar hyn 
o bryd. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol drafft: 
Telathrebu a Mastiau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus am gyfnod o 6 
wythnos. 

 
7. Penderfyniadau Dirprwyedig 

Cyflwynwyd a Derbyniwyd – Rhestr o geisiadau a benderfynir yn unol ag awdurdod 
dirprwyedig.   
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.  

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.30 
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ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO - 3ydd MAWRTH 2021 
Eitem Rhif.  
 
4.  Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
(1) NP2/11/T457C - Estyniad ochr unllawr a theras dyrchafedig o'i flaen, Gelli’r Ynn, 

Nantmor. 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir. Gofynnodd yr 
aelodau i'r Swyddog Achos geisio gostyngiad i faint y teras i gyd-fynd â'r estyniad, a 
nodi'r wyneb ar gyfer y wal gynnal. 
PENDERFYNWYD  yn ddarostyngedig i leihau maint y teras a chytuno ar yr wyneb 
ar gyfer y wal gynnal, dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i roi 
caniatâd yn unol â'r argymhelliad. 

 
(2) NP5/77/265B – Newid defnydd rhan o adeilad amaethyddol i ail-leoli gynnau a 

busnes gwerthu bwledi a roddwyd o dan gyfeirnod NP5/77/265A, Bryn Derw, Cilfor, 
Talsarnau. 
Adroddwyd  – Cyflwynodd y Swyddog Achos yr adroddiad a'r cefndir ac fe wnaeth 
yr Aelodau'n eu hystyried yn fanwl.   
Siarad Cyhoeddus 
Gofynnodd Mr Edmund Bailey, ar ran yr ymgeisydd, i'r Aelodau ystyried y canlynol:- 
-  roedd y cais am "fenter wledig" gydsyniedig sy'n cyflogi  

1 person ar hyn o bryd, a chyda chefnogaeth bellach y pwyllgor byddai'n 
cyflogi person lleol amser llawn arall i ateb y galw cynyddol gan ffermwyr a 
deiliaid trwyddedau. 

-  yn groes i'r hyn y gallai Aelodau fod wedi'i ddarllen, nid oedd yr ymgeiswyr yn 
ceisio caniatâd i werthu dillad ac offer awyr agored, ac nid oeddent yn ceisio 
caniatâd i ddefnyddio'r siop bresennol yn ychwanegol at yr eiddo y mae'r cais 
hwn yn rhan ohono. 

-  dim ond adleoli o un adeilad i'r llall yr oedd yr ymgeiswyr yn ceisio amdano ar 
yr un safle sydd eisoes â chaniatâd cynllunio ar gyfer gwerthu gynnau a 
bwledi. 

-  pan ofynnodd yr ymgeiswyr yn flaenorol am gydsyniad i hwyluso dechrau'r 
defnydd ar y safle hwn, argymhellodd y swyddog yn ei adroddiad gydsyniad 
gan ddyfynnu “Ar ôl ystyried yr asesiad uchod o faterion cynllunio gan 
gynnwys y polisïau a'r arweiniad lleol, cenedlaethol, credir oherwydd y natur 
gymharol anarferol y cynnig manwerthu penodol hwn y gellir cefnogi'r cais 
....... "hefyd," o ystyried y cryn dipyn o le agored a rhywfaint o wahanu oddi 
wrth ffyrdd cyhoeddus ac aelodau eraill o'r cyhoedd, nid oedd y cynnig 
manwerthu hwn yn cael ei ystyried fel un a fyddai'n addas ar gyfer lleoliad 
canol tref neu bentref, ac mewn gwirionedd mae angen ei leoli i draw oddi 
wrth ardaloedd adeiledig”. 

-   pam y byddai'r swyddog cynllunio, wrth ddyfynnu'r un polisïau a chanllawiau, 
yn dod i argymhelliad gwahanol i'r hyn a gyflwynwyd 18 mis yn flaenorol? Nid 
yw'r polisïau a'r canllawiau y cyfeiriwyd atynt wedi newid, ac ni newidiodd y 
gefnogaeth leol gan Gyngor Cymuned Talsarnau, Awdurdod Priffyrdd 
Gwynedd, Swyddog Drylliau Heddlu Gogledd Cymru, Ecoleg, Swyddog 
Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Gwynedd a phedwar cymydog ychwaith. 
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-     roedd yn hynod rwystredig clywed cyfeiriad at bryderon sylweddol a petai'r 
cais hwn yn cael ei ganiatáu, y byddai'n rhoi cynsail ar gyfer cynigion tebyg. 
Roedd hyn yn anghywir, cydsyniwyd defnydd cynllunio ar y safle hwn yn 2019 
ac roedd hyn at yr un defnydd a'r un amodau cynllunio ag a gydsyniwyd 
eisoes ac yn ddarostyngedig i amodau trwyddedu llym. 

-  os gwrthodir y cais, sut fyddai'r ymgeiswyr yn sicrhau dyfodol eu busnes gan 
fod y swyddog wedi nodi o'r blaen nad oedd y cynnig manwerthu hwn yn cael 
ei ystyried yn addas ar gyfer lleoliad canol tref neu bentref? 

-  gan fod oddeutu 80% o fusnesau’r DU yn methu yn eu blwyddyn gyntaf ac un 
o bob busnes bach i fod i gau yng Nghymru oherwydd Covid 19 – a fydd yn 
uwch yn ôl pob tebyg ar gyfer manwerthu, mae’r busnes bach hwn yn bylchu’r 
duedd honno, a gyda chefnogaeth heddiw byddai’n parhau i wneud felly heb 
fod yn risg i unrhyw fusnes lleol arall. 

-  Gofynnwyd i'r aelodau roi ystyriaeth lawn i'r cais pwysig hwn a’i gefnogi. 
  
PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth i ofyn am gyfiawnhad gan yr ymgeisydd am  
raddfa’r cynnig a cheisio ôl troed llai, a fyddai hefyd yn seiliedig ar yr amodau 
cynllunio sydd ynghlwm wrth y caniatâd presennol. 

 
5. Adroddiadau Diweddaru 
(1) Hysbysiadau Gorfodi, Hysbysiadau Gorfodi Adeiladau Rhestredig a gyflwynir o dan 

bwerau dirprwyedig a Rhestr o Achosion Cydymffurfiaeth – Er gwybodaeth 
 
 Yn codi ar hynny, rhoddwyd manylion pellach i'r Aelodau am y materion a ganlyn:- 

(i) NP5/60ENF5E - Lleoli 2 garafán - Beudy Goetre, Ganllwyd 
Roedd ymchwiliadau pellach wedi canfod bod y carafanau wedi bod ar y safle 
ers dros 10 mlynedd.  

(ii) NP5/77/ENF130C – Adeiladu allanol i amnewid adeiladau presennol – 
Tanforhesgan, Ynys, Talsarnau 
Roedd yr adeilad newydd yn debyg iawn i'r hyn a oedd ar y safle yn wreiddiol.  

(iii) NP5/55/ENFL142A - Cyflwr blêr yr eiddo - 3 Glandŵr, Bryncrug 
  Nododd yr aelodau bryderon ynghylch faint o amser a gymerir i fynd i'r afael 

â'r mater hwn. Dywedodd y Pennaeth Cynllunio Dros Dro fod yr holl lwybrau 
posib wedi cael eu hymchwilio gyda’r perchennog hwn bellach wedi'u 
disbyddu ac yn dilyn cyhoeddi Rhybudd Adran 215, a chaniatáu amser i'r 
gwaith gael ei wneud, roedd achos cyfreithiol bellach ar y gweill. 

 (iv) NP5/54/ENFLB33M – Cyflwr gwael yr adeilad - Neuadd Nannau, Llanfachreth. 
  Rhoddodd y Pennaeth Cynllunio Dros Dro ddiweddariad i'r Aelodau a 

dywedodd fod yr arolwg cyflwr wedi'i ohirio. Cadarnhaodd y Pennaeth 
Cynllunio Dros Dro y byddai’n cyfarfod gyda’r syrfëwr yn dilyn cyfarfod heddiw 
a bod y perchennog wedi rhoi ei gydsyniad i ddrôn arolygu adeiladwaith 
allanol yr adeilad. 

 

 PENDERFYNWYD - nodi'r adroddiadau. 
 

(2) Cytundebau Adran 106 – Er gwybodaeth 
 PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad. 
 
(3) Ceisiadau Heb Eu Penderfynu lle mae mwy na 13 wythnos wedi mynd heibio – Er 

gwybodaeth 
 NP5/74/478A – Tir yn Fferm Coed Cae, Llanymawddwy – Gosod mast telathrebu 
12.5m o uchder ynghyd ag offer a chompownd cysylltiedig 
Dywedodd y Pennaeth Cynllunio Dros Dro fod trafodaethau yn mynd rhagddynt. 

 PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad. 
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PWYLLGOR SAFONAU 
DYDD MERCHER 16 HYDREF 2020 

 

PRESENNOL: 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Alwyn Gruffydd; 
 

Aelod wedi'i benodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper; 
 

Aelod wedi'i benodi gan Lywodraeth Cymru 
Swydd wag; 
 

Aelodau Annibynnol 
Mrs Rachael L.J. Davies, Mr. Martin J. Hughes, Mrs. Sharon Warnes (Cadeirydd); 
 
Yn bresennol 
Cyng Annwen Hughes, ex-officio. 
 

Swyddogion 
Mr. G. Iwan Jones, Ms. Bethan Hughes, Mrs. Anwen Gaffey. 
 
 

1. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 
Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r Swyddogion i'r cyfarfod, a oedd yn cael ei 
gynnal o bell oherwydd pandemig Covid-19. 
 
Yn codi ar hynny, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol y 
byddai'r Awdurdod yn penodi Aelod o Lywodraeth Cymru i lenwi swydd wag ar y 
Pwyllgor Safonau yn eu cyfarfod ar 9 Rhagfyr 2020.  
 

2.        Datgan Budd 
 Datganodd y Cyng. Alwyn Gruffydd a'r Cyng. Philip Capper fuddiant personol yn 
eitem 7 ar yr Agenda, o dan baragraff 10 (2) (a) (ix) (aa) o'r Cod Ymddygiad ar gyfer 
Aelodau. 
 

3.        Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 6 Medi 2019 a 
llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 

 
 Yn codi ar hynny,  
 Eitem 8 - Cynhadledd Safonau 2018 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol fod Cynhadledd Safonau 
2020 wedi'i gohirio oherwydd y pandemig. Roedd y Gynhadledd yn cael ei threfnu 
gan siroedd Gogledd Cymru a byddai'n cael ei hail-drefnu tua diwedd 2021, er y 
gellir ei chynnal o bell o hyd, yn dibynnu ar yr amgylchiadau. 
 
Yn codi ar hynny, dywedodd Mr Martin Hughes ei fod wedi mynychu'r Gynhadledd 
Safonau yn 2018, a’i fod wedi ei chael yn ddefnyddiol iawn ac y byddai'n croesawu'r 
cyfle i fynychu eto yn y dyfodol. 
 

4. Enwebu aelodau ar gyfer y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl 
Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar gyfer 
penodi tri Aelod a dau aelod dirprwyol ar y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl. 
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Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r cefndir a chadarnhaodd nad oedd y Panel Apeliadau Graddio Statws Sengl wedi 
cyfarfod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

 
PENDERFYNWYD 
1. nodi’r adroddiad. 
2. penodi'r Cynghorydd Philip Capper, Mrs. Rachael L.J. Davies a Mr. 

Martin J. Hughes fel Aelodau o'r Panel Apeliadau Graddfa Statws Sengl 
gyda'r Cynghorydd Alwyn Gruffydd a Mrs. Sharon Warnes yn cael eu 
penodi fel aelodau dirprwyol. 

 
5. Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
gynghori'r Pwyllgor ar y datblygiadau sy'n berthnasol i'r Awdurdod hwn. 
 

Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
ac roedd yn falch o gadarnhau, fel mewn blynyddoedd blaenorol, na chyfeiriwyd 
unrhyw gwynion at yr Ombwdsmon i'w hymchwilio. Diolchodd y Cadeirydd i 
swyddogion a llongyfarchodd yr Awdurdod am ei record ragorol. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
6.  Adroddiad Monitro Cwynion 

 Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar gwynion 
ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod. 

 

 Adroddwyd – Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad a 
rhoi manylion pellach i'r Aelodau.   
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- Roedd yr aelodau'n dawel eu meddwl bod yr Awdurdod wedi cynnal asesiadau 

effaith trylwyr cyn gweithredu unrhyw bolisi i gau toiledau cyhoeddus. Cytunodd yr 
aelodau fod darpariaeth toiledau'r Awdurdod yn rhagorol o'i gymharu â llawer o 
Gynghorau eraill. 

- canmolwyd swyddogion am wrando ac ymdrin â chwynion yn brydlon er mwyn atal 
cwynion pellach rhag codi. 

- nid oedd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yn rhagweld cynnydd mewn 
cwynion o ganlyniad i effaith Covid-19 ac roedd yn hyderus y byddai'r gwasanaeth 
yn cael ei ddarparu gan y staff ar ran yr Awdurdod. 

- Diolchodd yr aelodau i'r Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer am ei gwaith.  
 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
7. Caniatáu Goddefebau 

Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn 
argymell bod y Pwyllgor Safonau yn caniatáu goddefeb cyffredinol i Aelodau 
Cynghorau Bwrdeistref Sirol Gwynedd a Chonwy.    
 
Adroddwyd – Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a chadarnhaodd fod goddefebau a roddwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Safonau 
wedi gweithio'n dda.  
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Yn codi ar hynny, roedd Aelod yn teimlo ei bod yn bwysig cael y goddefeb ar waith a 
nododd pe bai gan unrhyw Aelod unrhyw fuddiant rhagfarnol arall y byddent yn cael 
eu hatal. Bu aelodau a swyddogion hefyd yn trafod sut roedd Eryri yn cymharu â’r 
ddau Awdurdod y Parciau Cenedlaethol eraill yng Nghymru. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a chytunwyd i gymeradwyo goddefeb cyffredinol, yn 
unol â'r telerau a amlinellir yn yr adroddiad, er mwyn sicrhau y gallai'r Awdurdod 
gynnal ei fusnes yn effeithiol. 
 
PENDERFYNWYD  
1. caniatáu goddefeb i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Gwynedd gan eu 

galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion yn ymwneud â 
Chyngor Gwynedd hyd at 31ain Rhagfyr 2021, oni bai ei fod yn cael ei 
estyn ymhellach trwy benderfyniad y Pwyllgor hwn cyn 31ain Rhagfyr 
2021. 

2.        caniatáu goddefeb i Aelodau a benodwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy gan eu galluogi i gymryd rhan lawn wrth benderfynu ar faterion 
yn ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy hyd at 31ain Rhagfyr 
2021, oni bai eu bod yn cael eu hymestyn ymhellach trwy benderfyniad y 
Pwyllgor hwn cyn y 31ain Rhagfyr 2021. 

 
8. Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru 

Derbyniwyd - Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Safonau Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar 
24 Mehefin 2019 ynghyd ag adroddiad llafar gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau, er 
gwybodaeth. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, yn dilyn problemau 
diweddar, ei fod yn obeithiol bod aelodaeth o'r Fforwm bellach wedi'i gadarnhau ac y 
bydd Cadeirydd Pwyllgor Safonau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a'r Swyddog 
Monitro yn y dyfodol yn cael eu gwahodd i fynychu holl gyfarfodydd Fforwm Pwyllgor 
Safonau Gogledd Cymru. 
 
Gan fod Cadeirydd y Pwyllgor Safonau wedi bod yn bresennol pan ystyriodd 
Pwyllgor Safonau Ynys Môn gofnodion y Fforwm, roedd hi mewn sefyllfa i adrodd 
mai'r prif fater a drafodwyd oedd rhinweddau sefydlu Cydbwyllgor Safonau ar gyfer 
Gogledd Cymru. Ystyriodd yr aelodau a oedd hi'n amserol trafod y mater yn y 
cyfarfod hwn neu aros am wybodaeth bellach. Cytunodd yr aelodau i alw cyfarfod 
arbennig o'r Pwyllgor Safonau pan gyflwynir cynnig mwy ffurfiol. 
 
Yn codi ar hynny, roedd y Cadeirydd yn teimlo, er bod Agendâu ar gyfer cyfarfod 
Fforwm Pwyllgor Safonau Gogledd Cymru yn rhoi penawdau i'w trafod i'r Aelodau, 
nad oedd ganddynt adroddiadau manwl cysylltiedig, a fyddai ar yr achlysur hwn wedi 
caniatáu i'r Aelodau ddod i farn wybodus. Cytunodd yr aelodau y dylai'r Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Corfforaethol, os yw'n teimlo ei fod yn angenrheidiol, fynd â'r mater 
ymhellach ar ôl derbyn yr Agenda ar gyfer cyfarfod nesaf o gyfarfod Fforwm Pwyllgor 
Safonau Gogledd Cymru. 

 
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion er gwybodaeth a diolch i'r Cadeirydd am ei 
hadroddiad llafar. 
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Diolchodd y Cadeirydd a'r Aelodau i swyddogion a staff am drefnu'r cyfarfod rhithwir, a 
oedd, yn eu barn hwy, wedi gweithio'n dda iawn. 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.55 
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
DYDD MERCHER 15fed GORFFENNAF 2020 

 
Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd (Gwynedd) (Cadeirydd) 

 
PRESENNOL:    
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts,  
John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones; 
 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Mr. E. Roberts,  
Ms. B. Hughes, Mrs. J. Worrall, Mrs. A. Gaffey;  
 
Yn bresennol 
Luned Fon Jones – Gwasanaeth Archwilio Mewnol 
 
Ymddiheuriadau 
Cyng Freya Bentham, Judith Humphreys, Ifor Glyn Lloyd; Ms. Elinor Gwynn. 

 
1.    Cyhoeddiadau'r Cadeirydd 

Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Rheoliadau newydd  
Covid19 ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a :- 
- bod Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi, hefyd, roedd yr Agenda ac adroddiadau 

ar gael ar wefan yr Awdurdod. 
-  nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
-  roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo gyda’r gwaith o wirio'r cofnodion. 

 
2. Datgan Budd 

Cyhoeddodd Mr Emyr Williams, Mr G. Iwan Jones, Mr Jonathan Cawley, Mr Emyr 
Roberts, a Ms Bethan Hughes ddiddordeb yn eitem 9 ar yr Agenda a gadawsant y 
cyfarfod wrth i'r mater gael ei drafod. Cyhoeddodd Mrs. Jo Worrall a Mrs. Anwen 
Gaffey ddiddordeb yn eitem 9 ar yr Agenda, ond fe wnaethant aros yn y cyfarfod. 

 
3. Cofnodion 

Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 20fed 
Tachwedd 2019 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 

 
 Yn codi ar hynny, 
 6.  Pwysau Cyllido Diwedd Blwyddyn Llywodraeth Cymru 

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai'r Aelodau'n cael gwybod am gynigion cyllido 
pan gyflwynir yr adroddiad chwe mis nesaf. 
 
10. Craffu Strategol ar gyfer 2020/21 
 Gofynnodd Cadeirydd yr Awdurdod am ddiweddariad ar Graffu Strategol yr Awdurdod ar 
gyfer 2020/21.  
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Dywedodd y Prif Weithredwr, er bod y pandemig wedi effeithio ar y llinell amser, y 
byddai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Trafnidiaeth yn cael ei wahodd i ystyried Adroddiad 
yr Ymgynghorwyr ar yr Adolygiad o Barcio a Thrafnidiaeth, cyn ei gyflwyno i gyfarfod 
nesaf o’r Gweithgor Aelodau.   
 
16. Maniffesto Ieuenctid Europarc - Adroddiad Cynnydd 
Teimlai Cadeirydd yr Awdurdod y dylid dwysáu'r maes gwaith hwn mewn ymateb i'r 
pandemig a dywedodd y Prif Weithredwr fod y llinell amser ar gyfer datblygu Maniffesto 
Ieuenctid Europarc wedi'i ohirio oherwydd effaith y pandemig ar argaeledd staff. 

 
4. Adroddiad Blynyddol Pennaeth yr Archwiliad Mewnol 2019/20 

Cyflwynwyd - Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol yn amlinellu barn y 
‘Gwasanaethau Archwilio Mewnol’ ar reolaethau mewnol o fewn yr Awdurdod a’r Cynllun 
Archwilio Mewnol arfaethedig ar gyfer 2020/21. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Archwilio Mewnol yr adroddiad a chadarnhaodd ei 
bod yn fodlon â safon gyffredinol dda rheolaethau mewnol yr Awdurdod yn y meysydd yr 
ymchwiliwyd iddynt yng Nghynllun Archwilio 2019/20. 
 
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gofyn am fanylion pellach fel a ganlyn:- 
-  cwestiynodd Aelod sut y gallai’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol roi sicrwydd bod data 

incwm Plas Tan y Bwlch yn “foddhaol”, pan roedd yn amlwg bod cyfres o fethiannau y 
cyfeiriwyd atynt yn eu hadroddiad. Cofnodwyd y methiannau yn gyson yng nghofnodion 
Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch dros nifer o flynyddoedd, gan gynnwys diwedd y 
flwyddyn hon, ac yr oedd y ffigurau incwm yn dal i fod yn anghywir. Dywedodd Mr. Neil 
Martinson nad oedd, o ran llywodraethu, yn cefnogi'r canfyddiadau hyn, a gofynnodd i 
hyn gael ei gofnodi yn y cofnodion.   

- mewn ymateb, dywedwyd wrth yr Aelodau mai pwrpas yr archwiliad oedd canfod 
cywirdeb y data incwm yn yr adroddiadau a dilyn y data a gyflwynwyd yn ôl i'r 
ffynonellau perthnasol. Roedd cyfnod o 5 i 7 diwrnod wedi'i ddyrannu ar gyfer y gwaith, 
a byddai angen llawer mwy o adnoddau ar gyfer archwiliad manylach o Blas Tan y 
Bwlch. Gan fod y ffocws ar y Data Incwm, roedd y sicrwydd “boddhaol” yn adlewyrchu 
barn yr archwilydd bod rheolaethau ar waith. 

- mewn ymateb i roi sicrwydd ar sut i symud ymlaen o ran y datblygiad ym Mhlas Tan y 
Bwlch, para. 5.5 o Atodiad 2, amlinellodd hyn farn yr Archwiliad Mewnol ar y costau a'r 
amcanion incwm ychwanegol a gynhwyswyd yn adroddiad “Cynnig Datblygu Plas Tan y 
Bwlch”, roedd yn ymddangos bod yr amcangyfrifon yn rhesymol ac roedd rhesymeg y 
tu ôl i'r amcanion yn yr adroddiad, er, fe welir dro arall pa mor gywir ydynt. 

- Gofynnir i'r aelodau awgrymu meysydd i'w hystyried gan Archwilio Mewnol, fel rhan o 
ddull sy'n seiliedig ar risg i ystyried y risgiau mwyaf i'r Awdurdod. Roedd adroddiad yn 
cael ei gyflwyno i gyfarfod yr Awdurdod yn ddiweddarach heddiw, sy’n argymell 
trosglwyddiadau i ac o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd o £3.2 miliwn. Wrth nodi y 
derbyniwyd peth o'r arian yn hwyr gan Lywodraeth Cymru, yr oedd oddeutu £2.4 miliwn 
yn parhau i fod heb ei wario. Ni allai'r mater hwn fod oherwydd aflonyddwch Covid-19 a 
chynigiodd yr Aelod fod hwn yn faes i'w ystyried gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol i 
ddarganfod pam nad yw'r arian wedi'i wario, a beth sydd angen ei newid.   

- mewn ymateb i'r cais i'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol archwilio'r tanwariant sy'n cael 
ei ddwyn ymlaen yn 2019/20, gofynnodd y Prif Swyddog Cyllid i'r mater hwn gael ei 
ystyried yng nghyfarfod yr Awdurdod sydd ar ddod, o dan yr adroddiad Alldro Refeniw a 
Chyfalaf 2019/20 , a phe bai'r Aelodau'n penderfynu bwrw ymlaen, yna byddai 
trafodaethau pellach yn cael eu cynnal gyda'r Pennaeth Archwilio Mewnol. 

 



 

102 
 

- gofynnodd Aelod am eglurhad ynghylch pam yr oedd Yr Ysgwrn wedi'i gynnwys yng 
Nghynllun Archwilio Mewnol 2020/21. Mewn ymateb, dywedwyd wrth yr Aelodau fod Yr 
Ysgwrn wedi cael ei ddewis i'w gynnwys gan fod y prosiect bron wedi'i gwblhau a 
gallai'r archwiliad ddarparu mewnwelediad defnyddiol i'r hyn a oedd wedi mynd yn dda 
a'r hyn nad oedd wedi mynd yn dda, ac i ddysgu gwersi ar gyfer prosiectau yn y 
dyfodol. Cadarnhaodd y Pennaeth Archwilio Mewnol y byddai'r Cynllun Archwilio 
Mewnol, yn y dyfodol, yn cynnwys datganiad yn amlinellu pwrpas yr archwiliad yn y 
golofn reswm. 

- Gofynnodd yr aelodau hefyd am arweiniad ar sut y byddai'r archwiliad yn cael ei gynnal, 
a fyddai angen i'r Tîm Archwilio gael mynediad i Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, ac 
effaith bosibl Covid-19 ar gwmpas y gwaith ac ar yr amserlen. Mewn ymateb, 
dywedwyd wrth yr Aelodau na fyddai'r gwaith yn dechrau tan fis Medi gan fod gan y 
Gwasanaeth Archwilio Mewnol rwymedigaethau blaenorol gyda sefydliadau eraill. 
Cytunwyd ar yr amserlen gyda swyddogion ymlaen llaw, a gallai argaeledd gwybodaeth 
electronig a gweithio o bell trwy Zoom a MTeams fod yn fwy effeithlon yn y tymor hir. 
 

Diolchodd y Cadeirydd, ar ran yr Aelodau, i'r Pennaeth Archwilio Mewnol am ddod i 
gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol. 
 
PENDERFYNWYD 
1. derbyn yr adroddiad fel “Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio 

Mewnol” yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 
ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20. 

2.  derbyn y Cynllun Archwilio Gweithredol ar gyfer y cyfnod cyfrifyddu 
2020/21, yn amodol ar ei newid mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Archwilio 
Mewnol, y Prif Weithredwr, y Prif Swyddog Cyllid, y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol a / neu'r Pennaeth Cyllid. 

 
5. Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 

Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 16 
Hydref a 20fed Tachwedd 2019, a 5ed Chwefror 2020, er gwybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 

 
6.  Rhaglen Waith Gorfforaethol 2019/20 
 Cyflwynwyd - Y pedwerydd Adroddiad Cynnydd ar gyfer chwarter olaf 2019/20. 
  

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad yn 
manylu ar Gynnydd yr Awdurdod yn erbyn amcanion am y cyfnod hyd at 31 Mawrth 
2020. Adroddodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar gynnydd mewn 
dangosyddion coch, rhai ohonynt oherwydd effeithiau Covid-19 ar waith yr Awdurdod yn 
ystod y chwarter hwn. 

 
 Ein Cymunedau 
 Yn codi ar hynny, cododd aelod bryder bod y mesur cyntaf (tudalen 38 o'r adroddiad) yn 

cyfeirio at brosiect a ddylai fod wedi'i gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2019. Ni ellid 
defnyddio’r rheswm na chafodd ei gyflawni i Covid-19, a gofynnwyd i'r swyddogion fod yn 
fwy agored a gonest am unrhyw anawsterau, fel y gallai'r Aelodau ddeall yn well beth 
yw'r problemau. Mewn ymateb, esboniodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
fod swyddogion wedi cael problemau wrth gyflawni yn ystod chwarteri 1-3 y disgwylid 
iddynt gael eu datrys erbyn chwarter 4.  
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 Cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol bod angen darparu gwell 
esboniadau a chytuno i gyfleu'r angen i swyddogion ddarparu mwy o eglurder yn y 
dyfodol. 

 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fanylion pellach ar “Fesur budd 
economaidd i economi leol gweithgareddau seiliedig ar Brosiect yr Awdurdod” (tudalen 
38) a dywedodd fod ymgynghorwyr allanol bellach wedi'u comisiynu i gyflawni'r gwaith 
hwn, a oedd wedi cael ei oedi gan nad oedd swyddogion wedi gallu cyfarfod â'r 
ymgynghorwyr cyn diwedd 2019. Roedd y gwaith bellach ar y gweill a byddai adroddiad 
yn cael ei gyflwyno i'r Aelodau ym mis Hydref / Tachwedd 2020.   
 
Mewn ymateb i gwestiwn ar geisiadau am fastiau telathrebu (tudalen 40 o’r adroddiad), 
cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod swyddogion yn pwysleisio'r angen 
i ddarparwyr ganiatáu i'r cymunedau lleol ddefnyddio'r mastiau ar gyfer band eang ac ati, 
lle mae hyn yn bosibl. 
 
Wrth “ddiffinio ein rhanddeiliaid a’r ffyrdd a’r dulliau mwyaf effeithiol o gyfathrebu â nhw” 
(tudalen 41), roedd aelod yn teimlo na ddylai swyddogion roi gormod o bwyslais ar 
ymchwil Prifysgol Caergrawnt gan nad oedd yn seiliedig ar dystiolaeth. Roedd yr Aelod 
wedi codi'r mater mewn cyfarfod blaenorol, ac yn pryderu bod yr ymchwil yn ddiffygiol. 
Nid oedd yn sampl ar hap nac yn sampl gynrychioliadol, gan fod 47% o'r holl ymatebwyr 
wedi gwneud gwaith gwirfoddol yn y Parc Cenedlaethol. Roedd yn dderbyniol cyfeirio at 
yr ymchwil, ond gofynnwyd i swyddogion wirio'r fethodoleg a ddefnyddiwyd a hefyd 
sefydlu methodoleg ar gyfer arolygon yn y dyfodol. 
 
Cydbwyso ein Adnoddau a'n hymdrechion 
Gofynnodd Aelod pam mai dim ond 75% o staff yr Awdurdod a gafodd eu gwerthuso yn 
ystod y 12 mis diwethaf (tudalen 66 o'r adroddiad). Dywedodd swyddogion fod gwaith ar 
y gweill i fynd i'r afael â'r broblem gyda'r Penaethiaid Gwasanaethau perthnasol. 
Awgrymodd Aelod, yn ogystal â gweithio gyda'r Penaethiaid Gwasanaethau, y dylai 
uwch swyddogion asesu'r broses i sicrhau ei bod yn hawdd ei defnyddio. 
 
Yn codi ar hynny, atgoffodd y Prif Weithredwr yr Aelodau eu bod hefyd yn destun 
Adolygiadau Datblygiad Personol (tudalen 67 o'r adroddiad) a gofynnodd y Cadeirydd i'r 
aelodau ystyried ffyrdd y gallai'r Awdurdod ddarparu Datblygiad Aelodau yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD derbyn adroddiad terfynol ar y Rhaglen Waith Gorfforaethol 
2019/20, fel y'i cyflwynwyd. 
 

7. Dangosyddion Perfformiad 2019/20: Pedwerydd Chwarter a Chanlyniadau 
Blynyddol 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drafod 
canlyniadau Dangosyddion Perfformiad 2019/20. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad, a 
ystyriodd yr Aelodau hwn yn fanwl. 
 

Dangosyddion Perfformiad Lleol: 
Iechyd a Lles (3ch) 
Gofynnodd aelod am wybodaeth bellach am berthynas yr Awdurdod â'r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  
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Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai adroddiad diweddaru yn cael ei gyflwyno i gyfarfod 
nesaf y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a chadarnhaodd fod y dangosyddion, sy'n 
cyfeirio at y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi'u tynnu o'r Rhaglen Waith 
Gorfforaethol eleni, ar wahân i un maes, sef y Gymraeg. Cytunodd y Prif Weithredwr y 
dylai'r Rhaglen Waith Gorfforaethol yn y dyfodol gynnwys dangosyddion y gall yr 
Awdurdod eu cyflawni yn unig.   
 
Dangosyddion Corfforaethol (CHR/002) 
Trafododd yr Aelodau a'r Swyddogion y cynnydd yn nifer yr absenoldebau salwch tymor 
hir o'i gymharu â 2018/19. Dywedodd y Pennaeth Personél fod hyn yn ymwneud â nifer 
fach o staff ar absenoldebau salwch tymor hir, pob un ohonynt yn cael eu cefnogi gan 
dystysgrifau meddygol gan eu meddyg teulu. Dywedodd y Pennaeth Personél ymhellach 
fod absenoldebau salwch yr Awdurdod ar gyfer chwarter cyntaf 2020/21 wedi gostwng 
yn sylweddol, gan fod llawer o staff yn gweithio gartref oherwydd pandemig Covid-19 a 
hefyd oherwydd y cynllun seibiant. 
 
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad ac aros am adroddiad diweddaru ar berthynas 
yr Awdurdod â'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i gyfarfod nesaf y Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau. 

 
8.     Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 

Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Personél a'r Pennaeth 
Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer i gyflwyno'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 
2020/24. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac, 
mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd nad oedd gan yr Awdurdod unrhyw ddylanwad ar 
broses benodi Llywodraeth Cymru. Wrth nodi bod angen i'r Awdurdod fod yn 
rhagweithiol, roedd Cynllun Mentora cynharach wedi nodi ac annog ceisiadau gan 
grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol - ni chafodd hyn unrhyw ddylanwad ar y broses 
benodi.  
 
Dywedodd y Prif Weithredwr fod Llywodraeth Cymru yn edrych ar, ac wedi newid, y 
broses benodi ar gyfer rhai cyrff cyhoeddus. Er bod penodiadau i'r Awdurdod am ddau 
gyfnod o 4 blynedd ar hyn o bryd, efallai na fydd hyn yn wir bellach, a dylai'r Aelodau 
fod yn ymwybodol nad oedd unrhyw sicrwydd ar gyfer y dyfodol. 
 
Cytunodd yr aelodau a’r swyddogion y dylai’r Awdurdod weithio tuag at gael mesurau 
ar waith i annog demograffig iau, ac i barhau gyda’r gwaith i fabwysiadu Maniffesto 
Ieuenctid. 
  
PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad a chymeradwyo'r Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020-24. 
 

9. Datganiad Polisi Tâl 2020/21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Personél i Aelodau gymeradwyo'r Datganiad 

Polisi Tâl ar gyfer 2020/21 a derbyn yr Adroddiad Polisi Tâl ar gyfer 2019/20. 
 

Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a'r cefndir a nododd 
gywiriad i adroddiad Cymru gan fod Adroddiad Blynyddol y Polisi Tâl ar gyfer 2019/20 
ac nid 2018/19 fel y nodwyd yn yr argymhelliad. Dywedwyd wrth yr aelodau nad oedd 
y dyfarniad cyflog ar gyfer 2020/21 wedi'i gytuno eto, a bod yr Undebau Llafur yn 
trafod cynnig o 2.75% ar hyn o bryd. 
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Yn codi ar hynny, ac mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, dywedodd y Pennaeth 
Personél fod manylion pellach am nifer y staff sy'n derbyn pob gradd tâl wedi'u 
cynnwys fel rhan o adroddiad blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  
 

 PENDERFYNWYD  
1.  cymeradwyo'r Datganiad Polisi Cyflogau ar gyfer 2020/21. 
2.  cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Polisi Cyflog ar gyfer 2019/20. 

 
10. Safonau’r Iaith Cymraeg 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer ynghyd ag 
Adroddiad Monitro Safonau’r Gymraeg 2019/20 yr Awdurdod. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac 
mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd fod holl staff yr Awdurdod yn cael cyfleoedd i 
fynychu cyrsiau gwella iaith Cymraeg (Gloywi Iaith). 

 
Cytunodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer hefyd i drafod dyluniad posteri 
ac arwyddion yr Awdurdod gyda'r tîm dylunio graffig i sicrhau bod yr Iaith Gymraeg i'w 
gweld yn glir. 
 
Gofynnodd aelod am wybodaeth bellach ar sut mae'r Awdurdod yn Hyrwyddo 
Safonau'r Gymraeg (para. 5.1). Dywedodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal 
Cwsmer fod gan yr Awdurdod strategaeth a chynllun gweithredu i annog a chynyddu'r 
defnydd o'r Gymraeg trwy weithgareddau yn y gymuned, ond nid oes ganddo unrhyw 
ddylanwad uniongyrchol. Gosodwyd y targed fel gofyniad gan Gomisiynydd y 
Gymraeg. 
 

 PENDERFYNWYD cymeradwyo'r adroddiad ac awdurdodi'r Pennaeth 
Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer i gyhoeddi Adroddiad Monitro Safonau Iaith 
Cymru 2019/20 ar wefan yr Awdurdod. 

 
11.    Ymgynghoriad Cynllun Eryri 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Partneriaethau ar ymgynghoriad cyhoeddus 
terfynol Cynllun Eryri (Cynllun Rheoli newydd y Parc Cenedlaethol) ynghyd â 
chyflwyniad fideo. 
 
Adroddwyd - Amlinellodd y Rheolwr Partneriaethau ganlyniad yr ymgynghoriad trwy 
gyflwyniad fideo. Rhoddwyd crynodeb o'r prif ganfyddiadau i'r aelodau a chynghorwyd 
hwy ar yr ychwanegiadau a'r diwygiadau a wnaed yn dilyn yr ymgynghoriad. Hefyd, 
byddai’r adborth o ymateb yr Aelodau i adroddiad y Cadeirydd “Eryri a’r Normal 
Newydd” yn cael ei ymgorffori ac os oedd gan Aelodau unrhyw gwestiynau pellach, 
dylid eu hanfon ymlaen drwy’r Swyddog Gwasanaethau Aelodau i’r Rheolwr 
Partneriaethau ymateb. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad yn fanwl a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- roedd angen prawf ddarllen y ddogfen ymhellach i gywiro gwallau gramadegol. 
- codwyd pryderon bod enwau lleoedd Cymreig yn cael eu cyfieithu a chytunodd yr 

aelodau y dylid trafod y mater mewn cyfarfod o'r  Gweithgor Aelodau yn fuan. 
- roedd Aelod o'r farn y dylid cael cyfle pellach i drafod canlyniadau mesuradwy cyn i'r 

adroddiad terfynol gael ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan yr Awdurdod ym mis Medi.  
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Teimlai'r Prif Weithredwr y byddai'n anodd rhoi canlyniadau mesuradwy i Gynllun 
Eryri oherwydd natur y ddogfen a chynghorodd y byddai'n trafod y mater ymhellach 
gyda'r Rheolwr Partneriaethau. 

- roedd Aelod yn teimlo ei bod yn ddiangen sefydlu grŵp tasg a gorffen trafnidiaeth 
pellach yn 2022 gan y gallai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Trafnidiaeth barhau i 
edrych ar faterion trafnidiaeth ehangach. Nodwyd bod aelodaeth o'r Grŵp Tasg a 
Gorffen yn destun penodiadau yn y dyfodol. 

 
PENDERFYNWYD  
1. nodi cynnydd ar gynhyrchu'r Cynllun. 
2.  cyflwyno adroddiad i gyfarfod buan o Weithgor yr Aelodau mewn 

perthynas â chyfieithu enwau lleoedd Cymreig.  
 
 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
DYDD MERCHER 18fed TACHWEDD 2020 

 

PRESENNOL:    
 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Cyng Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd, Annwen Hughes, Judith Humphreys,  
Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 

 
Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyng Philip Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 

 
Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs. Sarah Hattle, Mr. Tim Jones, Mr. Neil Martinson, 
Mr. Owain Wyn; 
 
Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. D. Edwards, Ms. B. Hughes,  
Mrs. J. Worrall, Mrs. A. Gaffey;  
 

 
1. Ethol Cadeirydd 

PENDERFYNWYD ethol y Cyng Alwyn Gruffydd yn Gadeirydd y Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau. 

 Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
 2.     Ethol Is-gadeirydd 

PENDERFYNWYD ethol y Cyng John Pughe Roberts yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor 
Perfformiad ac Adnoddau. 

 Diolchodd yr Is-gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth. 
 
3. Ymddiheuriad 
 Cyng Freya Bentham. 
 
4. Datgan Budd  

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o Fuddiannau Personol mewn perthynas ag unrhyw 
eitem. 

 
5. Cofnodion 

Yn ddarostyngedig bod y cofnodion yn cael eu cywiro:- 
Eitem 8 - Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24  
“… er nad oes gan yr Awdurdod unrhyw ddylanwad ar y penodiad, mae Cadeirydd yr 
Awdurdod wedi cyfrannu at y broses” 
Derbyniwyd  cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 
y 15 Gorffennaf 2020 a llofnododd y Cadeirydd nhw fel gwir gofnod. 
 
Materion er Gwybodaeth sy'n codi o'r cofnodion 
Eitem Rhif 8 Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 
Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cadarnhaodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal 
Cwsmer na fyddai'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn destun asesiad pan ddaw'r 
ddeddfwriaeth dyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd i rym ar 1 Ebrill 2021. 
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6.     Cofnod Gweithredu 
Cyflwynwyd - Cofnod o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd yn 
ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac i'w 
gweithredu. 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 14.11.18 
Eitem i’w Gweithredu  7 – Rhaglen Waith Gorfforaethol 2018-19 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 27.03.19 
Eitem i’w Gweithredu  7 – 2018/19 Diweddariad o’r Gyllideb 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 20.11.19 
Eitem i’w Gweithredu  10 – Craffu Strategol ar gyfer 2020/21 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   

 
Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau 15.07.20 
Eitem i’w Gweithredu  7 – Dangosyddion Perfformiad 2019/20: Pedwerydd Chwarter 
a Chanlynidau Blynyddol 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.  

  Eitem i’w Gweithredu  11 – Ymgynghoriad Cynllun Eryri 
Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu.   

 
7. Archwilio Cymru - Tystysgrif Cydymffurfiaeth 
 Cyflwynwyd - Adroddiad Archwilio Cymru ar Gynllun Gwella 2020-21 Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Eryri, er gwybodaeth. 
 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad ar ran Archwilio Cymru a 

nododd y gallai hwn fod yr archwiliad perfformiad terfynol o dan y Mesur Llywodraeth 
Leol gan y byddai'r Awdurdod, yn y dyfodol, yn ddarostyngedig i ofynion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ( Cymru) 2015.   

 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
8.  Amcanion Strategol a Lles 2021-26 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr: - 
1.  i Aelodau fabwysiadu Amcanion Strategol a Lles drafft yn ffurfiol ar gyfer y 

cyfnod 2021 i 2026, ac 
2.  i'r Aelodau gymeradwyo ymgynghoriad ffurfiol gyda rhanddeiliaid a phartneriaid 

ar yr Amcanion Strategol a Lles drafft ar gyfer y cyfnod 2021 i 2026. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir. Croesawodd yr 
aelodau yr adroddiad a'r cyfle i osod Dangosyddion Perfformiad ac amcanion 
CAMPUS ystyrlon ar gyfer y dyfodol ac i symleiddio'r ystod o adroddiadau 
gweithgaredd a gyflwynwyd. 
 



 

109 
 

PENDERFYNWYD nodi argymhelliad Gweithgor yr Aelodau ar 21 Hydref 2020 a 
mabwysiadu'r Amcanion Strategol a Lles drafft ar gyfer 2021-26 at ddibenion 
cynnal yr ymgynghoriad ffurfiol, fel yr amlinellir ym mharagraff 3 o'r adroddiad. 

 
9. Rhaglen Waith Gorfforaethol 2020-21 

 Cyflwynwyd - Adroddiad cynnydd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar 
gyfer chwarter cyntaf ac ail chwarter y flwyddyn ariannol. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a'r 
diweddariadau chwarter cyntaf ac ail. Trafododd yr aelodau a'r swyddogion yr 
adroddiad fel a ganlyn: - 
- Ein Cymunedau – cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drefnu 

i Cyng Judith Humphreys dderbyn diweddariad ysgrifenedig ar y cynnydd ar 
“weithio gyda phartneriaid i arallgyfeirio'r economi, gan gynnwys datblygu 
ymgyrch i annog busnesau sy'n gallu gweithio o bell i sefydlu yn yr ardal.” 

- Iechyd a Lles – awgrymodd Aelod fod potensial i’r Awdurdod weithio gyda “Gall 
Genod Gwynedd GGG Go Gwynedd Girls” i ymgysylltu â phobl leol a “Cael 
Gogledd Cymru i Symud”. 

- Cydbwyso Ein Hadnoddau a’n Hymdrechion – argymhellodd Aelod y dylid cynnal 
cyfarfodydd gyda’r “holl staff” o bell, o bosibl ar Zoom, yn hytrach na’u gohirio 
oherwydd Covid-19. Teimlai hefyd fod gwerthusiadau staff yn bwysig iawn ar hyn 
o bryd, gan fod mwyafrif y staff yn gweithio o bell yn ystod y cyfnod cloi i lawr, a 
byddai'r broses werthuso rhoi cyfle i godi unrhyw bryderon a allai fod ganddynt, 
ac allfa ar gyfer trafod materion eraill. 

- gan fod Cwrs Ymsefydlu Cenedlaethol Aelodau Newydd wedi'i ohirio tan fis 
Mawrth 2021, dadleuodd un o'r Aelodau newydd eu penodi y dylai'r Cwrs 
Ymsefydlu fynd ymlaen ar sail rithwir. Dywedodd fod yr hyfforddiant Ymsefydlu 
Cynllunio, a ddarperir o bell, wedi bod yn rhagorol a'i fod yn teimlo y dylid trefnu 
ymsefydlu cyffredinol syml ar waith yr Awdurdod. Dylid hefyd symud Adolygiadau 
Datblygiad Personol Aelodau ymlaen. 

- Dywedwyd wrth yr aelodau bod asesiadau 2 flynedd o Aelodau Penodedig 
Llywodraeth Cymru wedi dechrau. 

- gofynnwyd i Aelod gael copi o'r fethodoleg a ddefnyddir ar gyfer arolwg 
preswylwyr ac ymwelwyr y Parc Cenedlaethol. 

- fel pwynt cyffredinol, bu'r Aelodau'n trafod amser ac adnoddau staff a 
ddefnyddiwyd i baratoi'r adroddiad hwn, a oedd yn darparu llawer o wybodaeth, 
ond a oedd yn ailadroddus ar brydiau. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol na fyddai symleiddio pellach yn rhoi'r manylion yr oeddent yn eu 
ceisio i Aelodau ac argymhellodd y dylai'r fformat adrodd cyfredol barhau am y 6 
mis nesaf, nes bod Amcanion Lles newydd wedi'u cymeradwyo'n ffurfiol. Byddai 
hyn yn rhoi cyfle amserol i adolygu'r Rhaglen Gwaith Corfforaethol. Gofynnodd 
Aelod i'r Tîm Rheoli ystyried rhoi diweddariadau llafar er mwyn darparu 
gwybodaeth a oedd yn fwy cyfredol. 
 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
10. Dangosyddion Perfformiad 2020/21: Canlyniadau Hanner Blwyddyn 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
gyflwyno'r canlyniadau ar gyfer 6 mis cyntaf y flwyddyn. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 
thrafodwyd y materion canlynol:-  
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- gofynnodd Aelod i swyddogion ystyried defnyddio graffeg / siartiau cylch i 
gyflwyno gwybodaeth gymhleth. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir 
fod yr adroddiad wedi'i baratoi yn unol â fformat argymelledig Cyfarwyddiaeth 
Cynllunio Llywodraeth Cymru. 

- Iechyd a Lles: Trafododd yr aelodau yr oedi cyn cynnal arolygon defnyddwyr yn 
2020 oherwydd Covid-19 a'r cyfnod clo, mesurau pellhau cymdeithasol a gallu 
staff o ganlyniad i hynny. Awgrymodd Aelod y gellid defnyddio'r oedi i nodi dulliau 
mwy arloesol ar gyfer cynnal arolygon. 

- gan fod y pandemig wedi effeithio ar gyfleoedd datblygiad personol i Aelodau, 
gofynnwyd i swyddogion ystyried darparu dulliau / opsiynau hyfforddi eraill fel 
“gweminarau” neu drafodaethau anffurfiol. 

- o ran arolygon ymwelwyr, gofynnodd Aelod a oedd yr Awdurdod yn gweithio 
mewn cydweithrediad â Croeso Cymru i elwa o wybodaeth sydd eisoes ar gael a 
gwneud defnydd effeithiol o adnoddau. Cytunodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol i ofyn i'r Pennaeth Ymgysylltu a'i thîm anfon manylion arolygon 
defnyddwyr yn y dyfodol at yr holl Aelodau er gwaethaf incwm a mewnbwn posibl. 

- Trafododd yr aelodau wasanaeth cydymffurfio yr Awdurdod ymhellach, a ddylai 
nawr wella ar ôl penodi Swyddog Cydymffurfiaeth newydd yn ddiweddar. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir, yn dilyn cyfarfod diweddar 
gydag Asiantau Cynllunio, lle trafodwyd materion o'r fath, fod yr adborth wedi bod 
yn gadarnhaol iawn. 
 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
11. Diweddariad ar Graffu Strategol 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i drafod y pynciau craffu a 
fabwysiadwyd ar gyfer 2020/21, i nodi'r oedi wrth graffu ar y ddau faes a ddewiswyd, 
ac i ystyried thema (au) pellach i'w craffu yn 2021/22. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir. Dywedodd fod y 
Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig wedi darparu arweiniad ar yr astudiaeth draffig 
ddrafft, sydd bellach wedi'i mabwysiadu, a bod y Grŵp Tasg a Gorffen Cyfrif Carbon i 
fod i gwrdd i ddechrau ar eu gwaith yn fuan. Gofynnodd y Prif Weithredwr a oedd yr 
Aelodau eisiau i'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig barhau, ac awgrymodd hefyd 
ddau bwnc craffu posibl pellach ar gyfer 2021/22, sef Llywodraethu'r Awdurdod ac 
Enwau Lleoedd Cymru. Gofynnwyd i'r aelodau am eu harsylwadau: - 
- Trafododd a chytunodd yr aelodau y byddai'n amserol sefydlu Grŵp Tasg a 

Gorffen Llywodraethu i adolygu sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes ffurfiol a'i 
allu i barhau â chyfarfodydd o bell, y disgwylid iddo gael ei gadarnhau gan 
ddeddfwriaeth yn gynnar yn 2021. 

- yn dilyn argymhelliad y Gweithgor Aelodau ar 21 Hydref 2020 i sefydlu Grŵp 
Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd Cymru, bu’r Aelodau’n ystyried y cylch gorchwyl, 
a baratowyd yn unol ag awgrymiadau’r Aelodau ac a amlinellwyd ym mharagraff 
2.2 yr adroddiad. 

- Cytunodd yr aelodau y dylai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig barhau, ac y 
dylai'r Aelodaeth aros fel y cytunwyd, tri Aelod a thri Swyddog, gyda gwahoddiad 
i'r holl Aelodau a oedd yn teimlo bod ganddynt rywbeth i gyfrannu ato. Byddai'r 
Agenda a'r papurau'n cael eu cylchredeg i'r holl Aelodau, er gwybodaeth. 

- ar gyfer gwaith craffu parhaus, gofynnodd Aelod am gynnwys materion rheoli tir 
ac ecoleg.  
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Roedd newidiadau polisi yn y dyfodol a'r dirywiad a'r gwrthdaro rhwng bywyd 
gwyllt a bioamrywiaeth yn faes y dylai'r Awdurdod ei ystyried mewn ffordd fwy 
strwythuredig. Dywedodd y Prif Weithredwr fod Parciau Cenedlaethol y DU wedi 
sefydlu grŵp yn ddiweddar i edrych ar y materion hyn ac yna byddai eu 
canfyddiadau yn cael eu cymhwyso / newid i'w defnyddio yn Eryri. 

- roedd Aelod yn teimlo y dylai Grwpiau Tasg a Gorffen Craffu ddod i'w casgliad o 
fewn amserlen benodol, o bosibl 6 mis. 

- awgrymodd Aelod pe bai'r Aelodau eisiau cyfrannu at Grŵp Tasg a Gorffen 
penodol y dylent gyflwyno eu hawgrymiadau i Aelod o'r Grŵp hwnnw a allai godi'r 
mater ar eu rhan. 

- dywedodd y Prif Weithredwr fod y Grwpiau Rheoli Traffig a'r Tasg a Gorffen Cyfrif 
Carbon, fel rhan o'r broses y cytunwyd arni, yn dal i gyflwyno eu brîff i gyfarfod o 
Weithgor yr Aelodau i'w ystyried yn y dyfodol, ac i enwebu arweinydd aelod.  
 

PENDERFYNWYD  
1. nodi’r adroddiad  a'r oedi wrth graffu ar y ddau faes a ddewiswyd ar gyfer 

2020/21. 
2.  y dylai'r Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Traffig barhau ac y dylai'r Aelodaeth 

(3 Aelod a 3 Swyddog) aros yr un fath, gyda gwahoddiad i'r holl Aelodau a 
oedd yn teimlo bod ganddynt rywbeth i'w gyfrannu i'w fynychu. Yr 
Agenda a'r papurau i'w dosbarthu i'r holl Aelodau, er gwybodaeth. 
Gwahoddir aelodau i siarad yn ôl disgresiwn y Cadeirydd, gan nodi y 
byddai'r holl argymhellion yn cael eu cyflwyno i'r Awdurdod i'w gwneud 
yn ffurfiol. 

3.  cytuno i'r ddau faes craffu pellach fel y'u nodwyd ym mharagraff 2 yr 
adroddiad. 

4.  sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraethu, sy'n cynnwys tri Aelod o'r 
Awdurdod a thri Swyddog, i gytuno ar y briff ac adrodd i'r Gweithgor 
Aelodau nesaf sydd ar gael i'w ystyried a'i enwebu yn Aelod Arweiniol. 

  Penodwyd yr aelodau fel a ganlyn: - 
  Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraethu 
 Cyng Ifor Glyn Lloyd; Mr. Tim Jones, Mr. Owain Wyn. 
5. Sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd Cymru, a chymeradwyo'r 

cylch gorchwyl fel yr amlinellir ym mhara. 2.2 o'r adroddiad. 
 Penodwyd yr aelodau fel a ganlyn:-   
 Grŵp Tasg a Gorffen Enwau Lleoedd Cymraeg 
 Cyng Judith Humphreys, Elwyn Edwards, Alwyn Gruffydd.  
 

12. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) a Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus (BGC) Amcanion Llesiant  

  
 Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Prif Weithredwr i roi diweddariad i'r 
Aelodau ar y berthynas rhwng BGCau Gwynedd / Môn a Chonwy / Dinbych a'r 
Awdurdod, ac i adolygu cynnydd. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad gwybodaeth a'r cefndir a 
dywedodd fod yr Awdurdod wedi cael gwahoddiad i fod yn aelod o BGC Gwynedd ac 
Ynys Môn a'i fod wedi'i benodi'n Gadeirydd presennol. Credai'r Prif Weithredwr fod yr 
Awdurdod yn y gorffennol wedi alinio ei raglenni gwaith a'i dargedau â rhai'r byrddau 
gwasanaeth cyhoeddus ac yn anffodus, am wahanol resymau, roedd y byrddau 
gwasanaeth cyhoeddus wedi gwneud cynnydd araf iawn. Dylai'r Awdurdod, yn y 
dyfodol, fod yn ofalus i beidio â dibynnu ar bartneriaid / asiantaethau eraill i'w 
cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion. 
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Yn codi ar hynny, diolchodd Aelod i'r Prif Weithredwr am ei waith da gyda'r byrddau 
gwasanaeth cyhoeddus hyd yma. 
 
PENDERFYNWYD  
1. nodi’r adroddiad . 
2. nodi'r diffyg cynnydd yn ein cynllun corfforaethol ein hunain wrth 

gyflawni gyda byrddau gwasanaeth cyhoeddus. 
3.  sicrhau bod unrhyw raglen waith flynyddol yn y dyfodol sy'n cynnwys 

gweithio gyda'r byrddau gwasanaeth cyhoeddus wedi'i gwerthuso'n 
llawn yn erbyn Amcanion Llesiant yr Awdurdod ei hun, bod yr adnoddau 
sydd eu hangen yn cael eu hystyried a bod y canlyniadau sydd i'w 
cyflawni yn cael eu deall. 

4.  bod yr Awdurdod yn parhau i fod yn aelod o BGC Gwynedd a Mon. 
5.  bod yr Awdurdod yn parhau i gyfrannu at weithgaredd is-grŵp thematig 

y ddau BGC. 
 

13. Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i drafod 
Adroddiad Blynyddol drafft y Panel Taliadau Annibynnol ac i benderfynu a oedd 
angen ymateb. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r llythyr cysylltiedig gan y Panel Taliadau Annibynnol ac amlinellodd y newidiadau 
arfaethedig. 

 
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad ac yn codi ar hynny, cododd Aelod fater ar gyfer y 
dyfodol, yn yr ystyr bod y gydnabyddiaeth yn seiliedig ar ymrwymiad amser o 44 
diwrnod, a oedd, yn ei farn ef, yn dal i gynyddu. Gallai Archwilio Cymru ystyried y 
mater hwn fel rhan o'u hasesiad o gydnerthedd yr Awdurdod. 

 
PENDERFYNWYD  derbyn yr adroddiad a'r argymhellion, fel y'u cyflwynwyd. 

  
14. Prosiectau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: Adroddiad Diweddaru 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau dderbyn manylion a 
diweddariadau ar Brosiectau APCE (yn unol â chais Gweithgor yr Aelodau ym mis 
Mai 2019) ac i argymell prosiectau posibl lle gallai'r Awdurdod gyflwyno cynigion am 
gyllid unwaith ac am byth pe bai'r cyfle yn caniatáu. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a'r cefndir a chan mai hwn 
oedd y diweddariad chwe mis cyntaf, gofynnwyd i'r Aelodau gymeradwyo fformat yr 
adroddiad. 
 
Cyflwynodd y Prif Weithredwr fanylion y prif brosiectau, ac o dan bara. 2.1 o 
adroddiad Cymru, nododd yr Aelodau y dylai “Treftadaeth Treflun Dolgellau” ddarllen 
“Menter Trefwedd Dolgellau”. Amlinellwyd manylion prosiectau tymor byr ym mhara. 
Er mwyn mynd i’r afael â materion capasiti, cadarnhaodd 2.3 yr adroddiad, er mwyn 
mynd i’r afael â materion capasiti, fod Llywodraeth Cymru bellach wedi cytuno i 
gynnwys hyd at 10% ar gyfer costau cyflenwi.  
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Roedd hyn yn caniatáu i'r Awdurdod gyflogi staff ar gontractau tymor byr a chreu 
rolau tymhorol i gefnogi'r prosiectau hyn. 
 
Yn codi arno, cadarnhaodd y Prif Weithredwr ei fod wedi cyflwyno cais pellach i 
Lywodraeth Cymru yn ddiweddar am ychydig dros £200k mewn cronfeydd refeniw i 
gyflawni amrywiol brosiectau, ac y byddai'n rhoi diweddariad i'r Aelodau yng 
nghyfarfod nesaf yr Awdurdod. Dywedodd y Prif Weithredwr ymhellach y gofynnir i'r 
Awdurdod, yn ei gyfarfod ym mis Chwefror, ystyried yr egwyddor a ddylai'r Awdurdod 
brynu tir ac adeiladau. 
 
Ystyriodd yr aelodau yr adroddiad a gwneud y sylwadau a ganlyn:- 
- roedd Aelod yn cefnogi'r angen i sefydlu proses ar gyfer prynu tir / eiddo ar gyfer 

y dyfodol, y dylai'r Awdurdod fod â phwrpas clir a strategaeth ymadael 
gymeradwy ar ei gyfer. 

- o ran fformat yr adroddiad, awgrymodd Aelod y dylid cynnwys colofn “crynodeb o 
allbynnau arfaethedig” yn y tabl gyda’r cyflawniadau hyd yma yn erbyn allbynnau 
yn rhedeg ochr yn ochr ag ef. 

- ar gyfer prosiectau newydd, i fynd ati i weithredu proses wedi'i strwythuro o 
amgylch cyllido prosiectau a fyddai'n helpu'r Awdurdod i gyflawni ei amcanion 
strategol. 

- Trafododd yr aelodau a'r swyddogion yn fanwl, y tri phrosiect y cydnabuwyd nad 
ydynt yn cyflawni eu targedau, Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru, 
Cynllun Rheoli Cynaliadwy Dalgylch Afon Eden a Phrosiect Cymunedol Uwch 
Gwyrfai. Nododd Aelod bryderon y gallai’r cynlluniau hyn gael eu gwrthod, yn 
enwedig y prosiectau Ewropeaidd, a theimlai nad oedd cynghori ar ymgymryd â 
phrosiectau a grëwyd gan sefydliadau eraill a chododd gwestiwn am y prosesau a 
ddefnyddir i werthuso’r cynlluniau hyn. Yn codi ar hynny, cynigiodd Aelod, a oedd 
yn ymwybodol o'r cynlluniau ac a oedd â phrofiad yn y maes gwaith hwn, ei 
gymorth. Rhoddodd y Prif Weithredwr grynodeb o'r sefyllfa ddiweddaraf i'r 
Aelodau. 

- croesawodd aelod yr adroddiad a gofynnodd a ddylid cyflwyno'r adroddiadau hyn 
yn flynyddol yn y dyfodol ac y dylai'r swyddogion prosiect perthnasol gyflwyno'r 
adroddiadau ar eu prosiectau. Awgrymwyd hefyd y dylai swyddogion prosiect, fel 
arfer da, ddarparu eu cyfeiriadau e-bost ar yr adroddiadau, er gwybodaeth. 

- mewn ymateb i gwestiwn, dywedodd y Prif Weithredwr fod penderfyniadau 
strategol yn cael eu gwneud trwy ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Rheoli Prosiect, yr 
oedd yr Aelodau wedi'i fabwysiadu y flwyddyn flaenorol, sy'n darparu disgyblaeth 
i swyddogion. Yn ogystal, o ran fframwaith caffael, mae'r Awdurdod yn ceisio 
cyflogi contractwyr lleol lle bo hynny'n bosibl er mwyn cefnogi cyflogaeth leol. 

- roedd y Prif Weithredwr o'r farn bod arweiniad Aelodau wrth enwebu meysydd 
gwaith a darparu cyfeiriad teithio yn hanfodol. Roedd hyn wedi creu momentwm, 
ac roedd yr Awdurdod bellach yn cael ei ystyried yn bartner dibynadwy gan 
ddarparwyr cyllid fel Llywodraeth Cymru. 

- Trafododd yr aelodau a'r swyddogion sut y mesurwyd yr enillion ar fuddsoddiad 
ac roedd y Prif Weithredwr o'r farn y dylid gwerthuso prosiectau yn nhermau eu 
heffaith gyffredinol yn hytrach na dim ond mewn termau ariannol. 

- yn dilyn awgrym gan Aelod, cytunodd y Prif Weithredwr i drafod cyfleoedd 
“gwerth / enillion cymdeithasol ” gyda Mantell Gwynedd. 

- Trafododd yr aelodau oblygiadau Brexit a'r risgiau i ddyfodol cynlluniau grantiau 
amgylcheddol. Dywedodd y Prif Weithredwr fod contractau wedi'u cwblhau ar 
gyfer cynlluniau sydd eisoes ar y gweill, ond gallai colli'r grant taliad sengl arwain 
at bobl ifanc yn symud o gefn gwlad. Gallai hyn gael effaith hirdymor ar waith 
diogelu'r amgylchedd yn y dyfodol. 
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- gofynnodd y Prif Weithredwr i'r Aelodau awgrymu meysydd posibl a allai elwa o'r 
dyfarniad grant diwedd blwyddyn, ac fe ragwelai y gallai fod oddeutu £2 filiwn. 
Gofynnodd Aelod am strwythur mwy ffurfiol i'r Aelodau gyflawni'r gwaith hwn yn y 
dyfodol. 
Ystyriodd yr aelodau bara. 4.1 o'r adroddiad a chytuno ar y meysydd canlynol i'w 
hystyried:- 
•  strategaeth rheoli ymwelwyr 
•  effaith twristiaeth 
•  maniffesto ieuenctid 
•  seilwaith beicio a datblygiad posibl hen draciau rheilffordd 
•  gweithio mewn partneriaeth â chyrff eraill 
•  ystyried sut y gall gwahanol brosiectau uniaethu â'i gilydd a gwneud   
   gwahaniaeth am gost gymharol isel e.e. pwyntiau ail-lenwi dŵr, gan leihau o   
   bosibl faint o wastraff plastig. 
•  camau i liniaru pwysau yng ngogledd y Parc Cenedlaethol. 
•  estyn gwahoddiad i Gynghorau Ieuenctid Gwynedd a Conwy awgrymu  
   meysydd cyllido posibl fel y gall yr Awdurdod elwa ar farn ein pobl ifanc. 
•  dewis elfennau y gellir eu cyflwyno'n hawdd o'r Cynllun Rheoli Traffig 

diweddar 
 
Diolchodd yr aelodau i'r Prif Weithredwr a'i staff am yr adroddiad defnyddiol a 
chynhwysfawr. 
 
PENDERFYNWYD  
1. nodi cynnydd yr amrywiol brosiectau fel y'u nodwyd yn yr adroddiad. 
2. nodi'r meysydd cyflawni posibl, fel yr amlinellwyd, y dylai swyddogion 

eu hystyried pan fydd cyfleoedd cyfalaf neu refeniw tymor byr yn codi. 
 
15. Proffil Risg yr Awdurdod 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i 
ddiweddaru Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod ac i ystyried effeithiau COVID-19. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad 
a'r gofrestr risg yn fanwl. Trafododd yr aelodau y pryderon canlynol:- 
- yn dilyn argymhelliad gan Aelod, cytunwyd y dylid ychwanegu risg ychwanegol at 

y gofrestr - “Sicrhau dyfodol tymor hir Plas Tan y Bwlch”. 
- Cyf Risg 12 - Cydnerthedd Staff yn Goddef – roedd Aelod yn teimlo bod hwn yn 

faes gwaith y mae angen ei fonitro'n agos i sicrhau nad yw'r risg yn cynyddu. 
- Dylid newid Risg Cyf.13 fel ei fod yn  darllen “Effaith y coronafirws (COVID-19) ar 

y Parc Cenedlaethol ac ar waith yr Awdurdod”. 
 
Yn codi arno, adroddodd y Prif Swyddog Cyllid na fyddai setliad grant yr Awdurdod 
yn cael ei gadarnhau tan ddechrau mis Ionawr 2021. 

 
PENDERFYNWYD   
1. nodi’r adroddiad. 
2. yn ddarostyngedig bod y gofrestr yn cael ei diwygio fel yr amlinellwyd 

uchod, i gymeradwyo Proffil Risg yr Awdurdod fel y'i cyflwynwyd. 
 

16. Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 Cyflwynwyd - Adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Personél a'r Pennaeth 
Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer i gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019/20. 
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Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad 
ac Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2019/20.  

 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol y 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019/20 i'w gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. 
 
17. Adroddiad Monitro Cwynion 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar gwynion 
ysgrifenedig a dderbyniwyd gan yr Awdurdod. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad ac 
amlinellodd y prif bwyntiau.   
 

 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 

18. Rhyddid Gwybodaeth 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer ar geisiadau am 
wybodaeth a dderbyniwyd gan yr Awdurdod o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddol a Gofal Cwsmer yr adroddiad, er 
oed. 
 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 

 
19. Adroddiad Cynnydd Prosiectau Partneriaeth yr Wyddfa 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan Swyddog Partneriaethau'r Wyddfa i adrodd ar gynnydd 
prosiectau a nodwyd yng Nghynllun Yr Wyddfa. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd Swyddog Partneriaethau'r Wyddfa yr adroddiad a darparu 
gwybodaeth bellach am y gefnogaeth ariannol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru 
(Trafnidiaeth Cymru), yr amlinellwyd ei manylion ar dudalen 8 o Atodiad 1. 
 
Croesawodd yr aelodau yr adroddiad a'r gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. 
 
Cadarnhaodd swyddogion eu bod yn parhau i weithio gyda Chymdeithas Eryri, a 
gasglodd a monitro'r sbwriel, ac y byddai swyddogion yn cyflwyno'r data maes o law. 
Mewn ymateb i gais gan Aelod y dylid mesur y gwaith ac y dylai'r canlyniad fod yn 
leihad ym maint y sbwriel ar yr Wyddfa, cadarnhaodd swyddogion y byddai'r Rheolwr 
Partneriaethau yn gweithio ar astudiaeth gyda Sefydliad Newid Ymddygiadol Prifysgol 
Bangor. 
 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a'r cynnydd a wnaed hyd yma o ran 
gweithredu Cynllun Yr Wyddfa. 

 
 20.      Strategaeth AD 2017 - 2020: Adroddiad Diweddaru 

         Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél ynghyd â chopi o'r 
Strategaeth AD ar gyfer 2017 - 2020. 

 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél Strategaeth Adnoddau Dynol 2017 - 
2020 a nododd yr Aelodau'r diwygiadau fel yr amlygwyd yn yr adroddiad.   

 
  PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad diweddaru,er gwybodaeth. 
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 21. Absenoldebau Staff 2019/20 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél yn crynhoi 

absenoldebau staff am y cyfnod Ebrill 2019 hyd ddiwedd Mawrth 2020. 
 
 Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a dywedodd, er bod 

cynnydd yn absenoldebau staff am y cyfnod hwn, yn enwedig mewn absenoldebau 
tymor hir (darperir manylion yn Atodiad 1), roedd pawb yr effeithiwyd arnynt bellach 
wedi cael cefnogaeth ac wedi dychwelyd i weithio. Roedd y Penaethiaid Gwasanaeth 
wedi cael hyfforddiant ar ‘cymorth cyntaf iechyd meddwl’ ac mae ‘Medra’, y gwasanaeth 
cwnsela cyfrinachol ar gael i’r holl staff. Adroddodd y Pennaeth Personél hefyd fod nifer 
yr absenoldebau staff ar gyfer dau chwarter cyntaf 2020/21 wedi gostwng 50% ar hyn o 
bryd. 

 
 Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Pennaeth Personél na fu unrhyw 

absenoldebau staff hyd yma oherwydd Covid-19. Gofynnodd y Pennaeth Personél 
hefyd i'r Aelodau nodi cywiriad i Atodiad 1, yn yr ystyr bod colofnau 2 a 3 yn cyfeirio at 
2019/20. 

 
 PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth. 
   

 22. Adroddiad Monitro Blynyddol Iechyd a Diogelwch 2019/20 
Cyflwynwyd - Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Personél i gynghori'r Aelodau ar 
Faterion Iechyd a Diogelwch yn yr Awdurdod. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a chododd yr Aelodau'r 
materion a ganlyn: -  
- dylid cofnodi digwyddiadau a fu bron â digwydd bob amser a dylent ddechrau o'r top 

i lawr. Cytunodd y Pennaeth Personél i sefydlu polisi ar gyfer riportio “Damweiniau 
fu bron a digwydd” ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

- gan fod pandemig Covid-19 wedi golygu bod angen mwy o staff i weithio gartref, 
gofynnodd yr Aelodau a oedd risgiau iechyd a diogelwch wedi'u hasesu. Dywedodd 
y Pennaeth Personél fod uned ar system e-ddysgu'r Awdurdod sy'n mynd i'r afael â'r 
mater hwn. Anogwyd staff i ddilyn y cyfarwyddiadau ar sut i sefydlu eu hoffer ac i 
ofyn am offer neu ddodrefn pellach i fynd i'r afael â'u hanghenion gweithio gartref yn 
angenrheidiol.  

 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad, er gwybodaeth. 

 
 23. Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 

Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 1 
Gorffennaf, 19 Awst ac 11 Medi 2020, er gwybodaeth. 
 
Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch y cofnodion. 

 
PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.30 yp. 
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PWYLLGOR PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
DYDD MERCHER 24ain MAWRTH 2021 

 

Cyng Alwyn Gruffydd (Gwynedd) (Cadeirydd) 
 

PRESENNOL:    
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd 
Y Cyng Freya Bentham, Elwyn Edwards, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen,  
Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Gethin Glyn Williams; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Y Cyng Phil Capper, Wyn Ellis Jones, Ifor Glyn Lloyd; 
 

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru 
Mr. Brian Angell, Ms. Tracey Evans, Mrs Sarah Hattle, Mr. Tim Jones; 
 

Swyddogion 
Mr. E. Williams, Mr. G.I. Jones, Mr. J. Cawley, Mr. E. Roberts, Ms. B. Hughes,  
Mrs. J. Worrall, Mr. E. Jones, Mrs. A. Gruffydd, Mrs. Helen Pye, Mrs. A. Gaffey;  
 

Ymddiheuriadau 
Y Cyng Judith Humphreys; Mr. Owain Wyn. 
 
2.    Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

(1) Dywedodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn ddarostyngedig i'r Covid-19 newydd 
      Rheoliadau ar sut mae'r Awdurdod yn cynnal ei fusnes, a: - 

- bod Rhybudd o’r Cyfarfod wedi’i gyhoeddi ac roedd yr Agenda a’r    
  adroddiadau ar gael ar wefan yr Awdurdod. 

     - nid oedd y cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. 
- roedd y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo i wirio'r cofnodion, ond gellir ei   
  ddarparu ar-lein yn ddiweddarach. 

 (2) Treuliodd yr aelodau a’r swyddogion funud o dawelwch er cof am y rheini 
a oedd wedi colli eu bywydau neu wedi cael eu heffeithio gan y pandemig 
coronafeirws. 

 
2. Datgan Budd 

Cyhoeddodd Mr Emyr Williams, Mr G. Iwan Jones a Mr. Jonathan Cawley 
ddiddordeb yn eitem 13 ar yr Agenda a gadawsant y cyfarfod wrth i'r mater gael ei 
drafod.  
 

3.   Cofnodion 
Derbyniwyd cofnodion y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a gynhaliwyd ar 18 
Tachwedd 2020 a llofnododd y Cadeirydd hwy fel gwir gofnod. 
 
Materion er gwybodaeth yn codi o'r Cofnodion 
Eitem 11 - Diweddariad ar Graffu Strategol 
Mewn ymateb i gwestiwn, nododd y Prif Weithredwr fod gwaith y Grŵp Tasg a 
Gorffen Llywodraethu wedi'i gynnwys yn rhaglen waith 2021/22. Hysbysodd yr 
Aelodau y byddai Archwilio Cymru yn adrodd ar y fframwaith llywodraethu i gyfarfod 
yr Awdurdod ar 28 Ebrill 2021. Yn codi arno, nododd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Corfforaethol fod Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn paratoi llawlyfr, a fyddai hefyd 
yn darparu arweiniad pellach i'r grŵp.  
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4.   Cofnod Gweithredu 
Cyflwynwyd - Cofnod o gamau strategol sy'n codi o benderfyniadau a gymerwyd yn 
ystod cyfarfodydd y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau, er gwybodaeth ac i 
weithredu arnynt. 
 
Yn codi ar hynny:- 
Cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau 24.07.19 
Eitem Weithredu 13 - Rhaglen Waith Gorfforaethol 2018/19 

 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 
 

Cyfarfod Perfformiad ac Adnoddau 20.11.19 
Eitem Weithredu 6 - Pwysau Cyllido Diwedd Blwyddyn Llywodraeth Cymru 

 Roedd y weithred hon bellach wedi’i chwblhau a gellid ei thynnu o’r Cofnod 
Gweithredu. 

 
 PENDERFYNWYD nodi'r Cofnod Gweithredu a chael gwared ar y camau 

gweithredu fel yr amlinellwyd. 
 
5.  Cofnodion Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch 

Cyflwynwyd - Cofnodion cyfarfod Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch a gynhaliwyd ar 3 
Chwefror 2021, er gwybodaeth. 
 
Cyflwynodd Cadeirydd Bwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch y cofnodion ac fe wnaeth yr 
Aelodau eu hystyried yn fanwl. 
 
Yn codi ar hynny, croesawodd Aelod benderfyniad y Bwrdd i gydnabod y dylid 
cynnwys pwrpasau'r Parc Cenedlaethol yn y model busnes yn y tymor canolig. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol 
y byddai Plas Tan y Bwlch yn ail agor unwaith y byddai rheoliadau Covid yn 
caniatáu, gyda 21 ystafell ar gael i westeion gwely a brecwast.  
 

  PENDERFYNWYD nodi'r cofnodion. 
 
6.  Datganiad Llesiant ac Amcanion Llesiant 2021-26 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Prif Weithredwr i'r Aelodau dderbyn, trafod a 
mabwysiadu'n ffurfiol y Datganiad Llesiant drafft a'r amcanion llesiant drafft fel 
Datganiad Llesiant ac Amcanion Lles yr Awdurdod ar gyfer y cyfnod 2021 i 2026. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a’r cefndir ac ymddiheurodd 
y gofynnwyd i swyddogion, yn dilyn cyfarfod y Gweithgor Aelodau ar 3 Mawrth 2021, 
newid blwyddyn y Mesur Llywodraeth Leol i 2009. Byddai hyn bellach yn cael ei 
gywiro ym mhara. 2.3 o'r adroddiad. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod Archwilio 
Cymru yn fodlon â'r ffordd yr oedd y wybodaeth yn cael ei chyflwyno a'i fod wedi 
tynnu sylw at bwysigrwydd i'r Awdurdod gadw mewn cysylltiad â'i bartneriaid a'r 
cyhoedd yn ystod cyfnod 5 mlynedd y cynllun, ac i beidio â bod yn ofnus o wneud 
newidiadau os teimlwyd bod angen hynny.  
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Datganiad Llesiant drafft a'r Amcanion 
Llesiant drafft fel Datganiad Llesiant ac Amcanion Llesiant yr Awdurdod ar 
gyfer y cyfnod 2021 i 2026. 
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7.  Diweddariad Cyllideb 2020/21 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Cyllid i hysbysu aelodau am ymrwymiadau 
sylweddol yng nghyllideb y flwyddyn ariannol gyfredol a rhoi diweddariadau i'r 
Aelodau ar y cynnydd yn erbyn y cyllidebau refeniw a chyfalaf. Ymddiheurodd y 
Pennaeth Cyllid fod yr adroddiad wedi'i gyflwyno'n hwyr ac nad oedd wedi'i gynnwys 
yn yr Agenda a'r papurau. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr adroddiad, a oedd yn crynhoi'r 
cyllidebau refeniw a chyfalaf diwygiedig ar gyfer un mis ar ddeg cyntaf 2020/21 ac yn 
darparu amcanestyniad o sefyllfa'r Awdurdod ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 
 
Croesawodd yr aelodau'r adroddiad a thrafod y canlynol yn fanwl: - 
- Cyfreithiol - Cafodd yr aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf am achos Hillside, sydd 

heb ei datrys ar hyn o bryd. 
- Treftadaeth Ddiwylliannol – Trafododd yr aelodau’r cynnydd mewn cronfeydd ar 

gyfer y gyllideb “adeiladau mewn perygl” a chadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Rheoli Tir, unwaith y byddai ymrwymiadau’n ymwneud â’r tri eiddo yn 
y flwyddyn gyfredol hon yn cael eu cyflawni, na fyddai unrhyw ymrwymiadau 
uniongyrchol pellach ar gyfer adeiladau ar y “ cofrestr ”mewn perygl”. Dywedodd 
y byddai cyllid yn y dyfodol yn cael ei ymgorffori yng nghyllideb gyffredinol 
“treftadaeth ddiwylliannol”. 

- Cadwraeth, Coed ac Amaeth - cytunodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir i 
anfon manylion yr orwariant amcangyfrifedig o £38,000 at Mr. Tim Jones. 
Cadarnhaodd nad oedd unrhyw arian penodol i fynd i’r afael clwy'r coed ynn, ac 
mai blaenoriaeth yr Awdurdod oedd sicrhau diogelwch y cyhoedd. Dywedodd y 
Prif Weithredwr fod yr Adran Eiddo ar hyn o bryd yn cynnal asesiad o 
rwymedigaethau'r Awdurdod ac unwaith y byddai hyn wedi'i gwblhau, byddai 
angen i'r Awdurdod benderfynu a ddylid ymrwymo arian dros sawl blwyddyn, neu 
ddefnyddio'r cyllid cyfalaf sydd ar gael pe bai'n ymddangos ei fod yn ymrwymiad 
mawr. 

- cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir fod arian yn ei le i gyflogi 
pensaer tirwedd yn y dyfodol agos.  

 
 PENDERFYNWYD   
 1. nodi’r adroddiad. 
 2. cymeradwyo'r camau gweithredu a fwriadwyd gan gynnwys defnyddio 

rhan o'r gronfa risg benodol (amcangyfrifir o £155,200, a fydd yn cael ei 
hadolygu yn yr adroddiad alldro) fel yr amlinellir ym mharagraff 4.2. 

 
8. Dangosyddion Perfformiad 202-21: Canlyniadau'r 3ydd Chwarter 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol i gyflwyno'r 
canlyniadau ar gyfer trydydd chwarter y flwyddyn. Dywedodd ymhellach, lle'r oedd y 
gwaith wedi'i gwblhau, bod diweddariadau chwarter pedwar hefyd wedi'u cynnwys. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 
rhoi cyngor ar y cefndir. Gwnaeth yr Aelodau a'r Swyddogion y sylwadau a ganlyn: - 
 
Ein Cymunedau (1ch) - Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiweddariad ar weithrediad 
Adolygiad Trafnidiaeth a Pharcio'r Wyddfa a chynghorodd fod y gwaith ffocws gyda'r 
cymunedau bellach wedi'i gwblhau. Roedd gwaith yn parhau ar sefydlu system barcio 
ymlaen llaw, a gwelliannau i strwythur gwasanaeth bysiau Sherpa, gyda chyllid 
ychwanegol wedi'i sicrhau gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r heriau.  
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Yn ogystal, roedd swyddogion cyfreithiol Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn edrych 
ar orchmynion traffig i fynd i’r afael â phroblem camperfaniau ac ati, ac fe ddisgwylir ei 
ganlyniad yn ystod yr wythnosau nesaf. 
 
Cydbwyso ein Hadnoddau a'n hymdrechion (5b) – Dywedwyd wrth yr aelodau bod nifer 
o werthusiadau staff wedi'u cynnal o bell trwy Microsoft Teams. Fodd bynnag, nid oedd 
hyn yn ymarferol i'r holl staff, ac roedd rhai gwerthusiadau wedi cael eu gohirio tan fis 
Medi. 
 
Cydbwyso ein Hadnoddau a'n hymdrechion (5d) – Trafododd yr aelodau Ymsefydlu 
Aelodau newydd yn gyffredinol a dywedwyd wrthynt fod hwn yn fater a godwyd gan 
Archwilio Cymru ac y byddai'n cael ei gynnwys fel rhan o gylch gwaith y Grŵp Tasg a 
Gorffen Llywodraethu sydd newydd ei sefydlu. 
 
 PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad. 
 

9.   Rhaglen Waith Gorfforaethol 2020/21 
Cyflwynwyd - Adroddiad cynnydd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol am 
drydydd chwarter y flwyddyn ariannol. Dywedodd ymhellach, lle'r oedd y gwaith wedi'i 
gwblhau, bod diweddariadau chwarter pedwar hefyd wedi'u cynnwys. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a 
diweddariadau'r trydydd chwarter. Trafododd aelodau a swyddogion rai o'r tueddiadau 
a ddangosir mewn coch yn fwy manwl.   
- Teimlai'r aelodau y dylid cyflymu'r broses o weithredu'r Maniffesto Ieuenctid. 

Cadarnhaodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol fod disgrifiad swydd 
wedi'i baratoi, a oedd yn aros i gael ei werthuso, a'i fod yn gobeithio y byddai 
rhywun yn cael ei benodi yn fuan. Cytunwyd y byddai swyddogion yn darparu 
adroddiad diweddaru i Weithgor Aelodau ymhen oddeutu 6 mis. 

- diolchodd Aelod i'r Prif Weithredwr a'r Cadeirydd am drefnu'r cyfarfod rhithwir i 
bob aelod o staff a oedd wedi cynnwys sesiwn gydag arbenigwr allanol i godi 
ymwybyddiaeth staff ar sut i ofalu am eu hiechyd meddwl.. 

 
PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad.  

 
10. Cynllun Busnes y Canolfannau Croeso 2021-2025 

Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy yn amlinellu'r cynllun 
busnes ar gyfer Canolfannau Croeso y Parc Cenedlaethol dros y 4 blynedd nesaf. 
Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar ail strwythuro cyllideb y canolfannau 
er mwyn adlewyrchu costau'r gwasanaeth yn well. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy'r adroddiad a rhoddodd 
fanylion pellach am strwythur y gyllideb flynyddol a'r cyfansymiau CC rhagamcanol. 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a thrafod yr hyn a ganlyn: 
 
Ystyriodd yr aelodau'r adroddiad a thrafod yr hyn a ganlyn:- 
- roedd disgwyl cynnydd yn yr ymwelwyr ar gyfer 2021. 
- roedd ffigurau ar gyfer 2020 wedi nodi math newydd o ymwelydd â Betws y 

Coed, a oedd wedi arwain at effaith negyddol, a gostyngiad o 30% mewn incwm, 
sydd wedi'i adlewyrchu yn y ffigurau incwm a ragwelir wrth symud ymlaen. Mewn 
cyferbyniad, roedd Aberdyfi wedi gweld y ffigurau incwm uchaf a gofnodwyd 
erioed ar gyfer Medi 2020 ac roedd Beddgelert hefyd yn brysur iawn. 
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- mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy nad 
oedd polisi diffiniedig ar y math o nwyddau i'w gwerthu. Mae'r Canolfannau'n 
gwerthu cymaint â phosibl o eitemau a gynhyrchir yn lleol, fel arfer yn cael eu 
prynu o fewn radiws 40 milltir i ffin y Parc Cenedlaethol. Daeth cynhyrchion nad 
oeddent ar gael o fewn y radiws 40 milltir yn gyntaf o ardaloedd eraill yng 
Nghymru, ac yna'r DU ac yna masnach deg / cynhyrchion cynaliadwy o dramor. 
Teimlai'r Aelod y byddai'n ddefnyddiol mabwysiadu polisi ar gyfer y dyfodol a 
fyddai'n adlewyrchu realiti masnachol ochr yn ochr ag ethos y Parc Cenedlaethol. 

- trafodwyd gwelliannau arfaethedig ar gyfer Canolfan Croeso Betws y Coed. 
Cyflogwyd penseiri tirwedd i ystyried sut y gellid gwneud y ganolfan yn fwy 
gweladwy heb or-ddefnyddio arwyddion. Sicrhawyd grant Llywodraeth Cymru fel 
rhan o raglen waith 2021/22 a dywedodd y Rheolwr Eiddo y byddai'r adeilad yn 
cael ei wneud yn fwy cynaliadwy trwy ailosod y ffenestri a gwella inswleiddio. 
Dywedodd y Rheolwr Eiddo er nad oedd paneli solar / heulol yn briodol ar gyfer 
yr adeilad sensitif hwn, roedd opsiynau eraill yn cael eu hystyried. 

- o ran lefelau staffio yng Nghanolfan Aberdyfi, nododd y Rheolwr Twristiaeth 
Gynaliadwy fod system cyfrif nwyddau yn y storfa wedi cael ei phrynu yn 
ddiweddar y gellid ei chyflwyno i'r holl Ganolfannau pe bai'n profi'n llwyddiannus. 
Cadarnhaodd y Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy fod rhai o'r Canolfannau eisoes 
yn gwerthu nwyddau a gynhyrchir gan yr Awdurdod i fusnesau lleol a chytunwyd i 
drafod y mater ymhellach gyda Cyng John Pughe Roberts.  

 
PENDERFYNWYD  
1. cymeradwyo'r cynnydd / gostyngiad yn lefelau staffio Beddgelert a 

Betws y Coed ar gyfer 2021 - 22. 
2. bod 25% o gyflog ac argostau’r Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy yn cael ei 

symud i C20 - canolfan Cost Ymgysylltu. 
3. bod 20% o gyflog ac argostau Cynorthwyydd Gweinyddu Canolfannau yn 

cael eu symud i F22 - Gwein. canolfan gost. 
4. Canolfan gost ar wahân i'w sefydlu a'i rheoli gan y Rheolwr Eiddo, i 

gyllidebu costau Cynnal a Chadw Adeiladau ar gyfer yr unedau tenant. 
Mae'r costau sy'n gysylltiedig ag adeiladau'r ganolfan eu hunain i'w 
trosglwyddo trwy gyfeiriadau i'r ganolfan gost hon wrth i'r gwaith gael ei 
wneud. Bydd y ganolfan gost hon yn cael ei hariannu gan 75% o'r rhent a 
dderbynnir gan ddeiliaid yr unedau yn adeiladau'r ganolfan. 

5. er yr argymhellir bod gwaith cynnal a chadw adeiladau mawr ar yr unedau 
yn dod o gyllideb ar wahân sydd newydd ei chreu a reolir gan y Rheolwr 
Eiddo, dylai'r canolfannau gadw'r incwm o ad-daliadau fel ad-daliad am 
gostau a dynnwyd. 

6. mae'r canolfannau'n cadw 25% o'r incwm rhent i adlewyrchu'r ffaith bod 
goruchwylwyr ar y safle yn treulio amser ac adnoddau yn gweithredu fel 
cysylltiadau o ddydd i ddydd rhwng APCE a'r tenantiaid a dylid eu talu yn 
unol â hynny. 
 

11. Mabwysiadu'r Polisi Gwaredu Eiddo a'r Polisi Caffael Eiddo 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Eiddo yn argymell 
mabwysiadu'r Polisi Gwaredu diwygiedig a fersiwn derfynol y Polisi Caffael newydd. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Eiddo'r adroddiad a chynghori 
bod y polisïau'n amlinellu'r prif bynciau i'w hystyried ar lefel uchel ac nad oeddent yn 
cynnwys unrhyw fân fanylion. 
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PENDERFYNWYD  
1. mabwysiadu'r Polisi Gwaredu Eiddo diwygiedig, fel y nodir yn Atodiad 1 yr  

adroddiad. 
2.  mabwysiadu'r Polisi Caffael Eiddo fel y nodir yn Atodiad 2 yr adroddiad. 
 

12. Proffil Risg yr Awdurdod 
Cyflwynwyd - Adroddiad gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol i roi 
diweddariad i’r Aelodau ar Broffil Risg yr Awdurdod. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yr adroddiad a'r 
proffil risg ac amlinellodd y 3 phrif newid i'r gofrestr. 
 
Yn codi ar hynny, 
Cyf Risg. 9 Agweddau ar risg ariannol sy'n gysylltiedig â Phrosiect Coedwigoedd Glaw 
Celtaidd LIFE 
Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod gwariant y prosiect LIFE mewn ewros a bod yr 
Awdurdod wedi elwa o gyfradd gyfnewid ffafriol. Roedd y Grŵp Rheoli hefyd wedi 
penderfynu cyflogi swyddog prosiect arall i leihau'r risg o fethu â chyrraedd ei darged. 
Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n cyfeirio'r risg benodol hon at y Grŵp Rheoli i 
benderfynu a oedd yn rhesymol lleihau'r risg o uchel i ganolig, ac y byddai'n adrodd yn 
ôl i'r Aelodau maes o law. 
 
Cyf Risg. 17- Sicrhau dyfodol tymor hir Plas Tan y Bwlch 
Byddai swyddogion yn cynnwys o dan Cyf. 17, y dylai Plas Tan y Bwlch, wrth iddo 
ddod yn fwy masnachol, sicrhau ei fod yn gweithredu o fewn pwrpasau'r Parc 
Cenedlaethol. 
 
PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad a diwygio'r Gofrestr Risg fel yr 
amlinellwyd. 
 

13. Datganiad Polisi Tâl 2021/22 ac Adroddiad Blynyddol Polisi Tâl ar gyfer 2020/21 
 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Personél i Aelodau gymeradwyo'r 

Datganiad Polisi Cyflog ar gyfer 2021/22 a derbyn yr Adroddiad Polisi Cyflog ar gyfer 
2020/21. 

 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Personél yr adroddiad a'r cefndir ac 
ymddiheurodd i'r Aelodau fod Atodiad 1, a gyflwynir gyda'r adroddiad fel rheol ac sy'n 
darparu gwybodaeth safonol, wedi'i hepgor. 

 
Yn codi ar hynny, ac mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cytunodd y Pennaeth 
Personél i ddarganfod lefelau cyflog ‘Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr’ dau Barc 
Cenedlaethol arall Cymru ac asesu sut y maent yn cymharu ag Eryri. Nododd yr 
aelodau fod Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wrthi'n penodi Prif 
Weithredwr a fyddai'n ddangosydd da o werth y farchnad. 

 
 PENDERFYNWYD   

1. cymeradwyo'r Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2021/22. 
2. cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Polisi Cyflog ar gyfer 2020/21. 
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14. Rhyddid Gwybodaeth 

 Cyflwynwyd - Adroddiad gan y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer ar geisiadau 
am wybodaeth a dderbyniwyd gan yr Awdurdod o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 
2000. 
 
Adroddwyd - Cyflwynodd y Pennaeth Gweinyddiaeth a Gofal Cwsmer yr adroddiad, er 
gwybodaeth. 
 
 PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad. 
 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 
 




